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Panga lapita vigogo CCM
 Na Augusta Njoji, DODOMA

CHAMA Cha Mapinduzi (CCM) kime-
anza kuchukua hatua kwa wanachama 
wake wanaokiuka maadili kwenye uch-
aguzi uliofanyika kwa ngazi mbalimbali 
za jumuiya ikiwamo kufuta baadhi ya 
matokeo ya uchaguzi kutokana na do-
sari zilizojitokeza.

Mbali na kufuta uchaguzi katika 
wilaya za kichama kwa ngazi za jumui-
ya zake, taarifa kutoka ndani ya chama 
hicho zinasema baadhi ya wenyeviti 
wa CCM Wilaya wameenguliwa katika 
kinyag’anyiro kitakachofanyika mwis-
honi mwa mwaka huu kutokana na 
sababu mbalimbali. 

Licha ya kuchukua uamuzi huo, 
CCM imeonya na kusisitiza kufuatilia 
kwa karibu wagombea wote wanaotoa 
rushwa na kukiuka kanuni za uch-
aguzi, ikiwamo kupanga safu za 
uongozi, ili wachukuliwe hatua.

Katibu wa Halmashauri Kuu 
ya Taifa (NEC) ya CCM Itikadi 
na Uenezi, Shaka Hamdu 
Shaka, aliyasema hayo jana 
jijini hapa alipotoa taarifa 
ya uteuzi wa wagombea 
wa nafasi ya wenyeviti 
ngazi ya wilaya za kichama 
168.

Awali, waandishi wetu 
waliokuwa wakifuatilia 
orodha ya wagombea wali-
opitishwa, wakiwamo wa 
nafasi ya uenyekiti ngazi 
ya wilaya, waliahidiwa 
ingetolewa jana lakini hadi 

tunakwenda mitamboni ilikuwa haija-
patikana. 

“Maofisa wa chama wanafanya 
uhakiki wa majina yaliyopitishwa ili 
kutokufanya makosa na kuwatangaza 
ambao hawakupitishwa, hivyo kuwapa 
nafasi isivyostahili,” ofisa mmoja ( jina 
linahifadhiwa), alikaririwa akisema.

Shaka alisema NEC imeelekeza ku-
hakikisha haki inasimamiwa na kulin-
da maadili ya uongozi kwa kukemea 
vikali vitendo vya rushwa katika uch-
aguzi wa ngazi mbalimbali ndani ya 
chama, akiweka wazi kuwa kuna uch-
aguzi umefutwa kwa jumuiya za Umoja 
wa Vijana (UVCCM) na Jumuiya ya Wa-
nawake Tanzania (UWT).

Alisema hadi kufikia juzi, uchaguzi 
katika maeneo matano ya UVCCM uli-
futwa huku UWT wakisimamishwa 

kufanya uchaguzi katika maeneo 
matatu kutokana na dosari. 

Alisema malalamiko men-
gine yanaendelea kufua-

tiliwa.
“Kuna uchaguzi ume-

fanyika tunaendelea 
kujiridhisha kutokana 

na malalamiko, CCM 
kwa mujibu wa kanuni 
tutasikiliza na itaka-

pobainika kanuni 
na taratibu zi-

m e v u n j w a , 
hatua zita-

c h u k u -
l i w a 

ikiwa-
m o 

kutengua na kufuta uchaguzi,” alisema.
Aliwataka wanachama kuheshimu 

kanuni ili kupata viongozi walio bora 
wa kukitumikia chama hiko.

“Chama kinafuatilia kwa karibu sana 
mwenendo wa uchaguzi ngazi zote, ni-
wahakikishie wana CCM kila ambapo 
haki imepinda, basi haki itatendeka,” 
alisema.

Alisema wagombea hao ngazi ya 
wilaya uchaguzi wao utafanyika Okto-
ba Mosi hadi 2 mwaka huu.

“Jicho la chama linafuatilia kwa ka-
ribu sana kila hatua zinazoendelea 
kwenye uchaguzi huu, yeyote atakaye-
bainika kwenda kinyume cha taratibu 
za uchaguzi unaoendelea kufanyika 
kuanzia ngazi ya wilaya tutachukua 
hatua kwa kuwa eneo hili ni matumizi 
mabaya ya madaraka,” alisema.

Shaka alisema lengo ni kuimarisha 
msingi wa CCM na kupata viongozi 
bora na siyo bora viongozi.

Kuhusu kuongeza muda nafasi ya 
NEC, Shaka alisema “Halmashauri Kuu 
imeongeza muda wa kuchukua na 
kurejesha fomu kwa nafasi za ujumbe 
wa NEC kwenye ngazi za mikoa na taifa, 
ambapo sasa ni kuanzia Oktoba Mosi 
hadi 5 mwaka huu.”

Alisema zaidi ya wanachama milioni 
mbili wamejitokeza kuomba kuteuliwa 
kushika nafasi mbalimbali za uongozi 
kuanzia ngazi ya shina hadi taifa.

“Chama chetu tumepanua wigo ili 
kutoa nafasi zaidi kwa wale wenye sifa 
kuomba nafasi hizo, mchujo wa nafasi 
za taifa utakuwa mwezi Novemba mwa-
ka huu,” alibainisha.
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Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa na mkewe Mary Majaliwa (wa pili kushoto),  wakiweka maua wakati wa mazishi 
ya kitaifa ya aliyekuwa Waziri Mkuu wa Japan, Shinzo  Abe, yaliyofanyika  jijini Tokyo, Japan jana. Kushoto ni 
mke wa Balozi wa Tanzania nchini Japan, Consolata Luvanda na (kulia) ni Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na 
Ushirikiano wa Afrika ya Mashariki, Balozi Mbarouk Nassor Mbarouk. PICHA: OWM 

Na Maulid Mmbaga

VIJANA wawili wanaodhaniwa kuwa sehemu ya 
kundi la wahalifu wa mitaani, maarufu panya 
road, wamenusurika kifo baada ya kupokea ki-
pigo kutoka kwa wananchi wenye hasira wilayani 
Kinondoni mkoani Dar es Salaam jana.

Kipigo hicho kilichohusisha matumizi ya mawe 
na silaha nyingine za jadi, kiliwakumba vijana 
hao walipodaiwa kumjeruhi kwa kisu mfanyaka-
zi wa kike aliyekuwa kwenye ofisi ya kampuni ya 
michezo ya kubahatisha ya PremierBet iliyoko 
Mwenge.

Baada ya wananchi kupata taarifa za tukio la 
kujeruhiwa kwa mfanyakazi huyo wa Premier-
Bet, vijana hao walizungukwa na wananchi 
na kuanza kupigwa mawe, mengi yakieleke-
zwa kichwani, mmoja akitumbukia mtaroni na 
mwingine barabarani.

Licha ya kudondoka chini, Nipashe ilishuhudia 
wananchi wakiendelea kuwashushia kipigo vi-
jana hao, baadhi wakiwaponda miguu na magoti 
kwa kutumia mawe.

Baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo lililotokea 
majira ya saa tatu asubuhi, walidai kuwa vijana 
hao walikuwa watatu na baada ya wananchi ku-
washtukia, wawili walikabiliwa na mmoja wao 
alikimbia.

Mmoja wa mashuhuda hao, Rashidi Abrahamu 
aliiambia Nipashe kuwa vijana hao walipofika 
kwenye duka hilo, waliingia ndani kama wateja 
na walimkuta mfanyakazi huyo na kumtishia kwa 
kisu huku wakimtaka atoe fedha. 

Alisema dada huyo alikurupuka na kutaka 
kukimbilia nje ya duka hilo huku akipiga kelele 
ya mwizi ndipo mmoja kati ya vijana hao alipom-
jeruhi.

“Watu waliposikia kelele walikwenda haraka 
kwenye duka na waliwakuta huku mmoja akiwa 
ameshika kisu, mmoja alifanikiwa kukimbia laki-
ni wawili walipigwa sana. Baadaye askari (polisi) 
walifika, ni asubuhi lakini watu wanafanya uhali-
fu huu, hii hali siyo nzuri,” Abrahamu alilalamika.

Zaituni Kiango ambaye ni mmoja wa wanao-
fanya biashara jirani na eneo lilikotokea tukio 
hilo, alisema dada aliyejeruhiwa alikimbizwa 
hospitalini, huku akishauri serikali kutowaachia 
wahalifu kama hao wanapokamatwa kwa kuwa 
kuwaachia, kunahatarisha usalama wa watu.

“Watu kama hawa siyo wa kuwaachia, kila siku 
wapo, hali siyo nzuri, hii inatishia amani, saa tatu 
asubuhi watu wanafanya mambo kama haya, 
serikali ifanye kazi yake, watu kama hawa siyo wa 
kuwaachia, wanafanya tukio baada ya muda un-
awaona tena mtaani wanafanya tena uhalifu, hao 
ni wakuwafunga tu,” alisisitiza Zaituni.

Kamanda wa Polisi Kanda Maalum ya Dar es 
Salaam, Jumanne Muliro (pichani) alikiri jeshi 
hilo kuwashikilia watuhumiwa hao na walikuwa 
chini ya uangalizi wa madaktari, huku akiahidi 
kutoa taarifa kamili ya tukio hilo leo.

Watuhumiwa 
‘panya road’
wanusurika 
kifo kwa 
kipigo
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Vigezo vya 
kupata 
ufadhili 
mpango 
wa Samia 
vyatajwa

Mlinzi anyongwa lindoni,
mchele kilo 500 waibwa
Na Marco Maduhu, SHIN-

YANGA

MLINZI  wa Kampuni ya 
Ndelumo Security, Geofrey 
Justine (45) ameuawa kwa 
kunyongwa na watu wasio-
julikana katika Kata ya Didia 
wilayani Shinyanga akiwa 
kwenye eneo lake la ulinzi 
katika mashine ya Richard 
Mwagi huku waliotekeleza 
mauaji hayo wakidaiwa 
kuiba kilo 500 za mchele.

Mwenyekiti wa Kijiji cha 
Didia wilayani Shinyanga, 
Mrisho Hamadi alibainisha 
hayo juzi wakati akizun-
gumza na waandishi wa 
habari kwa njia ya simu 

huku akisema tukio hilo 
lilitokea usiku wa kuamkia 
Septemba 24, mwaka huu.

Alisema watu hao wal-
imvamia mlinzi huyo kwa 
kumvizia na kisha kuanza 
kumshambulia na kumnyon-
ga shingo na kusababisha 
kifo chake.

“Mwili wa marehemu 
tumeukuta na majeraha 
katika kichwa chake huku 
akitokwa na damu mdomo-
ni. Katika mashine ambayo 
alikuwa akilinda, tume-
kuta kumefanyika wizi wa 
kilo 500 za mchele wenye 
thamani ya Sh. milioni 1.2,” 
alisema.

Mwenyekiti huyo alisema 
mlinzi aliyeuawa alikuwa 

mkazi wa wilayani Karagwe 
mkoani Kagera na alik-
wenda kijijini huko kwa 
ajili ya kutafuta riziki na 
kupata kazi ya ulinzi katika 
mashine hiyo.

Kamanda wa Polisi 
mkoani  Shinyanga, Janeth 
Magomi,  alithibitisha 
kutokea kwa tukio hilo na 
kusema kuwa mlinzi huyo 
alivamiwa na watu wasiofa-
hamika ambao pia waliiba 
kilo 500 za mchele katika 
mashine hiyo.

“Ni kweli tukio hilo 
limetokea katika Kata ya 
Didia wilayani Shinyanga na 
watuhumiwa wa tukio hilo 
tunawatafuta,” Kamanda 
Janeth alithibitisha.

Na Augusta Njoji, DODOMA

SERIKALI imetangaza  vig-
ezo saba kwa wanafunzi 640, 
watakaopata ufadhili kupitia 
‘Samia Scholarship’ ikiwamo 
wastani wa ufaulu wa alama 
3.8 (GPA) kwa mwaka wa mas-
omo.

Wanafunzi hao ni wale 
waliopata ufaulu wa juu kwe-
nye masomo ya sayansi na 
kwamba atakayepata kiwango 
cha chini atasitishiwa ufadhili 
mwaka wa masomo unaofuata. 

Wanafunzi watakaopata ufa-
dhili huo ni waliopata ufaulu 
wa juu kwenye mitihani ya 
kidato cha sita mwaka huu ili-
yoendeshwa na Baraza la Taifa 
la Mitihani Tanzania (NECTA), 
kwa tahasusi za sayansi zikiwa-
mo Fizikia, Kemia na Baiolojia 
(PCB), Fizikia, Kemia na Hisa-
bati (PCM), na Fizikia, Jiografia 
na Hisabati (PGM).

Waziri wa Elimu, Sayansi na 
Teknolojia, Prof. Adolf Mken-
da, alisema hayo jana    jijini 
hapo huku akibainisha kuwa 
maombi hayo yataanza  ku-
wasilishwa leo kwa njia ya 
mtandao ndani ya siku 14 kupi-
tia tovuti ya Bodi ya Mikopo 
ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu 
(HESLB).

“Samia Scholarship itaghar-
amia kwa asilimia 100 masomo 
ya chuo kikuu kwa wanafunzi 
ambao wamepata udahili kwa 
fani za teknolojia, uhandisi, hi-
sabati na tiba,” alisema.

Alisema, wanafunzi wataka-
ofadhiliwa, watagharamiwa 
kati ya miaka mitatu na  mi-
tano kulingana na programu 
husika walizodahiliwa.

Prof. Mkenda, alitaja 
masharti ya ufadhili kuwa ni 
kusoma, kuelewa na kutia saini 
mkataba wa makubaliano ya 
ufadhili wa masomo kati yake 
na Wizara ya Elimu, Sayansi na 
Teknolojia.

“Anapaswa kuwa na akaunti 
ya benki kwa ajili ya fedha 
atakazolipwa moja kwa moja. 
Mnufaika hataruhusiwa 
kubadilisha programu ya mas-
omo aliyopatia ufadhili bila ba-
rua ya idhini ya maandishi ku-
toka Wizara ya Elimu, Sayansi 
na Teknolojia,” alisema.

Masharti mengine ni mnu-
faika kutoruhusiwa kuahirisha 

masomo isipokuwa kwa saba-
bu za kiafya na kuthibitishwa 
na chuo husika na ikiwa mnu-
faika ataghairi fursa ya ufadhili 
kabla ya kuanza masomo, ata-
paswa kuwasilisha taarifa ya 
maandishi kwenda kwa Katibu 
Mkuu wa Wizara ya Elimu, Say-
ansi na Teknolojia.

“Iwapo kiwango cha ufaulu 
wa mnufaika kitashuka chini 
ya GPA 3.8 katika mwaka wa 
masomo, ufadhili utasitishwa, 
mnufaika anapaswa kujisajili 
katika Mfumo wa Usimamizi 
wa Wanafunzi unaopatikana 
kupitia  https://scholarships.
moe.go.tz/,”alisema.

Alitaja sifa za kupata ufadhili 
huo kuwa ni kuwa Mtanzania, 
ufaulu wa juu wa tahasusi za 
sayansi, kupata udahili katika 
programu za sayansi, teknolo-
jia, uhandisi, hisabati au tiba 
katika chuo kikuu nchini kina-
chotambuliwa na serikali am-
bazo zimetajwa katika kundi 
la kwanza kwenye mwongozo 
wa utoaji mikopo wa Bodi 
ya Mikopo ya Wanafunzi wa 
Elimu ya Juu kwa mwaka 
2022/2023 na awe ameomba 
ufadhili kwa usahihi kwa njia 
iliyoelekezwa.

“Ufadhili utazingatia vi-
wango na miongozo ya Bodi 
ya Mikopo ya Wanafunzi wa 
Elimu ya Juu kugharamia ada 
ya mafunzo, posho ya chakula 
na malazi, posho ya vitabu na 
viandikwa, mahitaji maalum 
ya vitivo, mafunzo kwa viten-
do, utafiti, vifaa saidizi kwa wa-
nafunzi wenye mahitaji maalu-
mu na bima ya afya,” alisema.

Alisema, uchambuzi wa wan-
ufaika umezingatia uwiano wa 
kijinsia ambapo wasichana ni 
244 na wavulana ni 396 huku 
shule zilizotia fora kwa kuwa 
na idadi kubwa ya wanufaika 
ni pamoja na Tabora Wavu-
lana,  St.Mary’s Mazinde Juu, 
Kisimili, Mzumbe,  na Tabora 
Wasichana.

Naye Naibu Waziri wa Elimu 
na Mafunzo ya Amali Zanzibar, 
Ali Abdulgulam Hussein, alise-
ma Sh. bilioni tatu zitatumika 
kwa ajili ya wanafunzi hao kwa 
mwaka 2022/23.

Alisema, ufadhili huo 
utaongeza hamasa kwa wa-
nafunzi na idadi ya wanufaika 
itaongezeka zaidi.



Kizimbani kwa mashtaka ya
kumzushia kifo Mwakyembe
Na Richard Makore, MWANZA

MAHAKAMA   ya Wilaya ya 
Nyamagana mkoani Mwan-
za imemhukumu kifungo 
cha maisha jela   Alphonce 
Ngassa, maarufu kama Du-
twa (51)   kwa   kumnajisi 
mtoto wake wa kike mwe-
nye miaka tisa ( jina limehi-
fadhiwa).

Mshtakiwa huyo alihuku-
miwa kifungo hicho baada ya 
kutiwa hatiani kwa kumweka 
binti yake katika nyumba ya 
kulala wageni na kumfanyia 
vitendo hivyo mwezi mzima 
huku akimziba mdomo asi-
pige kelele.

Akisoma hukumu hiyo 
jana,   Hakimu Mkazi Mwan-
damizi Juma Mpuya, alisema 
mshtakiwa huyo alitenda 
kosa hilo mwishoni mwa 
mwaka jana.

Hakimu Mpuya alisema 
mashahidi sita, akiwa-
mo  mtoto aliyefanyiwa ki-

tendo hicho, walitoa ushahidi 
katika mahakama hiyo.

Kutokana na ushahidi  uli-
otolewa mahakamani hapo, 
alisema mahakama imejiri-
dhisha pasipo kuacha shaka 
kwamba mshtakiwa alitenda 
kosa hilo, hivyo kumtia ha-
tiani.

Mahakama hiyo ilielezwa 
kuwa, mshtakiwa huyo alim-
chukua binti yake huyo ku-
toka   Kahama mkoani Shin-
yanga alikokuwa anaishi na 
mama yake mzazi ambaye 
walitengana na kwenda naye 
Jijini Mwanza kwa ahadi ya 
kwenda   kumnunulia viatu 
vya kanisani.

Aidha, ilidaiwa kuwa aha-
di hiyo haikutekelezwa na 
mshtakiwa badala yake al-
impeleka kwenye nyumba 
hiyo ya kulala wageni na 
kuanza kumfanyia vitendo 
hivyo.

Taarifa za mtoto huyo ku-
fanyiwa unyama huo zilitole-

wa na mtu aliyejulikana kwa 
jina la Minja, ambaye alibaini 
mwenendo wa mtoto huyo 
haukuwa sawa na kuanza 
kumdadisi ndipo akamwam-
bia kuwa baba yake mzazi 
alikuwa akimfanyia vitendo 
hivyo.

Minja alidai katika maho-
jiano, mtoto huyo alikiri ku-
fanyiwa vitendo hivyo,   huku 
akidai baba yake alikuwa 
akimziba mdomo wakati 
akimnajisi ili asipige kelele.

Kutokana na hali hiyo, 
Minja alimpeleka mtoto huyo 
kituo cha polisi na kufungua 
kesi namba 162 ya mwaka 
2021 ya ubakaji na kupewa 
fomu namba 3 ya polisi kisha 
akampeleka hospitalini.

Majibu ya daktari aliyem-
fanyia vipimo yalionyesha 
kuwa binti huyo aliingiliwa 
mara nyingi na sehemu zake 
za siri zilikuwa katika hali 
mbaya.

Daktari aliyempima alitoa 

ushahidi wake mahakamani 
hapo ikiwamo kuwasilisha 
fomu hiyo namba tatu ya 
polisi kama kielelezo.

Baada ya mahakama ku-
jiridhisha na ushahidi wote 
uliotolewa na mashahidi sita 
akiwamo  mtoto mwenyewe, 
ilitoa nafasi kwa mshtakiwa 
kujitetea kutokana na sh-
taka   linalomkabili, laki-
ni  alikataa kujitetea.

Mwendesha Mashtaka wa 
Serikali,   Ghati Mathayo, 
aliiomba mahakama kutoa 
adhabu kali kwa mshtakiwa 
kutokana na kufanya kitendo 
kibaya dhidi ya mtoto wake 
wa kumzaa ambaye ni mdogo 
na kumharibu sehemu zake 
za siri, na kumharibu kisai-
kolojia kwa kumnajisi mwezi 
mzima.

Kutokana na ushahidi 
pamoja na maelezo ya 
mwendesha mashtaka, ma-
hakama  ilimhukumu kifungo 
cha maisha jela.
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Na Said Muhibu, SAUT

SIKU  tano baada ya mauaji ya 
watu watatu wanaodaiwa ku-
uawa na Jeshi la Polisi wilayani 
Serengeti mkoani Mara, mwe-
nyekiti wa kijiji cha Nyamehuru 
wilayani humo,  David Cha-
cha  Mgendi,  amesimulia mkasa 
mzima.

Mgendi akizungumza na waandi-
shi wa habari  juzi alisema Sep-
temba 21,  mwaka huu walifika 
kijijini kwake askari polisi wakiwa 
na magari matatu na kumkamata 
Simon Mwise na Antony  Machota 
kwa madai kuwa walikuwa ni 
majambazi.

Mgendi alisema baada ya ku-
wakamata watu hao, waliondoka 
nao hadi kituo cha polisi cha Maji-
moto wilayani  Serengeti.

Alisema kabla ya kuwakamata 
watu hao wanakijiji walipiga yowe 
ili wajikusanye kwa ajili ya kujua 
kulikuwa na tukio gani nyumbani 
kwa Mwise na kwamba baada ya 
wanakijiji kujikusanya, walibaini 
kulikuwa na askari waliofika kiji-
jini kwao hawakufanya chochote 
na kwamba walishuhudia ndugu 
zao wakiondoka na polisi wakiwa 
wazima.

Mwenyekiti huyo aliongeza 
kuwa alipiga simu kwa mkuu wa 
kituo cha polisi cha Majimoto 
kutaka kujua kama hao askari wa-
likuwa wametumwa kijijini hapo 
na kujibiwa kuwa kulikuwa na 
oparesheni.

Pia alisema baada ya kupata ma-
jibu hayo, aliwapigia simu ndugu 
wa marehemu ili kuwapa taarifa 
hiyo na walikwenda kituoni na 
kumkuta Mwise akiwa mzima.

Septemba 22, alisema walisikia 
milio ya risasi usiku na kulipoku-
cha walikwenda  eneo la tukio na 
kukuta damu nyingi na walipo-
fuatilia waliambiwa Mwise mwili 
wake ulikuwa chumba cha maiti.

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na wenye Ulemavu, Prof. Joyce Ndalichako (katikati), 
akikata utepe kufungua mafunzo ya mwongozo wa taarifa wa utambuzi wa mapema na afua stahiki kwa watoto 
wenye ulemavu kwa maofisa ustawi na maendeleo ya jamii kutoka Tanzania Bara, jijini Dodoma jana. Kulia ni Kaimu 
Mkurugenzi Huduma za Jamii Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI), Amina Mfaki na Kaimu 
Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Festo Fute. PICHA: IBRAHIM JOSEPH

Mwenyekiti kijiji 
asimulia mauaji
watuhumiwa 
ujambazi 
yalivyokuwa

Na Romana Mallya

WAZIRI wa Afya, Ummy Mwal-
imu, amesema hakuna Mtanza-
nia ambaye atakamatwa, kufung-
wa wala kulipishwa faini kwa 
kutokuwa na kitambulisho cha 
bima ya afya.

Alitoa ufafanuzi huo jana 
wakati akizungumza na waandi-
shi wa habari mkoani Dar es Sa-
laam kuhusu Bima ya Afya kwa 
Wote ambayo muswada wake 
tayari umeshawasilishwa bun-
geni na kusomwa kwa mara ya 
kwanza.

Akifafanua kuhusu mapendek-
ezo yao ndani ya muswada huo, 
Waziri Ummy alisema serikali il-
ianza maandalizi mwaka 2012 ya 
kutunga Sheria ya Bima ya Afya 
kwa Wote, ili wananchi wapate 

huduma bora.
“Hakuna Mtanzania atakamat-

wa, atafungwa, atalipishwa faini 
kwa kutokuwa na bima ya afya, 
hakuna hicho kifungu. Lakini 
tunawapataje Watanzania am-
bao hawaumwi wajiunge na bima 
ya afya? Ndiyo maana tume-
pendekeza kuifungamanisha na 
baadhi ya huduma,” alisema.

Ummy alisema ili watu waingie 
ni lazima waifungamanishe na 
baadhi ya huduma ndiyo maana 
wamepeleka  mapendekezo bun-
geni ili kutungwe sheria.

Alisema kilio cha wananchi 
ni gharama kubwa za matibabu 
ambazo hawazimudu na kili-
chothibitika kitaifa na kimataifa 
ili wamudu ni kulipa kabla ya 
kuugua.

“Haitakuwa kwamba wote wa-

jiunge na NHIF (Mfuko wa Taifa 
wa Bima ya Afya), hapana! Utach-
agua mwenyewe kama ilivyo kwa 
bima ya gari,” alisema.

Ummy alisema katika muswa-
da huo wanapendekeza kuweka 
kitita cha mafao chenye usawa 
ambacho kila mwananchi anay-
etaka kujiunga na bima ya afya 
atakipata.

Alisema: “Kitita cha msingi ni 
kipi? Tutasema kumwona dak-
tari ni lazima, kupata vipimo tut-
aweka vipimo basic (msingi) lab-
da mara moja kwa kila familia. 
Tutakuja na viwango mbalimbali 
mtu atajipimia, tunataka tu kile 
cha msingi uwe nacho angalau 
umwone daktari ufanye vipimo 
muhimu vya maabara, radiology 
(x-ray mashine, CT-Scan, Ultra 
Sound).

“Mwananchi atapima, 
nichangie hivyo vitatu ili nikipa-
ta tatizo lolote nitapata CT-Scan 
ambayo kupima kwa sasa ni Sh. 
200,000, tutaweka nguvu kubwa 
kwenye elimu, tuwaelimishe na 
kuhamasisha umuhimu wa kuwa 
na bima ya afya.”

Waziri Ummy alisema sheria 
ikipita bungeni, watakwenda 
hatua kwa hatua na wasio na uw-
ezo watatambuliwa kwa mujibu 
wa mpango au mfumo kwa wa-
sio na uwezo ambapo wanaweza 
kutumia  Mfuko wa Maendeleo 
ya Jamii (TASAF).

Alisema kipaumbele cha seri-
kali ni watu waingie kupitia kaya 
kwa kuwa hawawezi kuumwa 
wote kwa wakati mmoja lakini 
kutakuwa na utaratibu wa kulipa 
mtu mmoja mmoja.

Alisema endapo muswada 
utapita bungeni, utekelezaji 
wake utaanza Julai Mosi, 2023.

Kuhusu mgonjwa mmoja kwa 
siku kwenda hospitali mpaka 
tatu, Waziri Ummy alisema 
kupitia bima ya afya kwa wote, 
wataweka utaratibu mzuri.

Alisema kwa sasa pamoja na 
kuwa na idadi nzuri ya watumi-
shi wa afya, vifaa tiba na dawa, 
kuna kero mbili ambazo ni ub-
ora wa huduma na wananchi 
kugharamia huduma za afya kwa 
sababu matibabu ni gharama.

Waziri Ummy alisema kwenye 
ugharamiaji wa huduma za afya, 
kwa mwaka 2019 matumizi ya 
malipo ya papo kwa hapo, kwa 
kaya moja ya watu sita yalikuwa 
Sh. 560,000, sawa na Sh. trilioni 
1.7 kwa mwaka.

Hakuna atakayelazimishwa kuwa na bima afya - Waziri
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MAONI & UCHAMBUZI

UTALII ni moja ya sekta muhimu nchini katika kuchangia 
pato la taifa kutokana na kuwa na vivutio mbalimbali viki-
wamo hifadhi za taifa ambazo zina wanyama wa kila aina, 
hivyo kuwafanya watalii kutoka mataifa mbalimbali na 
wale wa ndani kufika kwenye maeneo hayo na kujionea 
maliasili hizo. 

Kutokana na umuhimu wa sekta hiyo katika kuchangia 
pato la taifa, serikali imekuwa ikijitahidi kutangaza vivutio 
vya utalii ambavyo vimezagaa karibu nchini kote ili kuwa-
vutia watalii. Moja ya mikakati ya kutangaza utalii ambayo 
serikali imefanya ni filamu ya The Royal Tour aliyoicheza 
Rais Samia Suluhu Hassan ambayo imekuwa gumzo ka-
tika sehemu mbalimbali duniani. 

Sambamba na filamu hiyo, kumekuwa na juhudi kubwa 
za kutangaza vivutio vya utalii katika ukanda wa kusini 
vikiwamo vile vilivyoko katika mikoa ya Nyanda za Juu 
Kusini, kwa maana ya Iringa, Njombe, Rukwa, Mbeya na 
Katavi ambavyo vimekuwa havipati watalii wengi kama 
ilivyo vile vya ukanda wa kaskazini. 

  Matokeo ya filamu hiyo yameanza kuonekana baada 
ya juzi Waziri wa Maliasili na Utalii, Balozi Pindi Chana, 
kubainisha kuwa kipindi cha Januari hadi Julai, mwaka 
huu, watalii 700,000 walitembelea vivutio mbalimbali 
vya utalii. Idadi hiyo ni ongezeko kubwa na la kujivunia 
kulinganisha na watalii 450,000 waliotembelea kipindi 
kama hicho mwaka jana. 

Akizindua mkakati wa kutangaza utalii kusini mwa 
Tanzania katika hafla iliyofanyika mkoani Njombe, Waziri 
alisema idadi hiyo inatoa matumaini na kwamba bado 
watalii wanamiminika, hivyo kuwapo na nuru kwamba 
sekta hiyo imeanza kukua na kuchangia pato la taifa. 

Pamoja na ujio huo mkubwa wa talii, bado kuna haja 
kubwa ya kuendelea kutangaza vivutio vya kusini mwa 
Tanzania ambavyo ni vingi vikiwamo hifadhi za taifa za 
Ruaha, Kitulo, Katavi na Udzungwa. Hifadhi hizo zina 
wanyama na ndege wa aina za kipekee, hivyo jitihada 
za kutangaza maeneo hayo zinaweza kuzaa matunda na 
nchi kunufaika na maliasili hizo. 

Sambamba na hifadhi hizo, viko vivutio zaidi kama vile 
maporomoko ya Kalambo na Ngome ya Bismark mkoani 
Rukwa, Makumbusho ya Mkwawa Kalenga mkoani Ir-
inga, Kaburi la Nyundo na Kimondo cha Mbozi.  Pia ka-
tika mkoa wa Mtwara kuna eneo maarufu kama Shimo la 
Mungu ambalo pamoja na vivutio vingine hivyo, ni hazina 
kubwa katika kukuza uchumi wa Tanzania. 

Ili kufikia azma ya kupata watalii wengi katika mikoa 
ya kusini, ni wajibu wa serikali na wadau wa utalii kush-
iriki kikamilifu kutangaza vivutio hivyo ikiwamo kutumia 
mitandao ya kijamii katika kuvitangaza. Kwa mantiki hiyo, 
kila mkoa uandae mpango kabambe ambao utawezesha 
kuutangza utalii ndani ya wilaya, mkoa na ukanda mzima. 

Pia viongozi wa mikoa hiyo wanapaswa kuwahimiza 
wananchi wao kutembelea vivutio hivyo ili kujionea wan-
yama na vivutio vingine. Pongezi zinapaswa kumwendea 
Mkuu wa Wilaya ya Iringa, Mohamed Moyo, ambaye hivi 
karibuni aliandaa ziara kwa watendaji wa kata na maofisa 
tarafa kutembelea Hifadhi ya Taifa ya Ruaha na kuahidi 
kwenda kuwa mabalozi wa utalii kwa wananchi wao ili 
watembelee hali itakayokuza utalii. 

Sambamba na mikoa na wilaya kuhamasisha utalii, 
jambo lingine la muhimu ni kwa wadau wa utalii hasa wa-
miliki wa hoteli na kampuni za kuongoza watalii, kubore-
sha huduma zao ili watalii wanapofika wasipate shida ya 
malazi na usafiri kwenda na kurudi kwenye hifadhi na 
maeneo mengine ya utalii.

Na Beatrice 
Moses

MAOFISA elimu kuanzia ngazi ya kata 
hadi mkoa jijini Dar es Salaam, badala 
ya kutembelea na kukagua shule pe-
kee, kuanzia sasa wataingia darasani 
kufundisha masomo waliyobobea iwe 
sayansi, sanaa  na hesabu, badala ya ku-
fanya ukaguzi  kama walivyokuwa wa-
nafanya miaka ya nyuma.

Hatua hiyo imetajwa kuwa ni mo-
jawapo ya mipango iliyowekwa katika 
kutekeleza miongozo na mikakati ya 
uendeshaji na usimamizi bora wa elimu 
katika tawala za mikoa na serikali za mi-
taa.

Katika mazungumzo na Ofisa Elimu 
Mkoa wa Dar es Salaam (REO), Abdul 
Maulid, anabainisha kuwa wanaami-
ni hatua hiyo itasaidia kuboresha au 
kubaini changamoto wanazokutana 
nazo wanafunzi au walimu katika mas-
omo mbalimbali   kwenye shule hivyo 
kushirikiana kutafuta ufumbuzi.

Awali, ilikuwa maofisa elimu waki-
fika shuleni kufanya ukaguzi  lakini bila 
kufundisha lakini  sasa mambo yame-
badilika wanalazimika kufundisha kul-
ingana na utaalamu wa somo ambalo 
wanalimudu zaidi.

Mfano, kama Ofisa Elimu wa Mkoa 
wa Dar es Salaam  ni mbobezi kwenye 
somo la English akifika shuleni ataongo-
zana na mwalimu wa somo mwenye kip-
indi kwa muda huo ambapo atafundi-
sha wanafunzi japo kwa dakika 45.

Hatua hiyo ni njema hasa  ikifanyika 
kwa umakini ambao unaelezewa kuwa 
ni mbinu ambayo  kwa kiwango kikub-
wa itawatia moyo walimu wa somo lin-
aloongezewa ufanisi kwani kuna baadhi 
ya changamoto zinazomkabili zitabaini-
ka na kiongozi wake hivyo kujenga hoja 
ili kupata ufumbuzi na uboreshaji zaidi.

Mapema mwaka huu Waziri wa Nchi 
Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Seri-
kali za Mitaa, Innocent Bashungwa,  al-
itoa maagizo kwa  maofisa elimu wa 
mkoa na wilaya   nchini kuwasimamia 
wakuu wa shule, walimu wakuu na wal-
imu wa masomo, kuzingatia kalenda 
ya utekelezaji wa mtaala, ili kuwa na 
ufundishaji na ujifunzaji wenye tija.

Waziri Bashungwa, anatoa maagizo 

Hongera maofisa elimu  kwa hatua hii 

 Muungwana Lazima Nilonge

Ongezeko la watalii 
nchini liwe chachu 
kuboresha huduma
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Website:  www.ippmedia.com
 www.ippmedia.com 

Kusoma  
na ku-
jifunza 
kutoka 
kwenye  
vitabu na 
nyaraka  
mbal-
imbali 
mfano 
kama vile 
vitabu 
vya kiada 
na ziada, 
ambavyo 
vinapa-
tikana 
katika 
programu 
zilizoko 
mitanda-
oni ni njia 
ya kupata 
elimu 
kwa 
ufanisi.

hayo wakati akizindua  kalenda  za 
utekelezaji   wa mitaala   na mafun-
zo  kwa maofisa  elimu  wa mikoa 
na wadhibiti wakuu wa   ubora wa 
shule jijini Dodoma.

Anawataka maofisa elimu mikoa, 
kutoa mafunzo ya matumizi ya 
kalenda ya utekelezaji, katika hal-
mashauri, kabla au ifikapo Februari 
1, 2023 kwa hiyo hatua hiyo iliyoe-
lezewa na  baadhi ya maofisa elimu 
kuwa inaonyesha ni kwa jinsi gani 
pia utekelezaji unavyozingatiwa.

Pamoja na mambo mengine maofi-
sa hao wanapaswa kusimamia kika-
milifu ufundishaji wa stadi za Ku-
soma, Kuandika na Kuhesabu (KKK)  
kwa madarasa ya awali ili kuhakiki-
sha wanafunzi wanaingia darasa la 
tatu wakiwa wanamudu kikamilifu.

Ili kutimiza azma hiyo ni lazima 
wanafunzi wote wasome katika 
mazingira rafiki kuboresha utoaji 
wa taaluma na ufaulu katika miti-
hani ya kitaifa, manispaa  zisimamie 
utekelezaji wa mafunzo ya walimu 
kazini, kupita kwenye vituo vya wal-
imu na kubadilishana uzoefu na ku-
jenga umahiri wa ufundishaji.

Maono haya ya Ofisi ya Rais Ta-
wala za Mikoa na Serikali za Mitaa 
ni mazuri lakini yatafanikiwa iwapo 
kutakuwa na ushirikiano katika ya 
maofisa elimu   na wakurugenzi 
pamoja na wadau wengine wa elimu, 
kwa kuwa kuzitembelea shule kuna-
hitaji bajeti ikiwamo ya usafiri wa ku-
wafikisha shuleni.

Maofisa elimu, ni lazima wakum-
buke kuwa  uvivu na uzembe au 
kutojali kazi kutakwamisha kufikia 
malengo, hivyo wawe wa kwanza 
kuona umuhimu wa kutekeleza jam-
bo hilo ipasavyo, hivyo wajitokeze 
kwa moyo kushiriki ili kufikia malen-
go.

Pia kwa kuwa ni jambo jema siyo 
tatizo  kwa maofisa elimu wa mikoa 
mingine kuiga nia  hiyo ikiwa ni ku-
hakikisha sekta ya elimu inakuwa na 
mafanikio yenye kuleta maendeleo 
kwa taifa.



Mafundi wa 
Mamlaka ya 
Majisafi na 
Usafi wa Maz-
ingira Dar es 
Salaam (DAWA-
SA), wakiten-
geneza  bomba 
kubwa la inchi 
54 lililosaba-
bisha kuzimwa 
kwa mtambo 
wa kuzalisha 
maji Ruvu Chi-
ni, Jumamosi 
katika maeneo 
ya Mlalakuwa 
na Mwenge. 
Matengenezo 
yalikamilika na 
huduma kure-
jea kwa wakazi 
wa maeneo ya 
Bagamoyo hadi 
katikati ya Jiji. 
PICHA: JOSEPH 
MWENDAPOLE
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Waziri aagiza vidhibiti 
mwendo magari, 
mitambo huduma utalii
Na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA 

WAZIRI wa Maliasili na Utalii, Balozi Pindi 
Chana, ameagiza mitambo minane na 
magari makubwa 23 yaliyonunuliwa kwa 
ajili ya kuboresha huduma za utalii katika 
hifadhi za taifa nchini, kufungwa mfumo 
wa kudhibiti mwendo, mafuta na vipuri.

Pia amekaribisha wawekezaji kujitokeza 
kuwekeza kwenye hifadhi za kusini am-
bazo zinahitji maeneo mengi ya watalii ku-
pata chakula, kulala na mahitaji mengine 
muhimu katika sekta ya utalii ili hifadhi 
zote ziwe na uwezo mkubwa wa kupokea 
watalii na kukuza pato la taifa.

Akizungumza jana katika Hifadhi ya 
Taifa Tarangire, mkoani Manyara,  wakati 
akikabidhi magari 23 na mitambo minane 
kwa  Shirika la Hifadhi za Taifa (TANAPA) 
yaliyonunuliwa kwa zaidi ya Sh. bilioni 
16   kati ya 45.7 zilizotolewa na serikali 
kutoka  fedha za UVIKO-19, Balozi Chana 
alimshukuru Rais Samia Hassan Suluhu 
kwa kuipatia   wizara fedha hizo ambazo 
zitaimarisha miundombinu ya hifadhi 
nchini.

“Sasa naomba utunzaji wa mitambo na 
magari haya na yafungwe mfumo huu  wa 
kudhibiti mwendo, mafuta na vipuri ili 
kuhakikisha vyombo hivi  vinadumu kwa 
muda mrefu na kunufaisha nchi yetu kwa 
kuweka miundombinu imara ya hifadhi 
zetu,” alisema. 

Pia aliagiza kufanyika mpango maalum 
wa kuwapatia mafunzo madereva wote 
watakoendesha mitambo na magari hayo 

maalum ili wayatunze vizuri inavyotakiwa.
Kuhusu uwekezaji, alisema kwa sasa 

vema wawekezaji wakajitokeza kuwekeza 
kwenye hifadhi mbalimbali nchini hasa za 
Kusini, sababu mitambo hiyo inaboresha 
miundombinu ikiwamo barabara za hifa-
dhi hizo ili kuwe na hifadhi nyingi zenye 
uwezo wa kupokea watalii na kuwahu-
dumia.

Alimpongeza Rais Samia kwa kutafuta 
Sh. trilioni 1.3 za UVIKO- 19 na kuipa-
tia  wizara hiyo   Sh. bilioni 90.2 ambazo 
kati ya hizo, Sh. bilioni 46 zimepelekwa  
TANAPA ili kuimarisha miundombinu ya 
hifadhi kwa lengo la kulinda rasilimali za 
taifa na kuvutia zaidi watalii kwa lengo la 
kuongeza pato la taifa.

“Tunaamini pato la taifa likiongezeka 
miradi na huduma mbalimbali katika jamii 
zitaimarika nchini na kwa kuimarisha hu-
duma hizo magonjwa ya mlipuko yata-
potea hivyo Rais wetu wametumia akili za 
kuomba fedha hizi kuimarisha huduma 
mbalimbali nchini,” alisema.

Alisema pia fedha hizo zitatumika ku-
karabati barabara zenye urefu wa kilomita 
1,552 katika maeneo ya Hifadhi za Taifa 
Serengeti, Tarangire, Saadan, Mkomazi, 
Katavi na Nyerere.

Kwa mujibu wa waziri, fedha hizo zi-
nakarabati viwanja vya ndege sita katika 
Hifadhi za Taifa za Tarangire (kimoja), 
Mkomazi (viwili)  Saadani (kimoja) na Ny-
erere (viwili). Kati ya hivyo, vinne  vimeka-
milika na vilivyosalia  viwili kazi inaende-
lea kwenye Hifadhi ya Taifa Nyerere.

KABWELA
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Waonywa kufanya uhalifu 
kisingizio cha kukosa ajira 

Uhaba watumishi 
waikumba NEMC
Na Joseph Mwendapole

BARAZA la Taifa la Hifadhi na 
Usimamizi wa Mazingira (NEMC), 
limeiomba serikali iwaongezee 
idadi ya wafanyakazi ili wamudu 
kukagua miradi zaidi ya 2,000 
ambayo baraza linasajili kwa 
mwaka.

Ombi hilo lilitolewa jana jijini 
Dar es Salaam na Kaimu Mkuru-
genzi Mkuu wa NEMC, Dk. Me-
nan Jangu, wakati akiwaelezea 
Wajumbe wa Kamati ya Bunge 
ya Viwanda, Biashara na Maz-
ingira kuhusu majukumu ya 
baraza.

Alisema miradi ambayo 
baraza linasajili kila mwaka ni 
mingi kulinganisha na rasilimali 
watu waliyo nayo ambayo ni 
watumishi 209 ambao alisema 
hawawezi kutosheleza mahitaji 
ya kwenda kufanya ukaguzi kwa 
ajili ya kutoa vyeti vya mazin-
gira mikoa yote.

Alisema wameshaomba 
waongezewe watumishi 463 am-
bao kwa tathmini waliyofanya 
watatosheleza kufanya shughuli 
zote za ukaguzi kwenda kanda 
zote nchini hivyo kufanya kazi 
ya utunzaji wa mazingira kuwa 
rahisi na endelevu.

Dk. Jangu alisema mbali na hi-
taji la watumishi, NEMC inahitaji 
kuwajengea uwezo watumishi 
wake kwa kuwapa ujuzi wa 
taaluma mbalimbali ili waweze 
kutekeleza majukumu yao kwa 
viwango vya kimataifa.

Alisema ili kwenda na wakati, 
NEMC imeimarisha miundom-
binu ya Teknolojia ya Habari na 
Mawasiliano TEHAMA kulingana 
na matakwa ya mfumo wa seri-
kali mtandao e-government.

Alisema mfumo huo umesaidia 
kuongeza ufanisi wa baraza 
hususan kwenye utoaji wa vyeti 
vya mazingira kwani idadi ya 
vyeti vinavyotolewa imeongeze-
ka maradufu mara baada ya 
kuanza kwa mfumo huo.

Na Halfani Chusi

WANAFUNZI wa Shule 
ya Msingi Kijitonyama 
Kisiwani, Dar es Salaam, 
wamepewa elimu ya ku-
kabiliana na rushwa ya 
ngono pamoja na ukatili 
wa kijinsia.

Elimu hiyo ilitolewa jana 
na Taasisi ya Utetezi wa 
Wanawake katika Jitihada 
za Kimaendeleo (WAJIKI), 
ikilengea kuwabadilisha 
mtazamo na namna ya ku-
jiepusha na vitendo hivyo.

Mkurugenzi wa taasisi 
hiyo, Janeth Mawinza, 
walisema wakati wa 
utoaji wa elimu hiyo kuwa 
wameamua kufika ka-
tika ngazi hiyo baada ya 
kubaini kundi hilo ni wa-
hanga namba moja.

“Matukio mengi ya uka-
tili wa kijinsia ukiangalia 
yanatokea zaidi kwa wa-
nafunzi wa shule za msingi 

kwa sababu wafanyaji wa 
matukio hayo huwa wa-
naona rahisi kuwarubuni 
wanafunzi kwa sababu ha-
wana elimu,” alisema.

Pia aliyataja madhara ya 
rushwa ya ngono ikiwa ni 
pamoja kifo, kupata ma-
gonjwa ambukizi kama vile 
kaswende, gono, kuhar-
ibika kisaikolojia, pamoja 
na kushindwa kutimiza 
malengo kwa mwanafunzi 
kutokana na mimba zisizo-
tarajiwa.

Kutokana na hali hiyo, 
aliomba wadau wengine 
wa maendeleo kujitokeza 
kudhamini mradi huo, ili 
waweze kuzifikia shule ny-
ingi ikiwamo za mikoani.

“Sisi tunafadhiliwa na 
Women Fund Tanzania 
(WFT) lakini tunaomba 
wadau wengine wajitokeze 
kutuunga mkono kwa 
sababu tunatamani elimu 
hii tuifikishe nchi nzima.”

Mwalimu Mkuu Msaidi-
zi, Sikudhani Semika, alise-
ma taasisi hiyo imekuja 
kutia mkazo wa kile wali-
chokuwa wanafundisha 
darasani akibainisha kuwa 
kitendo hicho kimeongeza 
zaidi uelewa kwa wa-
nafunzi.

“Sisi kama walimu kila 
siku tunafundisha darasani 
vitendo vya ukatili wa ki-
jinsia na tunawafundisha 
namna ya kujiepusha na 
vitendo hivi kwa hii taasisi 
kuja hapa shuleni kwetu 
na kutoa elimu imefanya 
jambo la maana sana,” 
alisema.

Mwanafunzi wa darasa 
la nne katika shule hiyo, 
Nurati Almasi, alisema 
elimu hiyo imewasaidia 
kujua mambo mengi, iki-
wamo sehemu sahihi ya 
kupeleka taarifa inapo-
tokea wamefanyiwa viten-
do hivyo.

Wafundishwa kuikabili 
rushwa ya ngono shuleni

Tingatinga likibomoa nyumba kupisha upanuzi wa Barabara ya Kawawa katika eneo la Msimbazi Centre, Ilala Mchiki-
chini, jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki. PICHA: MIRAJI MSALA

Na Martha Sambo, IRINGA

MKUU wa Mkoa wa Iringa, 
Halima Dendego, amewaon-
ya vijana wanaojihusisha na 
vitendo vya uhalifu kwa kis-
ingizio ch a kukosa ajira na 
badala yake waache na kujik-
ita kwenye kilimo.

Dendego alitoa agizo hilo 
jana wakati akifungua mku-
tano wa wadau wa kilimo wa 
Kongani ya Ihemi ulioandali-
wa na Taasisi ya Kuendeleza 
kilimo Mikoa ya Nyanda za 
Juu Kusini unaofanyika ka-
tika Chuo Kikuu Kishiriki cha 

Elimu cha Mkwawa (MUCE) 
mjini hapa wenye lengo la ku-
tathmini maendeleo ya sekta 
ya kilimo.

Alisema  hivi karibuni 
kumekuwa na wimbi la 
matukio ya kihalifu ikiwamo 
uporaji na unyang’anyi kwa 
kutumia silaha katika mae-
neo mbalimbali nchini yanay-
ofanywa na vijana maarufu 
kama ‘panya road’ kwa kis-
ingizio cha kukosekana kwa  
ajira.

”Uhalifu si mbadala wa 
ajira. Jikiteni  kwenye kilimo 
na  serikali itawawezesha, ku-

fanya uhalifu si njia mbadala 
ya kupata ajira. Nawasisitiza  
vijana jiingizeni kwenye kil-
imo ili kujipatia kipato kwa 
njia halali. Acheni kuvunja 
sheria za nchi kwa kisingizio 
cha kukosa ajira, hii haikuba-
liki,” alisema Dendego.

Mkuu huyo wa mkoa alise-
ma vijana wengi wanajiingiza 
kwenye vitendo vya kihalifu 
kutokana na kuwa wavivu wa 
kufikiri.

“Vijana ni wavivu   wa 
kufikiri, msipende njia za 
mkato. Jishughulisheni na 
kazi halali kama kilimo kuji-

ingizia kipato halali,” alisema 
Dendego.

Akizungumza kwa niaba ya 
Mkuu wa Mkoa wa Njombe, 
Anthony Mtaka, Mkuu wa 
Wilaya ya Wanging’ombe, 
Lauteri Kanoni, alisema mkoa 
umeanza mikakati ya kuen-
deleza sekta ya kilimo kwa 
kuboresha miundombinu 
mbalimbali, ikiwamo bara-
bara pamoja na kuendeleza 
mazao ya kimkakati.

“Tumedhamiria kuende-
leza mazao ya kimkakati iki-
wamo parachichi na ngano 
mkoani Njombe,” alisema.
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Kijiji chachangia fedha
ujenzi kituo cha polisi

Kizimbani kwa 
mashtaka
kujitambulisha 
Rais TFF
Na Grace Gurisha 

INNOCENT Chengula, mkazi wa 
Dar es Salaam, amefikishwa ka-
tika Mahakama ya Hakimu Mkazi 
Kisutu kwa tuhuma za kujitambu-
lisha kama Rais wa Shirikisho la 
Mpira wa Miguu Tanzania (TFF), 
Wallace Karia na Katibu Mkuu 
Wizara ya Utamaduni, Sanaa na 
Michezo, Dk. Hassan Abass  huku 
akijua siyo kweli.

Akisoma hati ya mashtaka 
juzi, Wakili wa Serikali, Mwa-
naamina Kombakono, mbele ya 
Hakimu Mkazi Mwandamizi Yusto 
Ruboroga wa mahakama hiyo, 
alidai mshtakiwa anashtakiwa 
kwa makosa sita.

Alidai Julai 26, 2022 katika 
sehemu tofauti  ndani ya Jam-
huri ya Muungano wa Tanza-
nia, mshtakiwa huyo kupitia 
kompyuta yake aina ya Infinix, 
alijitambulisha kwa Naibu Waziri 
wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na 
Maendeleo ya Makazi, Ridhiwani 
Kikwete na kuwa yeye ni Dk. 
Hassan Abbas huku akijua siyo 
kweli.

Kombakono alidai Julai 8, 2022 
ndani ya Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania, Chengula alijitam-
bulisha kuwa yeye ni Rais Karia 
huku akijua siyo kweli.

Alidai kuwa Julai 26, 2022  
ndani ya Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania, Chenguka alijipatia 
Sh. milioni nne kutoka kwa Ri-
dhiwan baada ya kujitambulisha 
kuwa yeye ni Dk. Abbas.

Ilidaiwa kati ya Juni hadi Ago-
sti 2022, Chengula alitumia laini 
za simu za watu wengine ambao 
ni Asha Shabani, Nuru Maulid na 
Deogratius Kimario bila kutoa 
taarifa mamlaka husika.

Baada ya Chengula kusomewa 
mashtaka hayo, alikana kuhusika 
na tuhuma  hizo. Upande wa 
mashtaka ulidai upelelezi wa kesi 
hiyo umekamilika na kuomba 
tarehe nyingine ya kumsomea 
hoja za awali ambayo ilipangwa 
Oktoba 10, 2022.

Chengula alipelekwa mahabusu 
baada ya kushindwa kutimiza 
masharti ya dhamana ya kuwa 
na wadhamini wawili waliopaswa 
kutia saini bondi ya Sh. milioni 
10.

Na Faustine Feliciane

MKUU wa Wilaya ya Temeke, 
Jokate Mwegelo, amesema maen-
deleo ndani ya familia na jamii 
yanaanza kwa wazazi kutumia 
uzazi wa mpango.

Alitoa kauli hiyo juzi wakati wa 
maadhimisho ya Siku ya Uzazi 
wa Mpango Duniani ambayo ki-
wilaya iliadhimishwa katika Hos-
pitali ya Mbagala Rangitatu kwa 
ushirikiano na Taasisi ya DKT.

Alisema uzazi wa mpango uta-
wapa fursa wazazi kujipanga kwa 
maendeleo na kuwalea watoto 
wao katika maadili sahihi.

Alisema wazazi wanapozidiwa 

na idadi ya watoto hushindwa ku-
walea katika maadili na kusaba-
bisha kuzalisha vijana wasio na 
maadili.

“Kwa sasa tuna hii kero ya 
panya road (vijana wahalifu wa 
mitaani). Ukiangalia kwa undani 
vijana hawa wadogo wanaofanya 
matukio haya wametoka kwenye 
familia zetu ambazo zimeshind-
wa kuwapa maadili na sababu ni 
wazazi kutengana au kuzidiwa na 
idadi kubwa ya watoto katika ku-
walea,” alisema.

Jokate alisema vijana wengi wa-
naofanya matukio hayo ni wale 
ambao wazazi wao hawakuwalea 
kwa sababu mbalimbali zikiwa-

mo za malezi.
“Wana Temeke nina-

taka niwaaambie maen-
deleo yoyote yanatokana 
na kujipanga, kujipanga 
huku kunaanzia kwenye 
kuzaa, kama tutafuata 
uzazi wa mpango tu-
tatupa nafasi ya kupanga 
mambo ya kifamilia kuelekea 
kwenye maendeleo, mnaona hata 
serikali inapotaka kutekeleza 
mambo ya maendeleo lazima 
ijipange na ndiyo maana tuna 
masuala kama ya sensa,” alisema.

Mkuu wa Kitengo cha Masoko 
wa Kampuni ya DKT Tanzania, 
Deogratius Kitama, alisema wa-

natambua umuhimu wa 
uzazi wa mpango na ndi-
yo sababu ya kuandaa 
maadhimisho hayo huku 
akiwataka watu kufuata 
njia sahihi za uzazi wa 
mpango zinazoshauriwa 
hospitalini.

Alisema kuwa na wa-
toto sahihi kunasaidia kuwalea 
vizuri na kuwapatia mahitaji 
yote muhimu kama elimu na afya 
bora.

“Taasisi yetu ya DKT Tanzania 
kwa kutambua umuhimu huu wa 
uzazi wa mpango, tunatoka elimu 
kwa watu wanaotaka kuanzisha 
familia na hata wale ambao tayari 

wameanzisha familia. Lengo ni 
kuwafanya kutimiza ndoto zao 
katika maendeleo,” alisema Ki-
tama.

Mganga Mkuu wa Wilaya ya 
Temeke, Dk. Ireen Haule, alise-
ma uzazi wa mpango ni eneo 
muhimu ambayo Manispaa ya Te-
meke inaiwekea mkazo.

Alisema wanashauri watu ku-
tumia njia sahihi na salama za 
huduma hiyo zinazotolewa hos-
pitalini.

“Faida ni nyingi sana, sisi kama 
ofisi ya DMO (Mganga Mkuu wa 
Wilaya) tunashauri na kusisitiza 
matumizi ya uzazi wa mpango,” 
alisema Dk. Ireen.

DC Jokate ataka uzazi wa mpango kwa wazazi 

Kinamama wasamaria wema wakisaidia kuinyanyua Bajaji ili dereva wake abadilishe tairi lililopata pancha katika 
Barabara ya Goba, Manispaa ya Ubungo, mkoani Dar es Salaam jana. PICHA: MIRAJI MSALA

Na Neema Hussein, KATAVI

WANANCHI wa Kijiji cha Ma-
jalila, Wilaya ya Tanganyika 
mkoani Katavi wameungana 
na serikali kujenga kituo cha 
polisi kwa kuchangia Sh. mil-
ioni 11 pamoja na vifaa vya 
ujenzi.

Akipokea juzi mifuko 50 
ya saruji yenye thamani ya 
Sh. milioni moja kutoka kwa 
Mbunge wa Mpanda Viji-
jini, Seleman Kakoso, Mkuu 
wa Wilaya ya Tanganyika, 
Onesmo Buswelu alimwagiza 
Mwenyekiti wa Kamati ya 
Ujenzi kuhakikisha wanasi-
mamia michango hiyo na 
kusiwapo upotevu wa aina 

yoyote.
Buswelu pia alitoa shuk-

rani kwa wananchi na wadau 
mbalimbali waliojitokeza 
kuchangia ujenzi wa kituo 
hicho, alibainisha kuwa vifaa 
walivyochangia wananchi 
hao ni nondo na saruji.

“Serikali ya wilaya pamo-
ja na wananchi wote na 
nguvu ya Mbunge Kakoso 
wameamua kushirikiana ku-
muunga mkono Rais Samia 
Suluhu Hassan kujenga kituo 
cha polisi cha kisasa, nina-
washukuru sana,” alipongeza 
Buswelu.

Awali akikabidhi mifuko 
hiyo kwa niaba ya mbunge, 
Katibu wa Mbunge huyo, 

Said Wambali alisema ofisi 
ya mbunge imeona iungane 
na wananchi na wadau ku-
unga mkono juhudi za seri-
kali kujenga kituo hicho ili 
kusogeza huduma karibu na 
wananchi.

Mwenyekiti wa Kamati 
ya Ujenzi wa kituo hicho, 
Ramadhan Nyembe alim-
hakikishia Mkuu wa Wilaya 
kuwa michango iliyotolewa 
na wananchi pamoja na wa-
dau mbalimbali haitapotea 
na atahakikisha inasimamiwa 
kikamilifu.

Diwani wa Tongwe, Frank 
Kibigisa alitoa mifuko 10 ya 
saruji, akisisitiza kuwa waki-
taka kukomesha vitendo vya 

uhalifu, ni lazima wahakik-
ishe kituo hicho kinakami-
lika.

Baadhi ya wakazi wa Kijiji 
cha Majalila walisema kuka-
milika kwa kituo hicho kuta-
wasaidia kuishi kwa amani 
kwa kuwa wanaamini uhalifu 
utadhibitiwa na itakuwa rahi-
si kwao kufikika kwa haraka 
kituoni huko kwa kuwa sasa 
wanafuata huduma Kijiji cha 
Kibo kilichoko umbali wa 
takriban kilomita 10 kutoka 
kijijini kwao. 

Hadi sasa ujenzi upo hatua 
ya msingi ambao umechimb-
wa kwa nguvu za wananchi 
na mradi huo unatarajiwa 
kugharimu Sh. milioni 500.
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RC Dodoma apongeza utendaji WCF

Ismailia 
wapanda miti 
na kuzisafisha 
fukwe
Na Halfani Chusi

JUMUIYA ya Ismailia ya Agakhan 
nchini imepanda miti na kusafisha 
fukwe ikiwa ni sehemu ya kushere-
hekea Siku ya Kiraia ya Jamii ya 
Waismalia Duniani.

Akizungumza na waandishi wa 
habari juzi mkoani Dar es Sa-
laam wakati wa upandaji wa miti, 
Mwakilishi Mkazi wa Mtandao wa 
Maendeleo ya Aghakan, Amin Kurji, 
alisema lengo ni kupanda miti zaidi 
ya milioni moja katika fukwe za 
Dar es Salaam, Lindi, Mtwara na 
Zanzibar.

“Leo (juzi) tumeanza upandaji 
miti kwenye fukwe na kuokota taka 
za plastiki, tumepanda miti 1,500 
katika ufukwe wa Bahari ya Hindi 
maeneo ya Kigamboni, Mji Mwema 
na Kawe, tumeokota taka za plas-
tiki zaidi ya kilo saba, lengo letu ni 
kufikisha miti milioni moja.

“Mpango huu utakuwa endelevu 
kwa sababu baada ya kumaliza 
fukwe za hapa Dar es Salaam, tuta-
hamia Mtwara, Lindi na Zanzibar, 
lengo ni kuweka mazingira safi kwa 
jamii inayotuzunguka,” alisema.

Kurji alisema tangu kuanzishwa 
kwa mpango huo mwaka 2020, ma-
fanikio mengi yamepatikana katika 
nyanja za afya, elimu, maendeleo 
ya kiuchumi, usimamizi na utunzaji 
wa mazingira na hifadhi za kiu-
tamaduni.

Ofisa Tarafa Wilaya ya Kigambo-
ni, Masele Idd alisema usafi fukwe 
na upandaji wa mikoko ni muhimu 
kwa kuwa una faida kubwa kwa 
viumbe wa baharini.

“Mikoko ndiyo miti ambayo ina 
uwezo wa kuchukua hewa ya ukaa 
na kutoa hewa ya oksijeni lakini ni 
moja ya kivutio cha utalii, inasaidia 
kupunguza mmomonyoko kando ya 
bahari. Kwa hiyo, jamii inapaswa 
kuitunza,” alisema Idd.

Alionya wananchi wenye tabia 
kukata miti hiyo na kuitumia kama 
kuni, akibainisha kuwa kitendo 
hicho ni uvunjaji wa sheria na 
uharibifu wa mazingira.

Katibu Mkuu wa Taasisi Inayosi-
mamia Mazingira ya Usafi wa Fuk-
we (BMU), Juma Abdallah alisema 
mikoko ikitoweka katika fukwe za 
bahari, kutasababisha kupungua 
kwa samaki.

Na Mwandishi Wetu, ZANZIBAR

WAKAZI wa Wilaya ya Kaskazini ‘A’ Unguja 
wanatarajia  kupanda miti ya asili na ya 
matunda ipatayo 8,000 ili kukabiliana na 
mabadiliko ya tabianchi ikiwa ni sehemu 
ya utekelezaji wa Mradi wa Kuhimili Mab-
adiliko ya Tabianchi kwa Kutumia Mifumo 
Ikolojia Vijijini (EBARR).

Mradi huo wa miaka mitano unatekele-
zwa katika shehia tatu za Matemwe Kijini, 
Matemwe Mbuyutende na Metemwe Ju-
gakuu kisiwani hapa.

Mkazi wa Kijini, Hamad Fakh Makame 
alisema upandaji miti kupitia mradi huo 
utasaidia kuhimili mabadiliko ya tabianchi, 
pia kuboresha lishe katika kaya.

“Tunajua kwa hakika kuwa kwa hatua 
hizi tutazuia uharibifu wa misitu, jambo 
ambalo ni zuri kwa mazingira,” alisema na 
kupongeza mradi huo kwa kuwa mstari wa 
mbele katika kukabiliana na mabadiliko ya 
tabianchi.

“Miti ya matunda itakayopandwa siyo tu 
itasaidia kunyonya hewa ukaa na kuzuia 
mmomonyoko wa ardhi, bali pia itasaidia 
katika kuboresha lishe na afya kwa jamii.

“Mchakato ni mrefu kuanzia kuandaa 
kitalu, kuotesha miche hadi kupanda hiyo 
miche katika maeneo yaliyobainishwa. La-
kini tumeweza kuandaa miche yetu kwa 
kufuata utaratibu huo wote.

“Ni matumaini yetu kuwa mradi huu 
utaboresha mazingira yetu na kukabili-
ana na athari za mabadiliko ya tabianchi 
na miti ya matunda itatusaidia kuboresha 
lishe. 

“Kwa kifupi, ni kwamba mradi huu tu-
lioanza kunufaika nao mwaka 2021 una 
manufaa makubwa na niwaombe wahusi-
ka waje na mradi mwingine baada ya huu 
kumalizika,” Makame alishauri.

Mkazi huyo wa Kijini alisema kuwa kupi-
tia mradi huo wa upandaji miti, watapata 
kuni, miti kwa ajili ya ujenzi na matumizi 
mengine na hatimaye kukabiliana na atha-
ri za mabadiliko ya tabianchi.

Mradi wa EBARR unahimiza utunzaji 
mazingira, usimamizi wa mifumo ikolojia 
na kutoa huduma muhimu ambazo jamii 
inahitaji ili kukabiliana na mabadiliko ya 
tabianchi.

Mratibu wa Mradi wa EBARR kwa 
upande wa Zanzibar, Alawi Haji Hija alise-

ma kuwa pamoja na shughuli za upandaji 
miti katika maeneo yaliyoharibiwa katika 
shehia hizo, mradi pia utahusisha uchim-
baji  visima virefu vya maji ili kuwezesha 
upatikanaji wa maji kwa ajili ya matumizi 
ya nyumbani na kilimo cha mboga.

Alibainisha kuwa jumla ya visima sita 
vimechimbwa huku mradi ukiwezesha 
vikundi vya uvuvi kwa kuwanunulia boti 
sita za kisasa na kuwezesha vikundi vya 
wanawake katika shughuli za utengenezaji 
wa sabuni, ushonaji na upakasaji.

“Athari za mabadiliko ya tabianchi ni 
dhahiri nchini na dalili nyingi zimeende-
lea kujitokeza ikiwamo majira ya mwaka 
yanayobadilika mara kwa mara, mvua isi-
yotabirika na kuongezeka kwa joto. 

“Jamii za vijijini za wakulima, wafugaji 
na wavuvi zimekuwa waathirika wa athari 
hizi hususan katika maeneo ya nyanda 
kame,” alisema mratibu huyo.

Mradi wa EBARR unatekelezwa na 
Ofisi ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya 
Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana 
na Shirika la Umoja wa Mataifa la Mazin-
gira (UNEP). Ulianza mwaka 2018 na unat-
egemewa kukamilika mwishoni mwa 2023.

Wanufaika EBARR kupanda miti 8,000

Naibu Spika wa Bunge, Mussa Azzan Zungu (kulia), akiongoza mkutano wa pamoja na wadau wa mradi wa kuwajengea 
wabunge uwezo awamu ya pili (LSP II), ulio chini ya UNDP, katika ofisi ndogo za Bunge, jijini Dar es Salaam jana. PICHA: 
OFISI YA BUNGE

Na Mwandishi Wetu, DODOMA

MKUU wa Mkoa wa Dodoma, 
Rosemary Senyamule, amesema 
hivi sasa wafanyakazi wanao 
uhakika wa kinga na kipato ku-
tokana na majanga yanayosaba-
bishwa na ajali, magonjwa na vifo 
katika maeneo ya kazi kutokana 
na kuwapo Mfuko wa Fidia kwa 
Wafanyakazi (WCF). 

Senyamule aliyasema hayo jana 
jijini Dodoma wakati akifungua 
kikao kazi cha mafunzo ya tathmi-
ni za ulemavu unaotokana na ajali 
na magonjwa yatokanayo na kazi 
kwa madaktari wa mikoa ya Do-
doma, Singida, Tabora na Kigoma. 

“Mfuko ndiyo unaobeba juku-
mu la gharama zote pindi mfan-

yakazi anapoumia, kuugua ama 
kufariki dunia kutokana na kazi,” 
alisema.

Aliongeza kuwa waajiri nao wa-
napata muda zaidi wa kushughu-
likia uzalishaji na uendelevu wa 
biashara zao na hivyo kuongeza 
tija inayopelekea kuongezeka 
kwa pato la taifa.

Alisema kuwapo kwa WCF ni 
hatua mwafaka katika mazingira 
ya sasa, serikali ikiendelea kujen-
ga uchumi wa kati na hivyo kuwa 
na ongezeko kubwa la maeneo ya 
uzalishaji.

“Katika hali ya kawaida ongeze-
ko litakwenda sambamba na 
ongezeko la matukio na athari zi-
nazotokana na ajali na magonjwa 
yatokanayo na kazi katika mazin-

gira haya.
“Jukumu la WCF siyo kulipa 

fidia pekee bali kushirikiana na 
wadau katika kubuni, kukuza na 
kuendeleza mbinu za kupunguza 
au kuzuia ajali na magonjwa yato-
kanayo na kazi,” alisisitiza.

Aliwaasa washiriki kuwa 
waadilifu wanapotekeleza ju-
kumu hilo la kufanya tathmini 
ya ulemavu utokanao na ajali au 
magonjwa yatokanayo na kazi 
ili WCF itoe fidia stahiki na kwa 
wakati.

Mkurugenzi Mkuu, Dk. John 
Mduma, alisema mfuko unajivu-
nia kufanya vizuri katika ubore-
shaji wa mifumo ya kielektroniki 
ya utoaji huduma pamoja na pun-
guzo la kiwango cha uchangiaji 

kwa sekta binafsi kutoka asilimia 
0.6 hadi 0.5, pia punguzo kubwa 
la riba kwa madeni ya michango 
ya nyuma.

Alisema maboresho hayo yana-
lenga kukuza uzalishaji ambapo 
sasa waajiri wa sekta binafsi 
wamepewa nafuu kubwa ya kue-
lekeza nguvu katika uzalishaji 
mali, huku mfuko ukiendelea 
kulinda nguvukazi ya taifa.

“Kama unavyofahamu tayari 
kuna mabadiliko makubwa sana 
ya uboreshaji wa mazingira ya 
uwekezaji na biashara nchini nda-
ni ya kipindi cha serikali inayoon-
gozwa na Mheshimiwa Samia Su-
luhu Hassan, na sisi kama mfuko 
tayari tumejipanga kuhakikisha 
tunaendelea kutoa huduma bora 

wakati wote,” alisema Dk. Mduma.
Aliishukuru serikali na taasisi 

zake kwa namna inavyosaidia ka-
tika kuhakikisha mfuko unaweka 
misingi imara katika kutekeleza 
majukumu yake ipasavyo.

Aliwakumbusha waajiri ku-
tumia fursa hiyo adhimu iliyowez-
eshwa na serikali ili kuongeza 
uzalishaji na hivyo kuchochea 
maendeleo ya kiuchumi.

Akizungumzia kuhusu mafun-
zo hayo ya siku tano, alisema 
yameandaliwa na mfuko kama 
sehemu ya hatua muhimu kuu-
wezesha kutekeleza vyema ju-
kumu la kufanya tathmini sahihi 
na kwa wakati pindi mfanyakazi 
anapoumia au kuugua kutokana 
na kazi.



Na Cynthia Mwilolezi, MANYARA

MKOA wa Manyara, umepata viongozi 
wapya wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana 
wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) wa 
wilaya sita za kichama za mkoa huo.

Katibu wa UVCCM wa Mkoa wa Man-
yara, Ibrahim Kandumila, akizungumza 
jana na waandishi wa habari Mjini Babati 
alisema uchaguzi huo umekamilika kwa 
asilimia 100 na kufanyika kwa amani.

Aliwataja wenyeviti hao waliochaguli-
wa na wilaya zao kwenye mabano ni Solo-
mon Mekiory (Babati vijijini), Justin Ammi 
(Hanang’) na Magdalena Urono (Babati 

mjini).
Alisema wengine ni Hamza Mngia 

(Kiteto), Timothy Mollel (Simanjiro) na 
Elisante Michael (Mbulu).

“Nawapongeza na kuwashukuru wote 
walioshinda ila watimize majukumu yao 
ipasavyo na ambao kura hazikitosha 
wawape ushirikiano wale walioshinda,” 
alisema Kandumila.

Mwenyekiti wa UVCCM Wilaya ya Babati 
Vijijini, Solomon Melkiory, aliwashukuru 
wajumbe wa jumuiya hiyo kwa kumcha-
gua ili awaongoze na aliomba ushirikiano 
kwao.

Mwandishi wa Kituo cha FM Manyara 

na AYO TV, Charles Mangwe ambaye ni 
Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM 
Wilaya ya Babati Vijijini kupitia UVCCM 
aliwashukuru wajumbe kwa kumpa kura 
za ushindi.

Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM 
Wilaya ya Babati Mjini kupitia UVCCM, 
Husna Mdinku, aliomba ushirikiano kwa 
wajumbe hao na kuahidi kuwaunganisha 
kupitia nafasi hiyo.

Mjumbe wa Mkutano Mkuu wa UVCCM 
Wilaya ya Babati mjini, Elias Ernest am-
baye ni mwandishi wa Kituo cha Wasafi 
aliwashukuru wajumbe kwa kumpatia 
nafasi hiyo.

Na Asraji  Mvungi, ARUSHA

K
ITUO cha Forodha cha Na-
manga kilichoko Wilaya ya 
Longido, mkoani Arusha, 
kimefanikiwa kukusanya 

mapato zaidi ya Sh. bilioni 91 kwa 
mwaka mmoja.

Licha ya mafanikio hayo, bado 
kinakabiliwa na tatizo la wafanyabi-
ashara wasio waaminifu kuendelea 
kutorosha bidhaa kwa njia za panya.

Akizungumza na Nipashe jana, 
Mkuu wa kituo hicho, Paul Kamuku-
lu, alisema ukusanyaji wa mapato 
unaendelea kuongezeka kutokana 

Kituo cha Forodha Namanga
chakusanya mapato bil.91/-

Kamati 
hiyo imeri-
dhishwa 
na kasi 
ya mab-
adiliko na 
utendaji 
wa kituo 
hicho.

na kufanyika maboresho makubwa 
ikiwamo kuondoa urasimu na kuima-
risha mifumo ya ukusanyaji wa kodi.

Kamukulu, alitoa taarifa hiyo kwa 
wajumbe wa Kamati ya Kudumu ya 
Bunge ya Huduma na Maendeleo ya 
Jamii ilyotembelea kituo hicho.

Kamukulu aliyataja matatizo men-
gine yanayotishia ustawi wa kituo 
hicho kuwa ni pamoja na ukosefu wa 
nyumba za watumishi.

Alisema: “Mwaka 2021/2022, Na-
manga tulipewa lengo la kukusanya 
shilingi bilioni60.2 lakini tukakusan-
ya shilingi bilioni 91.3, sawa na asilim-
ia 151. Kiwango ambacho hakijawahi 

kutokea.
Aliongeza: “Hata mwaka huu wa 

fedha wa 2022/2023, tumeongezewa 
malengo na sasa tunatakiwa kuku-
sanya shilingi bilioni 99.8 kwa mwaka 
na tayari tumeanza vizuri.”

Alifafanua kuwa katika kipindi cha 
Julai, lengo ilikuwa ni kukusanya Sh. 
bilioni 7.6 lakini tumekusanya Sh. 
bilioni 10.2 na Agosti, lengo lilikuwa 
kukusanya Sh. bilioni 7.8 na tumeku-
sanya Sh. bilioni 8.8.

Mweyekiti wa Kamati hiyo, Stan-
slaus Nyongo, alisema kamati hiyo 
imeridhishwa na kasi ya mabadiliko 
na utendaji wa kituo hicho.
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Mwenyekiti mpya 
UVCCM ataja 
mikakati yake

Wamlalamikia 
kigogo jumuiya 
ya CCM

Na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA 

MWENYEKITI wa Jumuiya ya 
Wazazi wa Chama Cha Mapinduzi 
(CCM) wa Wilaya ya Arusha,  Ally 
Mwinyimvua, amesema katika kip-
indi cha uongozi wake atahakiki-
sha jumuiya inajiimarisha kiuchumi 
ikiwamo kuanzisha mradi mkubwa 
wa kufyatua matofali.

Alisema pia ataimarisha mradi 
wa ufugaji wa nyuki ambao ulianza 
kipindi cha uongozi wake kwa 
kupata mizinga 100 pamoja na 
kuanzisha miradi mitatu ya uchu-
mi, katika kata tatu.

Mwinyimvua maarufu kwa jina la 
“Meku” alisema hayo jana baada ya 
kutangazwa mshindi katika uch-
aguzi uliofanyika ukumbi wa CCM 
Mkoa wa Arusha, kwa kupata kura 
212 kati ya kura 274 zilizopigwa.

Alisema licha ya mradi huo ata-
hakikisha anaimarisha mradi wa 
ufugaji wa nyuki, ili wapate asali 
ya kuuza pamoja na mazao men-
gine sita yanayotokana na nyuki.

Mwinyimvua alisema jumuiya 
hiyo lazima ijimaarishe kiuchumi 
na  ana mkakati kabambe wa ku-
hakikisha kila kata inapata mradi.

“Ninajua jumuiya yetu haina 
miradi lakini ninataka niwaambie 
kuwa katika kipindi changu cha 
miaka mitano, lazima nishirikiane 
na viongozi wenzangu wa kata 
ili tuweke alama katika kila kata 
ili ziweze kujikwamua kiuchumi,” 
alisema.

Alisema maadili  katika jamii 
yameporomoka kwa kiasi kikubwa, 
hivyo atashirikiana na kamati 
ya elimu na malezi, kuhakikisha 
maadili yanaimarika katika jamii 
ya  Wilaya ya Arusha.

Na Mwandishi Wetu, ARUSHA

BAADHI ya wajumbe wa Mkutano 
Mkuu wa Jumuiya ya Wazazi wa 
CCM Wilaya ya Arusha, wamem-
lalamikia Katibu wa Jumuiya hiyo, 
Eliman Nassari kwa kuhujumu 
uchaguzi.

Wakizungumza kwa nyakati 
tofauti kwa sharti la kutoandikwa 
majina yao, wajumbe hao walidai 
kuwa barua ya utenzi aliyokuwa 
nayo msimamizi wa uchaguzi ilio-
nyesha kuwa jina la Bertha Laizer 
ni la kwanza, Ally Mwinyimvua la 
pili na Meya Mstaafu Gaudence 
Lyimo ni la tatu.

Walisema lakini kwenye karatasi 
ya kupigia kura iliyoandaliwa na 
katibu huyo jina la Mwinyimvua 
lilikuwa namba mbili na Lyimo 
namba tatu.

“Mwinyimvua alitumia namba 
ya Lyimo kuomba kura na Lyimo 
akatumia namba ya Meku kuomba 
kura lakini baada ya upigaji kura 
kuanza wajumbe tukabaini jina la 
Mwinyimvua ni la pili na jina la 
Lyimo ni namba tatu ndipo tukaan-
za kuhoji,” alisema.

Mjumbe huyo alidai kuwa wakati 
huo wajumbe kutoka kata zaidi ya 
nne walikuwa wamepiga kura hali 
iliyoibua maswali mengi ikiwamo 
kwa nini Eliamani hakufuata uta-
ratibu.

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI), Innocent Bashungwa (wa pili kushoto), 
akisalimiana na Mbunge wa Jimbo la Hanang’, Mhandisi Samwel Hhayuma, akiwa katika ziara ya siku mbili mkoani 
Manyara juzi, kwa ajili ya kukagua na kutembelea sekta ya afya, elimu na miundombinu. PICHA: GIFT THADEY

UVCCM Manyara yapata viongozi wapya

HABARI ARUSHA



 Na Mwandishi Wetu, HAI

W
AKULIMA 30,000 
Wilaya ya Hai, mkoani 
Kilimanjaro, wame-
jiandikisha kupata 

mgawo wa ruzuku ya mbolea, in-
ayotolewa na serikali kwa lengo la 
kupunguza gharama ya ununuzi, 
kuongeza uzalishaji na tija katika 
kilimo.

Ruzuku hiyo pia inalenga kuimari-
sha usalama wa chakula na kuongeza 
upatikanaji wa malighafi za viwanda 
vya ndani.

Kwa mujibu wa Mkuu wa Div-
isheni ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi wa 

Wakulima wajiandikisha
kupata ruzuku ya mbolea 

Wilaya ya Hai, David Lekei, wakulima 
wana fursa ya kuendelea kujisajili, 
kwa kuwa bado idadi hiyo ni ndogo, 
ikilinganisha na uwezo wa serikali 
wa kutoa ruzuku hiyo.

“Ili wakulima waweze kupata ru-
zuku hiyo, wanapaswa kujisajili kwa 
mtindo wa kidigitali, ambao utawez-
esha kutambua wakulima wote 
wilayani hapo wenye sifa za kupata 
pembejeo za kilimo, kwa bei ya pun-
guzo la serikali,” alisema Lekei.

Utoaji wa ruzuku hiyo katika 
msimu wa kilimo wa mwaka 
2022/2023, utazingatia mahitaji 
halisi ya mkulima, kulingana na 
taarifa za usajili na bajeti ya serikali 

iliyotengwa.
Kutokana na umuhimu huo, Wilaya 

ya Hai, imesema muda wa mwisho 
wa kujisajili ili kupata ruzuku hiyo ni 
Septemba 30, mwaka huu.

Mbolea zitakazohusika kwenye 
ruzuku hiyo ni mbolea za kupandia 
na kukuzia, ambazo ni DAP, inayotu-
mika kwa ajili ya kupandia na UREA 
kwa ajili ya kukuzia.

Mbolea hizo ni zile zinazotumiwa 
na wakulima hapa nchini kwa kwa 
zaidi ya asilimia 50.

Aidha, inaelezwa kuwa mbolea za 
kupandia na kukuzia za aina zingine, 
nazo zitahusika kwenye ruzuku kul-
ingana na mahitaji ya soko.

Mbolea 
hizo ni zile 
zinazo-
tumiwa na 
wakulima 
hapa 
nchini kwa 
kwa zaidi 
ya asilimia 
50.
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Serikali 
yaipa 5 
hospitali
utatuzi 
kero za 
wagonjwa
Na Mwandishi Wetu, SIHA

NAIBU Waziri wa Afya, Dk. 
Godwin Mollel, amesema seri-
kali imeridhishwa na meneji-
menti ya Hospitali ya Wilaya 
ya Siha, mkoani Kilimanjaro 
namna inavyotatua malala-
miko ya wagonjwa kuhusu 
utoaji wa huduma.

Amesema hali hiyo in-
aongeza imani ya wananchi 
dhidi ya serikali.

Akizungumza juzi na watum-
ishi wa hospitali hiyo, Dk. Mol-
lel ambaye ni Mbunge wa Siha 
alisema: “Kweli nimefurahi 
sana kwa jinsi mnavyoendelea 
kuboresha utoaji wa huduma 
za afya kwa wananchi wa Siha 
na kupunguza malalamiko 
mbalimbali ambayo yalikuwa 
yanatolewa hapo nyuma”.

Alisema miaka ya nyuma 
baadhi ya watumishi wa 
hospitali hiyo, walikuwa 
wakituhumiwa kujihusisha 
na tabia ya ulevi, huduma 
zisizoridhisha na matumizi 
ya lugha zisizo na staha kwa 
wagonjwa wanaofuata hu-
duma.

Akiwa katika hospitali hiyo, 
Dk. Mollel alifanya ukaguzi wa 
shughuli mbalimbali za ujenzi 
zinazoendelea hospitalini 
hapo.

Hospitali ya Wilaya ya Siha, 
inahudumia wakazi zaidi 
ya 116,313 (kwa mujibu wa 
takwimu za Sensa ya Watu na 
Makazi ya mwaka 2012) ku-
toka katika vijiji 60 vilivyoko 
wilayani humo.

Hospitali hiyo ilianzishwa 
mwaka 2007 ikiwa kama kituo 
cha afya, baada ya vyama 
viwili vya ushirika wilayani 
humo kutoa ekari 40 za ardhi.

Msako kufichua watoto wenye ulemavu waliofichwa

Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Omary Mgumba (kulia), akimsikiliza kwa makini mmoja wa wamiliki wa ardhi ya eneo la Am-
boni, Teresia Ruwanda, ambaye ana mgogoro na mwekezaji wa kiwanda cha kutengeneza rangi, jijini Tanga juzi. PICHA: 
HAMIDA KAMCHALLA

Na Mwandishi Wetu, SIHA

IDARA ya Elimu ya Wilaya ya Siha 
mkoani Kilimanjaro, imetangaza 
kuja na mpango wa kupita ny-
umba kwa nyumba, kata kwa 
kata, kuwafichua watoto wenye 
ulemavu waliofichwa.

Pia itawafichua watoto walio-
nyimwa kwa makusudi haki yao 
ya kupata elimu kwenye shule 
jumuishi zilizotengwa.

Januari mwaka huu, Wizara 
ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, 
ilizindua mkakati wa kitaifa wa 
elimu jumuishi wa miaka mitano 
2021/22-2025/26, wenye lengo la 
kutoa elimu jumuishi.

Mkakati huo umekuja na 
mfumo ambao unatoa fursa 
kwa wanafunzi wenye mahitaji 
maalum kuanzia ngazi ya awali 
hadi chuo.

Akizungumzia mkakati huo 
jana, wakati wa uzinduzi wa 
zana jumuishi za kufundishia 
na kujifunzia kwenye madarasa 
jumuishi, Ofisa Elimu wa Wilaya 
hiyo, Rose Sandi, aliagiza wara-
tibu wa elimu kata wote, kuanza 
kujiandaa kutekeleza kazi hiyo 
kwa ajili ya kuandikishwa wenye 
ulemavu mwaka ujao.

Zana hizo zilizotengenezwa 
kwa umahiri mkubwa, zime-
tolewa na wabia wa maendeleo 

ya wilaya hiyo pamoja na Shirika 
la Connects Autism Tanzania 
(CAT).

“Hili ni agizo na siyo ombi, 
kwamba kila mratibu wa elimu 
kata apite kaya kwa kaya na 
amalize kata yake kwa kuwatam-
bua na kuwasajili watoto wote 
wenye ulemavu, ambao hawa-
jaandikishwa shule.

“Mwaka ujao (2023) tuta-
waandikisha kutokana na aina 
ya ulemavu alionao mtoto. Kila 
shule jumuishi itapangiwa aina 
ya watoto wenye ulemavu inao-
takiwa kuwapa elimu.”

Katika kikao kazi hicho, 
Mkurugenzi Mtendaji wa CAT, 

GraceAnna Lyimo, alisema wao 
kama wadau muhimu wa elimu 
jumuishi, wanaunga mkono 
mpango wa serikali wa kuanza 
kufundisha walimu mbinu za 
kutengeneza zana za kufundishia 
watoto wenye mahitaji maalumu 
ili kupunguza tatizo hilo.

Alisema: “Bado kuna tati-
zo kwa wakazi wa wilaya hii 
kushindwa kuelewa dhana halisi 
ya mpango wa elimu jumuishi na 
utekelezaji wake.

Aliongeza: “Elimu jumuishi 
siyo programu au eneo la kuwa-
hifadhi wanafunzi wenye ul-
emavu, bali ni utekelezaji kwa 
vitendo wa utoaji elimu utaka-

owafanya walemavu kuwa na 
thamani katika jamii.

Kimsingi, elimu jumuishi ni 
njia ya ufundishaji inayolenga 
kuwasaidia na kuwahudumia 
wanafunzi wenye ulemavu ka-
tika muundo wa madarasa ya 
kawaida.” Alisema.

Mwalimu Mkuu wa Shule ya 
Msingi Sanya Juu, Beatrice Mate-
la, akieleza namna mkakati huo 
unavyosaidia kuwajengea uwezo 
walimu kutengeneza zana jumui-
shi za kufundishia, alisema zana 
hizo zimeongeza chachu kwa 
watoto wenye mahitaji maalumu 
kuelewa na kupenda zaidi maso-
mo.

HABARI MBEYA



Na Sabato Kasika

W
AKATI   mgogoro wa 
uongozi ndani ya 
Chama cha NCCR- 
Mageuzi ukiende-

lea kufukuta, inaelezwa kuwa 
kinachoendelea ni sehemu ya 
demokrasia na pia kuchokwa 
kwa uongozi uliopo madarakani.

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Mjumbe wa Jukwaa la Kat-
iba Tanzania ( JUKATA), Hebron 
Mwakagenda,anasema baadhi ya 
watu  wanaamini kuwa demokra-
sia ni chama kutokuwa na 
migogoro, na kwamba si kweli.

“Katika kundi la watu wengi, 
kwa kawaida hawawezi kuwa 
na mawazo ya kufanana au 
mtazamo mmoja, watatofauti-
ana, hivyo kinachoendelea ndani 
ya chama hicho ninakichukulia 
kama kutalamaki kwa demokra-
sia,” anasema Mwakagenda.

Anafafanua kuwa  jamii kuwa 
na imani kwamba migogoro 
ndani ya vyama ni si demokrasia 
ni fikra zinazopingana na dhana 
hiyo .

Anaongeza kuwa mtazamo 
huo si sahihi, kwa maelezo 
kwamba demokrasia inasimama 
na iko pande zote, ndiyo maana 
unafika wakati kunakuwa na 
misimamo ya kukubaliana ku-
tokukubaliana na pia kuna wa-
naojiita wenye mirengo tofauti 
yote yakiwa ni kuwa na fikra to-
fauti.

“Kufukuzana katika chama au 
kuvuliwa uongozi ni sehemu ya 
demokrasia ili mradi katiba im-
efuatwa, hivyo hao waliokutana 
na kuchukua hatua hiyo ndiyo 
wanaojua kama mkutano uliku-
wa halali au hapana,” anasema.

  
UONGOZI UMECHOKWA
Aidha, kwa upande mwing-

ine, Mwakagenda anaongeza 
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Ukurasa 19

Wachambuzi wa siasa waeleza
mtazamo wao kuhusu sakata hilo

KUFUKUZWA MBATIA:

Inaendelea  Uk. 20

kuwa kinachoendelea ndani ya 
NCCR- Mageuzi kinapaswa kuwa 
fundisho kwa viongozi wen-
gine  waliokaa madarakani kwa 
muda mrefu.

Anasema Mbatia amekaa ma-
darakani kwa zaidi ya miaka 20, 
na kwamba miongo miwili kwe-
nye uongozi inawezekana wa-
nachama wamejitahidi kutaka 
kubadilisha wakuu wa chama 
lakini wameshindwa, wakaona 

wafanye kila njia kuhakikisha 
anang’oka.

“Hatua hiyo inapaswa kuwa 
fundisho kwa viongozi wa vyama 
vingine vya siasa waliokaa ma-
darakani kwa muda mrefu waji-
funze kutoka NCCR- Mageuzi na 
kuachia ngazi pale wanapoona 
wamechokwa ,” anashauri.

Anaeleza kuwa kila chama 
kina maamuzi yake, na kwamba 
haoni tatizo kama kilichofanywa 

NCCR-Mageuzi isitafsiriwe kama 
ukiukwaji wa demokrasia,” 
anasema.

   KELELE ZA NINI?
Mchambuzi mwingine wa 

masuala ya siasa na mwenen-
do wa demokrasia Gwandumi 
Mwakatobe, anaeleza kushangaa 
kusikia   James Mbatia na wen-

Mbabe aliyeongoza
 serikali miaka 15

kiboko ya Iran, 
Palestina na Obama

na makada wa chama hicho 
kimezingatia matakwa ya katiba 
ya NCCR- Mageuzi, lakini pia 
anawakumbusha wanachama 
na viongozi kuwa kila mmoja 
ana haki yake na kwamba katiba 
ndiyo ya kuzingatia.

“Pamoja na hayo, nirudie kuse-
ma kwamba, kumuondoa kion-
gozi madarakani au kumfukuza 
katika chama, ni demokrasia, 
hivyo hatua iliyochukuliwa na 

James Mbatia (kushoto) na Joseph Selasini anayeratibu jukumu la kumwondoa Mwenyekiti wa Taifa kwenye chama hicho. 
PICHA: MTANDAO 

WAZIRI MKUU NETANYAHU ‘BIBI’

• Wauliza au kachokwa? Wataka liwe funzo 

Ni wiki ya tatu William 
Ruto anachakata  
Baraza la Mawaziri

FATMA FEREJI:
Rais  Samia mleta 
mageuzi kidemokrasia
anayefungua ukurasa 
mpya wa Tanzania

Ukurasa 15 Ukurasa 18



Kaimu Mwenyekiti wa TLP Taifa, Alhaji Hamad Mukadam (kulia) na Katibu Mkuu wa chama hicho Richard Lyimo

Wanachama wa zamani wa TLP Thomas Ngawaiya (kulia) na 
Hamad Tao. PICHA ZOTE: MTANDAO
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“Baada ya 
msiba wa 
Mwenyekiti 
wa TLP Taifa, 
tayari tume-
shapata mtu 
anayekaimu 
nafasi hiyo, 
sasa kilicho-
baki kujipanga 
upya ikiwa 
ni pamoja na 
kuwaomba 
waliotukimbia 
warudi tu-
ungane kuki-
jenga chama 
chetu na kush-
iriki kwenye 
kuendeleza 
mchakato wa 
demokrasia za 
vyama vingi,” 
anasema.

Na Sabato Kasika

C
HAMA cha Tanzania La-
bour Party -TLP, kinatarajia 
kuanza mikakati ya ku-
jiimarisha upya kuanzia Ju-

mamosi Oktoba mosi,  kwa kuku-
tana na viongozi wa chama hicho 
wa ngazi mbalimbali wa mkoa 
wa Dar es Salaam ili kujiandaa na 
masuala makubwa ya mabadiliko 
huku jicho likielekezwa kwenye 
uchaguzi mkuu wa 2025 pamoja 
na wa serikali za mitaa.

Mara baada ya kumaliza katika 
mkoa huo, viongozi wa kitaifa chi-
ni ya Kaimu Mwenyekiti wa TLP 
Taifa, Alhaji Hamad Mukadam, 
watazunguka mikoa mingine ya 
Bara na Zanzibar kwa lengo hilo 
la kujiimarisha kisiasa na kufufua 
chama.

Katika mazungumzo yake na 
gazeti hili wiki hii, Mukadam 
anasema kwa muda mrefu chama 
hicho kilikuwa hakifanyi kazi ki-
kamilifu, hali ambayo ilisababisha 
kionekane kama kimekufa, lakini 
hilo sasa limepita na wameamka 
na kuongeza:”Lakini sasa tunaku-
ja upya, Oktoba mosi tumepanga 
kukutana kwanza na viongozi 
wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, 
ili kuweka mikakati ya kujiimari-
sha na kisha tutakwenda mikoani 
kwa kazi hiyo.”

Kaimu mwenyekiti huyo ali-
yechaguliwa hivi karibuni uongo-
zi  baada ya kifo cha Mwenyekiti 
wa chama hicho Augustine 
Mrema, anasema TLP bado ina 
nguvu, ila imepitia vikwazo vingi 
vilivyosababisha iwe kama haipo 
kwenye anga za kisiasa,

“Chama chetu ni miongoni 
mwa vyama vyenye usajili wa 
kudumu, hivyo ni lazima kifanye 
shughuli za kisiasa, ndio maana 
tumepanga kuanzia Oktoba mosi 
tukutane na viongzi wa chama wa 
mkoa wa Dar es Salaam,” anase-

ma kwamba, kwa miaka mitatu 
Kamati Kuu haijawahi kukutana, 
wala Halmashauri Kuu na hata 
Mkutano mkuu wa chama hau-
jawahi kufanyika vitu ambavyo  ni 
muhimu ndiyo maana  sasa wana-
jipanga upya.

       WITO WALIOKIMBIA
Katibu Mkuu wa chama hicho, 

Richard Lyimo, anawaomba wa-
nachama wote walioihama TLP 
kutokana na sababu mbalimbali, 
warejee kundini ili kusaidiana ku-
suka upya chama hicho, akiahidi 
kuwa milango iko wazi na hakuna 
pingamizi wala lawama dhidi yao.

Lyimo anasema, kwa nyakati 
tofauti chama hicho kilikimbiwa 
na baadhi ya wanachama wake 
wakiwamo wenye majina makub-
wa ambao sasa anawaomba 
warejee nyumbani ili kusaidiana 
kuweka mikakati ya kukisuka 
upya. akisisitiza:”Ninawaomba 
wanachama wote wa TLP ambao 
waliondoka katika chama kwa 
kukwazwa au kutoridhishwa 
na uongozi warudi, ili tukijenge 
chama chetu kiwe kwenye hadhi 
kama ilivyokuwa miaka ya nyu-

ma,” anasema Lyimo.
Anafafanua kuwa, hakuna 

masharti yoyote kwao, na kwam-
ba jambo la msingi ni kuungana 
pamoja kukijenga chama hicho, 
ili kijiandae kwa ajili ya uchaguzi 
ujao wa mwaka 2024 wa seri-
kali za mitaa na wabunge, rais na 
madiwani kwa 2025.

Miongoni mwa waliokikimbia 
chama licha ya kwamba haku-
wataja ni pamoja na viongozi  
wakuu kama Katibu Mkuu Ham-
ad Tao, Nancy Mrikaria, mwana-
chama na mfadhili mkuu Thomas 
Ngawia, pia mwasisi Leo Lwekam-
wa  na mgombea urais wa TLP 
2010 Mutamwega Mugayhwa.

“Baada ya msiba wa Mwenyekiti 
wa TLP Taifa, tayari tumeshapata 
mtu anayekaimu nafasi hiyo, sasa 
kilichobaki kujipanga upya ikiwa 
ni pamoja na kuwaomba wali-
otukimbia warudi tuungane kuki-
jenga chama chetu na kushiriki 
kwenye kuendeleza mchakato 
wa demokrasia za vyama vingi,” 
anasema.

       
 MASHARTI YA KURUDI
Aliyewahi kuwa Katibu Mkuu 

wa chama hicho Hamad Tao, al-
ipoulizwa kuhusu wito huo wa 
TLP wa kurejea nyumbani , anase-
ma yuko tayari kurudi, lakini ana-
taka aelewane na uongozi kwanza 
kwa mambo yanayohusu kufanya 
shughuli za kisiasa.

“Pale TLP kuna watu 
wanang’ang’ania madaraka bila 
kufanya kazi, mimi si mtu wa kula 
na kulala, hivyo kama wanataka 
nirudi, wakubali nifanye mikuta-
no ya hadhara kuingiza wanacha-
ma wapya, vinginevyo inakuwa 
vigumu kurudi, kwa sababu mimi 
ni mtu wa kazi,” anatamba Tao.

Tao anasema, TLP imefikia 
hali hiyo ya kukosa wenyeviti wa 
serikali za mitaa, madiwani na 
wabunge, kwa madai kwamba 
viongozi wake wanataka kuwa 
na chama ambacho ni tishio kwa 
chama tawala na kuongeza:”Bila 
TLP kuchukua hatua za kweli za 
kujiimarisha, kinaweza kuende-
lea kuwa cha kusindikiza vingine, 
na kama viongozi wake sasa wa-
nataka kubaadilika,  wakubali ku-
fanya kazi na si kuwa wasindiki-
zaji wa vyama vingine,” anasema.

Mwanasiasa mwingine aliwahi 
kuwa Katibu Mkuu wa TLP, Nancy 
Mrikaria, ambaye kwa sasa ameji-
unga na Chama cha AAFP, anase-
ma hawezi kuzungumzia lolote 
kuhusu ombi hilo.”Ninaendelea 
na kazi yangu ya  siasa kwingine, 
hivyo ninaomba uniache, siwezi 
kuzungumzia mambo ya chama 
kingine, lakini uniulize kuhusu 
maendeleo ya AAFP,” anasema 
Nancy.

    
  HESHIMA KWA CCM
Mbunge wa zamani wa Moshi 

Vijijini kupitia TLP, Thomas Nga-
waiya, anasema haoni sababu 
yoyote ya kumtoa CCM kurudi 
upinzani, kwa madai kwamba 
chama hicho kimemfanyia mengi.

“Baada ya kuhama kutoka up-
inzani, niliaminiwa na chama na 
kuchaguliwa kuwa Mwenyekiti 
wa Jumuiya ya Wazazi CCM mkoa 
wa Kilimanjaro, na kusimamia 
majukumu yangu vizuri hadi 
kustaafu, hivyo sioni sababu ya 
kunifanya nihamie upinzani,” 
anasema Ngawaiya.

Aidha, anaongeza kuwa upinza-
ni wa sasa sio kama wa miaka ya 
90 wakati mfumo wa vyama vingi 
unarejeshwa nchini, na kwamba 
ameamua kupumzika siasa za 
majukwaani akiwa mwanachama 
hai wa CCM.

“Kinachotakiwa kwa sasa ni 
kuwaachia nafasi vijana, ili wao-
nyeshe uwezo wao wa kuongoza, 
hivyo wakati huu ambao TLP wa-
napanga kujiimarisha upya, wa-
kumbuke kuwapa nafasi za uon-
gozi vijana wao,” anasema.

Anasema, viongozi ambao kwa 
sasa ni watu wazima, hawana 
budi kuwaandaa damu changa, ili 
waje kushika nafasi zao, na kwam-
ba TLP wanaweza kutafuta vijana 
wakati huu chama kinapoon-
gozwa na mwenyekiti taifa wa 
mpito.

“Niwatakie maandalizi mema 
ya ujenzi mpya wa chama chao, 
lakini niwashauri kwamba, suala 
la uongozi waangalie zaidi katika 
kuwekeza kwa vijana kwani ndio 
wenye nguvu za kufanya harakati 
za kisiasa,” anasema.

Oktoba mwezi wa kazi kwa TLP,
kuanza rasmi kusukwa upya
• Waliokimbia waitwa kurudi kundini,
• Wanaokaribishwa  wanatoa masharti
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FATMA FEREJI:

Rais  Samia mleta mageuzi kidemokrasia
anayefungua ukurasa mpya wa Tanzania

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

J
UHUDI za Rais Samia Su-
luhu Hassan, kuleta ma-
geuzi ya kidemokrasia 
zinatajwa kuwa zinalenga  

kufungua ukurasa mpya kwa 
Jamhuri ya Muungano wa Tan-
zania ambao utajenga siasa za 
ustahamilivu, kuheshimiana na 
maelewano miongoni mwa Wa-
tanzania.

Mjumbe wa kikosi kazi cha 
Rais Samia, kinachokusanya na 
kuratibu maoni ya  wananchi 
kuhusu marekebisho ya katiba, 
Fatma Alhabib Fereji , anasema 
hayo  na kuongeza kuwa kazi 
kubwa inayofanywa na Rais Sa-
mia katika kuleta mageuzi ya 
kidemokrasia ni hatua muhimu 
kwa maendeleo kiuchumi, ki-
siasa na kijamii.

Akizungumza na wanawake 
wanasiasa mjini Zanzibar, Fatma 
anasema, juhudi za Rais Samia 
zinastahiki kuungwa mkono 
kwa sababu lengo lake ni kufun-
gua ukurasa mpya kwa Watan-
zania wote ili kuwaunganisha na 
kujenga siasa za ustahamilivu na 
maelewano.

 Fatma mwanasiasa mkongwe 
aliyewahi kuwa Waziri wa Nchi 
Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa 
Rais, anasema kazi waliyopewa 
na Rais Samia ya kukusanya 
maoni kuhusu mwenendo wa 
kisiasa   wameikamilisha na 
kumkabidhi.

  “Rais Samia ametupa kazi 
kwa kuunda kikosi kazi cha 
kukusanya maoni ambapo juku-
mu  hilo tumelimaliza na kumk-
abidhi na matarajio yetu mambo 
yote yaliokusanywa yatafanyiwa 
kazi”  anasema Fatma  ambaye 
ni mjumbe wa Kamati Kuu   na 
Katibu wa Mambo ya Nje wa 
Chama cha ACT Wazalendo na 
kumpongeza Rais kwa kureje-
sha imani kwa viongozi wa vy-
ama vya siasa.

  Anawataka wanawake ku-
jitokeza na kuwania nafasi za 
uongozi ili kufikia malengo  ya 
uwakilishi wa  asilimia 50 kwa 
50 katika vyombo vya kutunga 
sheria hasa Bunge na Baraza la 
Wawakilishi lakini pia kwenye 
nyadhifa nyingine nyingi zina-
zohitaji kila Mtanzania kushiriki.

  Anasema dalili za kuwepo 
kwa mafaniko hayo zimeanza 
kuonekana kufuatia Tanzania 
kuwa na Rais mwanamama na 
teuzi mbalimbali anazozifanya 
zimekuwa zikizingatia usawa 
wa kijinsia, akitaja majaji wa ma-
hakama za ngazi mbalimbali na 
wakuu wa mikoa na wilaya pia.

  “Kwa  mfano kwa mara ya 
kwanza katika historia ya Tan-
zania Waziri wa Ulinzi kuwa 
mwanamke ambaye ameteuliwa 
katika uongozi wa Rais Samia, 
aidha .

  Wizara ya Mambo ya 
Nje  kwa miaka mingi imekuwa 
ikishikiliwa na wanaume licha 
ya mara moja kuongozwa na 
mwanamke Dk. Asha-Rose Mi-
giro, lakini kwa uongozi wa Rais 
Samia nafasi hiyo imekwenda 
kwa mwanamke. Hizi ni wizara 
nyeti sana ambazo kwa miaka 
yote zimekua zikiongozwa na 
wanaume lakini katika awamu 

Fatma Alhabib Fereji. 

katika kujenga ushawishi wa 
harakati za kisiasa na hatimaye 
kuingia katika uchaguzi na 
kuibuka na ushindi.

  ‘’Nimeona katika harakati 
za kisiasa za kuwania uongozi 
ikiwemo kampeni za uchaguzi 
ushawishi mkubwa upo kwa 
wanawake ambao ndiyo wenye 
kuamsha ari ikiwamo matayar-
isho ya mikutano na hamasa 
zake kwa ujumla,’’anasema Fat-
ma. 

“Wakati muafaka kwa vyama 
vya siasa kuhakikisha sera na 
ilani zake zinakuwa na mabadi-
liko makubwa ikiwamo mga-
wanyo wa nafasi za uongozi kwa 
wanawake, mabadiliko hayo pia 
yanaihusu Ofisi ya Msajili wa 
Vyama vya Siasa ambayo ndiyo 
inayoratibu shughuli za  vyama 
vya siasa kuona na kusimamia 
mabadiliko hayo  muhimu kwa 
ajili ya kuleta mageuzi makubwa 
ya kisiasa kwa usawa wa kijin-
sia.”

  Anafahamisha kuwa ni 
muhimu kwa vyama hivyo ku-
weka katika katiba zao masuala 
ya   usawa wa kijinsia ambayo 
yatatoa nafasi kubwa kwa vy-
ama vya siasa kuwa na ushiriki 
wa wanawake na kuwawezesha  
kuwania nafasi za uongozi na 
kwamba wakati umefika kuwe-
po kwa mabadiliko makubwa ya 
mfumo wa sera na katika kuona 
wanawake wanapata nafasi za 
uongozi pamoja na mgawanyo 
wake .

MAFANIKIO 
Fatma  mwenye miaka 

61,  ameanzia masomo yake 
Shule ya Msingi  Darajani kuan-
zia mwaka 1967 hadi 1973 ki-
sha kujiunga na Sekondari ya 
Hamamni Zanzibar  na kuhitimu 
1976,  alipata shahada ya kwanza 
ya Ualimu wa Sanaa katika Chuo 
Kikuu cha Dar es Salaam mwaka  
1986 na shahada ya uzamili ya 
ukutubi katika Chuo Kikuu cha 
Wales mwaka  1991.

Fatma ni miongoni mwa wa-
nawake vinara ambapo mwaka 
2013 Ubalozi wa Marekani ul-
imtaja kuwa mwanamke jasiri na 
kumpa tuzo,  (Tanzania Women 
of Courage Award).

Kwa mujibu wa Ubalozi wa 
Marekani sababu za kuteuliwa 
kwake ni kutokana na mchango 
wake mkubwa katika kufaniki-
sha ushiriki wa wanawake katika  
siasa.

Vigezo vingine ni mchango 
mkubwa alioutoa katika kufani-
kisha maridhiano ya kisiasa Zan-
zibar, ambayo yamefuta uhasa-
ma miongoni mwa wananchi 
wa Zanzibar mwaka 2009, kusi-
mamia upatikanaji haki za wa-
nawake na watoto, pamoja na 
kuhimiza na kusimamia utawala 
bora na uwazi serikalini.

Mwanamke mwingine aliye-
teuliwa kupata tuzo hiyo ni Nd-
inini Kimesera Sikar, ambaye ni 
miongoni mwa waanzilishi wa 
taasisi inayoshughulikia Maen-
deleo ya Wanawake Wamasai 
(MWEDO), hasa katika kusima-
mia elimu, na kuwajengea uw-
ezo wanawake na watoto katika 
jamii hiyo.

ya sita wanawake  wenye sifa na 
vigezo vya kimataifa wamepewa 
majukumu,”anasema Fatma.

 “Huu ni wakati wa kuhakiki-
sha wanawake wanajiimarisha 
kielimu ili kufikia vigezo na 
sifa zinazohitajika katika nafasi 
mbalimbali za uongozi. Kadri 
siku zinavyosonga mbele dunia 
inabadilika ambapo masuala ya 
elimu ni miongoni mwa sifa na 
vigezo vinavyohitajika.”

 Fatma mwanamama  wa pili 
kutoka chama cha upinzani cha 
CUF kushika nafasi ya uongozi 
kwa kuchaguliwa jimboni akion-
goza jimbo la Mji Mkongwe kwa 
muda wa miaka mitano katika 
miaka ya 2000, anasema utafiti 
alioufanya amebaini kuwa wa-
nawake wanakubalika katika 
jamii kwa kuchaguliwa na wa-
nanchi kushika nafasi za uon-
gozi lakini changamoto kuu ni 
mfumo dume ambao hivi sasa 

unaanza kutoweka kutokana na 
elimu inayotolewa na  taasisi 
mbalimbali. 

Anasema huu ni wakati mua-
faka kwa wanawake kujitokeza 
kuwania nafasi za uongozi ka-
tika majimbo ya uchaguzi kwa 
sababu mazingira yamebadilika 
na kuonyesha uwezo mkubwa 
wa wanawake kukubalika katika 
jamii.

  ‘’Nimefurahishwa na uon-
gozi wa Rais Samia kwa kutoa 
nafasi nyingi   za uongozi kwa 
wanawake kitendo ambacho ki-
najenga ujasiri kwa kundi hilo 
kufikia malengo ya kushiriki ka-
tika uchaguzi na kuchaguliwa’’ 
anasema na  kuvitaka vyama vya 
siasa kutoa nafasi za uongozi 
kwa wanawake kuingia katika 
harakati na kuchaguliwa kuon-
goza majimbo.

Anasema vyama vya siasa ni 
nyenzo kubwa ya  wanawake 

 ‘’Nimefura-
hishwa na 
uongozi wa 
Rais Samia 
kwa kutoa na-
fasi nyingi  za 
uongozi kwa 
wanawake ki-
tendo ambacho 
kinajenga uja-
siri kwa kundi 
hilo kufikia...
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Mwenye muhitaji akielezea kero zake kwa kiongozi. PICHA: MAKTABA.

“Nawashuk-
uru wazazi 
wangu sasa 
wote ni 
marehemu 
walinishauri, 
baba alini-
simamia ku-
hakikisha 
ndoto zangu 
zinatimia 
akisisitiza 
nisikate...

Na Augusta Njoji, DODOMA

P
AULETHA Leso licha ya 
kuishi na ulemavu wa 
miguu hana mpango 
wa kurudi nyuma wala 

kukata tamaa, akitamani kuwa 
mhandisi wa ufundi viatu vya 
ngozi za wanyama pia, mmiliki wa 
kiwanda kinachovizalisha.

Ni mkazi wa Nzuguni ‘B’ mkoa-
ni Dodoma anayesema anatumia 
maneno hayo hakuna kukata 
tama kujipa ujasiri wa kupam-
bana na maisha ili kufikia ndoto 
yake ya kuwa mtaalamu wa masu-
ala ya bidhaa za ngozi hasa viatu.

Pauletha, ambaye ana fani 
mbalimbali zinazomsaidia kujik-
wamua kiuchumi ni mama wa 
watoto wawili na mumewe ni 
Stephano Nyangebobu, ambaye 
pia anaishi na ulemavu wa miguu.

Akizungumza na Nipashe kati-
ka mahojiano maalum, anasema, 
kutokata tamaa ni kama wosia 
aliopewa na baba yake enzi za 
uhai wake kwa ajili ya kupamba-
nia ndoto zake za kufikia kwenye 
kilele cha mafanikio.

“Napambana kufikia ndoto zan-
gu za kuwa mhandisi wa ufundi 
hasa wa viatu vya ngozi na nina-
tamani niwe na shule ya ufundi 
itakayowasaidia wenzangu wenye 
ulemavu na mabinti wanaoka-
biliwa na hali ngumu kiuchumi ili 
tujikwamue,”anasema Pauletha.

ANAKOTOKA 
Pauletha anasema, hakuzaliwa 

na ulemavu aliupata akiwa na 
umri wa miaka 11 baada ya kuu-
gua polio lakini hakukata tamaa.

“Nilisoma hadi darasa la saba, 
nikafaulu Shule ya Sekondari ya 
Wasichana Tabora kuendelea na 
masomo lakini nilishindwa kuto-
kana na ukweli kuwa miundom-
binu ya zamani haikuwa rafiki 
kwa wanaoishi na ulemavu. Nili-
ishia kusoma muhula wa kwanza 
kuanzia Januari hadi Juni, nikaru-
di nyumbani baada ya kukwama 
kupanda ngazi nyingi.”

“Nawashukuru wazazi wangu 
sasa wote ni marehemu walin-
ishauri, baba alinisimamia ku-
hakikisha ndoto zangu zinatimia 
akisisitiza nisikate tamaa nilim-
wambia nahitaji ufundi wa usho-
naji. Alinipeleka kwa watawa wa 
Veyula katika Chuo cha St. Gabriel 
nikajifunza ushonaji wa nguo kwa 
muda wa miaka miwili na sasa 
ninaweza,”

Anasema, alipohitimu aliamua 
kujitegemea akipanga chumba 
na baada ya hapo baba yake akaf-
ariki na muda kidogo mama yake 
naye. Baada ya vifo hivyo akabaki  
mwenyewe na ndugu zake lakini 
kwa kuwa alishajiwekea malengo 
alijituma kwa kila namna ili asiwe 
tegemezi, anaongeza. Anasisitiza 
kuwa, ulemavu aliuondoa kabisa 
katika maisha yake na hakuwa 
na manung’uniko akimshukuru 
Mungu wakati wote akifuata wo-
sia wa baba wa kufanya kazi ili 
jamii imheshimu maana asipoji-
tuma kwenye kazi atakuwa mzigo 
na watu watamchoka.

Anasema, alitumia viungo 

alivyo navyo kuchangamkia 
fursa ili jamii imuone kuwa 
anaweza na hilo lilifanikiwa na 
kuongeza:“Nilijichanganya na 
watu hawakuninyanyapaa, niliun-
gana na marafiki ambao sio wale-
mavu hivyo nilikuwa nawatumia 
kama miguu yangu na wakitumia 
akili zangu,”anasema.

VIKWAZO ASIVYOVISAHAU
Anabainisha kuwa baada ya ku-

toka chuoni St. Gabriel alipanga 
chumba na kukaa mwenyewe 
ambapo alikumbana na kero ny-
ingi ikiwamo choo cha kuchangia 
kisicho rafiki, lakini   mwenye ny-
umba kumpangia zamu ya usafi 
bila kuangalia hali yake.

“Alikuwa ananipangia kwa wiki 
nzima lakini kwa vile nilikuwa na 
marafiki wazima walikuwa wa-
nanisaidia ndio maana nikajenga 
urafiki na watu ili nikihitaji maji 
wananiletea,”anasema.

Anaeleza kuwa, usafiri pia ili-
kuwa ni kikwazo kwake alikuwa 
anatumia baiskeli kutoka sehemu 
moja kwenda nyingine na wakati 
mwingine ulikuwapo usumbufu 
mwingi.

Pauletha ni mtu wa kuongeza 

ALIVYOPATA  MWENZA
Pauletha  na Stephano, waliku-

tana Dar es Salaam alipokwenda 
kujifunza ufundi huo wakati 
huo Stephano akiwa  fundi ame-
shaelewa kila kitu na alikuwa 
mwalimu wake.

“Mpaka sasa ni mwalimu wangu 
amenifundisha na baada ya hapo 
ndipo tulipoelewana kwa sababu 
naye alinitajia  changamoto zake 
na mimi nikamwambia zangu. 
Anasema  alipopata wachumba 
akipeleka posa walimkataa ,nami 
nikamwambia yangu ndipo tu-
lipoona tukae pamoja tuongee 
tuelewane lakini ilileta shida kwa 
jamii hawakutukubali haraka wal-
iona ni ajabu kwa Tanzania hii, 
kwa watu wenye ulemavu wote 
kwenda kufunga ndoa kanisani.”

“Sisi tulipanga kufunga ndoa 
kanisani ili watu waone tena 
wajifunze, hatukutaka kuchuku-
ana kienyeji tulisema twende 
kanisani, ndoa yetu ilipendeza 
watu walifurahi na walikuja 
wengi kushuhudia wengine 
wakikejeli tuone watazaa watoto 
wa aina gani lakini tumezaa wa-
toto wawili wazima na wajukuu 
zetu wapo ni wazima na watu wa 
kawaida,”anasema.

Anasema, kwasasa wanaishi 
Dodoma na wamejenga nyumba  
huku wakiwa na maono ya kufun-
gua kiwanda chao wenyewe.

“Sijawahi kujuta kuwa naye, 
nimefurahi kitu kimoja kazi tuna-
fanya pamoja akikata ngozi mimi 
nashona au akishona mimi naka-
ta kwa hiyo jioni tunarudi pamoja 
hakuna mtu wa kunisumbua. Ila 
kama mwanaume ambaye hana 
ulemavu pengine angerudi usiku 
wa manane nikimuuliza ageni-
jibu anavyotaka lakini yeye tupo 
vizuri namshukuru Mungu na 
hatujagombana,”anasema.

AOMBA HURUMA
Pauletha, anaomba  huruma 

ya Rais Samia Suluhu Hassan, 
amuunge mkono kuanzisha  ki-
wanda kikubwa kitakachosaidia 
watu wengine wenye ulemavu na 
mahitaji maalum hasa wanawake 
wakiwamo wajane pia.

“Kwenye mikopo ya hal-
mashauri  tulikuwa na kikundi 
tulipata Shilingi milioni 10 lakini 
tulikuwa watano hivyo tuliga-
wana 2,000,000 kila mmoja, sisi 
tukanunua mashine kwa ajili ya 
shughuli yetu ya viatu,”anasema.

Anasema; “Hali ya biashara 
ni ngumu kutokana na changa-
moto ya usafiri tunatamani kuwa 
na eneo pale soko la Ndugai ili 
tuweze kupeleka bidhaa  kwa 
pamoja,kwa sasa tunalazimika 
kupeleka kwa mteja kidogo ki-
dogo na kutokana na hali yetu ni 
lazima tukodi usafiri ambao ni 
gharama kubwa ukilinganisha na 
hela inayopatikana.”

“Viatu vya shule ya awali hadi 
shule za msingi ni  Sh.15,000 
kwa bei ya kiwandani ila kikitoka 
na kwenda sokoni ni Sh.18,000 
hadi 20,000 ,vya watu wazima 
Sh.20,000 kwa kiwandani na 
sokoni ni Sh.25,000, tunashona 
ngozi halisi,”anasema na kukari-
bisha wateja.

Mwitaji anapoomba jicho 
la Rais kuinua uwekezaji

ujuzi alikwenda hadi Shirika la 
Kuhudumia Viwanda Vidogo 
(SIDO), kusaka fani ya kutengen-
eza batiki na sabuni akijifunza 
kwa wiki moja na kuhitimu na 
anatamani kuongeza ujuzi.

“Malengo yangu bado hayajaka-
milika, nitajifunza nini nikafikiria 
nikaona kwenye suala la batiki na 
sabuni watengenezaji ni wengi 
soko lina shida nikafikiria nikase-
ma hapana kuna kazi nyingine 
nahitaji kujifunza siku moja ni-
kasikia tangazo linatangazwa 
kuwa jijini Dar es salaam kuna 
watu wamejitolea kusaidia wenye 
ulemavu kujifunza kutengeneza 
viatu lakini nauli, gharama za 
malazi watajitegemea ila kule kila 
kitu ni bure ndipo nilipoamua 
kujikusanya na kwenda  Dar nika-
jifunza kwa kipindi cha miezi sita 
kutengeneza viatu vya ngozi.”

Anasema, anashona sare za 
shule na viatu vya ngozi vya wato-
to vya shule na vya watu wazima 
akitumia mikono lakini, akisisiti-
za kuwa ana ndoto ya kufungua 
darasa ili awafundishe wengine 
wenye mahitaji kwa vile hataki 
kuwaona wakihangaika.
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Wabunge Wamesikia ajali hizi……

Waje na sheria matumizi 
ya simu, miziki barabarani
NA REUBENI LUMBAGALA, 
DODOMA

K
IFO au ajali barabarani 
huanzia na bajaji kujaza 
abiria  kupindukia waki-
wamo wanaokalia hadi 

usukani, boda nao madereva hu-
jaza abiria kwa utaratibu wa  mi-
shikaki ya watu wanne.

Mambo mengine ni malori ku-
jitanua kwa ubabe na kujitum-
bukiza barabarani yakiwawekea 
bodi magari madogo kwa ujeuri 
kuwa ni makubwa hivyo wadogo 
hawafurukuti. Matokeo yake ni 
ajali Watanzania wakimalizia sa-
fari ya maisha barabarani na ma-
mia wakiishi na ulemavu.

Ajali za barabarani zi-
napoongezeka kutoka matukio 
858 hadi kufikia 955 kwa mwaka 
mmoja ni kiashiria kuwa  taifa 
lisipoziba ufa ujenzi wa ukuta un-
alisubiri.

Aidha, ni kuiamsha jamii kuan-
zia wabunge wanaotunga sheria, 
kupitisha bajeti ya serikali na wa-
dau kufahamu kuwa udhibiti wa 
ajali za barabarani haukwepeki ni 
lazima  kubuni na kutumia jitiha-
da zote kuzipunguza kwa sababu 
ni chanzo cha vifo na umaskini.

Zinapotokea nyingine zinakati-
sha maisha ya watu, kusababisha 
ulemavu wa kudumu lakini pia 
huongeza yatima, wajane na wa-
gane na utegemezi katika jamii, 
uharibifu wa mali hasa magari, 
miundombinu ya barabara na 
madaraja.

Vilevile ajali hizo zinasababisha 
matumizi ya mabilioni ya  fedha  
kusafirisha na kuuguza majeruhi 
kwenye hazina ya taifa kwa vile 
mabilioni ya pesa hutumika kwe-
nye Taasisi ya Mifupa na Mishipa 
ya Fahamu Muhimbili (MOI), fed-
ha ambazo yamkini zingeweza 
kutumika katika matumizi men-
gine ya kimaendeleo endapo ajali 
hizo zisingetokea.

Ndiyo maana wabunge wa-
naopitisha bajeti ya serikali na 
kutunga sheria mchango wenu 
unahitajika hapo. Ni vyema sasa 
muanze kuangalia na kuandaa 
sheria za kuzuia matumizi ya 
simu barabarani na pia suala la 
boda boda kubeba watoto na pia 
kuvaa mikanda kwenye mabasi 
bila kupendelea ya mikoani pe-
kee.

Ikumbukwe kwa daladala 
anayevaa mkanda ni dereva pe-
kee wengine wanasubiri nini, 
bunge lilitazame pamoja na wa-
dau ili kuwe na Tanzania isiyo na 
ajali.

Mwishoni mwa mwezi uli-
opita Mkuu wa Jeshi la Polisi-IGP 
Camilius Wambura, akiwa Moshi 
mkoani Kilimanjaro kwenye ki-
kao  cha maofisa wa jeshi hilo 
anasema ajali zimeongezeka ku-
toka 858 Juni 2021, hadi  955 Juni 
mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 
ajali 97, sawa na asilimia 11.3.

IGP Wambura anasema: “Tak-
wimu zinaonyesha kuongezeka 
kwa ajali 97 katika kipindi hicho 
na tathmini tuliyoifanya imebaini 

Ajali za barabarani zinahitaji sheria mpya na hasa zinazolenga kupunguza tatizo hilo linalokua na kuathiri kila sekta. PI-
CHA: MTANDAO

wanajazana hata kukaa watatu 
kwenye kiti cha dereva ambako 
anatakiwa kukaa peke yake.

Ni vyema madereva 
wakathamini imani ambayo 
abiria wao wamewaamini kwa 
kupanda katika vyombo vyao.

 Madereva hawapaswi kuwa 
sababu ya abiria kujuta kupan-
da badi, boda, bajaji au kingine 
chochote kwa kuendeshwa kwa 
mwendokasi unahatarisha mai-
sha yao.

Abiria waungane kwa pamoja 
kuwakemea madereva wa-
naoendesha magari kwa kasi na 
wanaofanya mambo yanayotishia 
usalama wao  kwa kuwashauri 
wapunguze mwendo na kama 
ushauri huo utashindwa kuzin-
gatiwa basi wapige simu moja 
kwa moja jeshi la polisi kikosi cha 
Usalama Barabarani kwa hatua 
zaidi.

Wamiliki kwa vyombo vya 
moto kwa upande wao, wanapas-
wa kujali maisha yao, ya abiria na 
watumiaji wengine wa barabara 
kwa kuvitengeneza na kuvireke-
bisha vyombo vyao mara kwa 
mara (service) ili kuvifanya vien-
delee kuwa na sifa ya kutumika 
barabarani. 

Kwa ushirikiano wa pamoja 
baina ya serikali, wamiliki wa 
vyombo vya moto, madereva, 
abiria na watumiaji wengine wa 
barabara, ajali za barabarani zi-
tapungua na kwamba watu wa-
jali uhai na siyo kukurupuka kwa 
ajili ya kufanya chochote kingine 
mfano dereva anayeendesha lori 
anaweza kusukuma gari dogo 
au basi na kuumiza watu kwa 
kujiamini kuwa ana gari kubwa 
‘anawekea bodi’ mambo hayo ni 
ujinga kuumiza watu wakati ume-
beba shehena.

Mwandishi ni Mwalimu wa 
Shule ya Sekondari Mlali iliyoko 
wilayani Kongwa mkoani Dodo-
ma.

Maoni: 0620-800462.

kwamba ongezeko hili limeto-
kana na mwendo kasi, kutojali na 
uzembe wa madereva wa magari, 
bajaji pamoja na bodaboda”.

Kwahiyo, kutokana na ongeze-
ko la ajali za barabarani, ma-
dereva na watumiaji wengine wa 
barabara wanapaswa kuwa ma-
kini wawapo barabarani ili kue-
pusha hasara kama hizo ambazo 
zinazuilika. 

Wabunge nao na taasisi za 
umma za kusimamia sheria kama 
Kikosi cha Usalama Barabarani, 
Mamlaka ya Usafirishaji Ardhini 
(LATRA) zije na sheria na mpango 
kazi wa kudhibiti ajali hizo.

Pamoja na bunge kutunga she-
ria elimu kwa umma inayoam-
batana na kaulimbiu, ni muhimu 
kutolewa kwa wananchi wote ili 
kupunguza kwa kiasi kikubwa 
ajali za barabarani.

Wakati umefika Jeshi la Polisi 
na kitengo cha Usalama Barabara-
ni kuanza na kutekeleza kampeni 
yenye kaulimbiu, “kawia ufike, 
jali maisha”.

Kamanda Wambura anapose-
ma mwendokasi umekuwa saba-
bu kubwa ya ajali nyingi za bara-
barani ni kweli kwani  baadhi ya 
madereva wa vyombo vya moto 
wanaharaka ya kufika wanapok-
wenda, na hivyo kuendesha kwa 
mwendomkali ambao mwisho 
wake, unagharimu maisha yao, 
abiria na watumiaji wengine wa 
barabara. 

Wahenga wanasema, haraka 
haraka haina baraka, methali 
hii inasisitiza kuepuka kufanya 
mambo bila utimamu na uan-
galifu kwani mwishowe unaweza 
usiwe mzuri.

Kampeni ya “kawia ufike, jali 
maisha” iweke mkazo kwa ma-
dereva kuendesha vyombo vya 
moto kwa mwendo unaokubalika 
kisheria wa wastani wa kilometa 
50 kwa maeneo hadi 80 au zaidi 
kwa saa ambao hata inapotokea 
kuwa kukatokea ajali, isiwe na  

athari mbaya zaidi,  tofauti na 
ajali inapotokea wakati chombo 
kikiwa mwendokasi, ambapo 
idadi ya majeruhi, wanaofariki, 
uharibifu wa mali na miundom-
binu ni kuwa wengi na uharibifu 
mkubwa wa vyombo vya moto. 
Kampeni isisitize kuwa ni bora 
kukawia kufika ila ufike salama, 
kuliko papara za kutaka kuwahi 
kwa kuendesha mwendokasi am-
bao ni chanzo kikubwa cha ajali. 
Lengo la wasafiri ni kufika salama 
kule waendapo bila kutokea ma-
tatizo njiani. 

Kampeni itilie mkazo uende-
shaji wa vyombo vya moto kwa 
mwendo wa wastani ambao 
utasaidia kupunguza kwa kiasi 
kikubwa ajali za barabarani. En-
dapo madereva wa vyombo vya 
moto kama vile magari na pikipi-
ki watazingatia kikamilifu lengo 
hili la safari la kufika salama, 
watachukua tahadhari mapema 
katika uendeshaji wao kwa kuzin-
gatia alama za barabarani.

Uhai wa watu ni jambo lenye 
thamani kubwa ambao haliwezi 
kulinganishwa na jambo jingine 
lolote. Wala thamani ya maisha 
haiwezi kulinganishwa na fedha, 
ardhi au dhahabu. Hivyo maisha 
kwanza.

Madereva wanapaswa kujali 
maisha yao, ya abiria na watumi-
aji wengine wa barabara kama 
vile wanaotembea , wasukuma 
mikokoteni na toroli, wafanyabi-
ashara, wazee, wanafunzi na wa-
naofanya mazoezi.

 Njia mojawapo ya madereva 
kujali maisha yao ni kuepuka 
kuendesha vyombo vya moto 
kwa mwendokasi, kuzungumza 
na simu kila wakati, kujidai kwa 
kutumia na kuzingatia sheria na 
alama za barabarani.

Vilevile, madereva hubeba 
abiriakupindukia wakisongana 
hasa kwenye mabasi -daladala  na 
pikipiki wakiwaita mishikaki hata 
watu wane, kwenye bajaji watu 

Wakati ume-
fika Jeshi 
la Polisi na 
kitengo cha 
Usalama 
Barabarani 
kuanza na 
kutekeleza 
kampeni 
yenye 
kaulimbiu, 
“kawia ufike, 
jali maisha”.

• Ulazima mikanda kwa abiria wote kwenye mabasi



Ni wiki ya tatu William Ruto 
anachakata  Baraza la Mawaziri

Jumatano SEPtEmBa 28,202218

Rais William Ruto, pamoja na kinamama wakati wa kampeni akiwaahidi kuwapa uongozi wa 50/50. PICHA: MTANDAO

• Kinamama hawakutajwa ugombea wenza wanamsubiri

“Nimejitolea 
kuwa seri-
kali ya Kenya 
itaunga mkono 
juhudi hizo 
zitakazoongo-
zwa na Rais 
Kenyatta na 
ninataka kuku-
shukuru kwa 
kukubali kwa 
ukarimu kutu-
unga mkono 
na kunisaidia 
katika juhudi 
hizo,” Rais 
Ruto anasema 
baada ya uteu-
zi huo.

“Nina furaha 
na unyenyek-
evu na ninam-
shukuru Rais 
Kenyatta kwa 
kunipa nafasi 
ya kutumikia 
taifa. Namka-
ribisha Rais 
Ruto. Niko 
tayari kuhu-
dumu katika 
serikali yake 
wakati wowote 
inapobidi.”

Na Mwandishi Wetu

R
AIS WILLIAM Ruto wa 
Kenya wakati wowote 
kuanzia sasa atatangaza 
baraza la mawaziri wake 

wa kwanza na maofisa wakuu 
wa umma atakaosimama nao 
kuongoza taifa katika awamu ya 
kwanza ya miaka mitano ya uon-
gozi wake.

Baraza hilo linatarajiwa kuan-
gazia masuala ya kumaliza ma-
janga ya uongozi wa kikabila 
lakini pia kuhakikisha taifa hilo 
linakuwa na uongozi wenye us-
awa wa kijinsia.

Aliyevunja rekodi kutangaza 
kwa haraka baraza la mawaziri 
ni Rais Mwai Kibaki (marehemu) 
aliyeacha historia kwa kutaja 
mawaziri lake siku  tatu baada ya 
kuapishwa mnamo Desemba 30, 
2002.

Kibaki alishinda uchaguzi wa 
urais Desemba 27, 2002, alikula 
kiapo Desemba 30 na kutaja 
baraza lake la mawaziri Januari 3, 
2003, akiandika kwa  mara kwan-
za historia na kuweka rekodi ya 
kufanya jukumu hilo kwa haraka.

Mtangulizi wa Kibaki Daniel 
Moi marehemu pia na Rais Ke-
nyetta ambaye amemaliza muda 
wake walichukua wastani wa 
wiki mbili baada ya kula kiapo 
kutangaza timu ya baraza lao la 
mawaziri.

Ni siku 15 tangu Rais William 
Ruto achukue madaraka ya uon-
gozi wa Kenya baada ya kuapish-
wa Septemba 13 jijini Nairobi.

Baraza la mawaziri linaundwa 
na watu  22 kwa mujibu wa kati-
ba ya Kenya, lakini rais ana uhuru 
kuamua idadi ya watu anaotaka 
kuwateua kama makatibu wakuu  
na watumishi wengine wa umma 
wa kada ya juu wanaowajibika 
kusimamia wizara atakazounda.

Suala la usawa wa kijinsia ha-
likwepeki, aidha ili kukabiliana 
na hoja za kuwasahau wanawake 
kwenye uteuzi wa mgombea 
mwenza kama alivyofanya mp-
inzani wake Raila Odinga ka-
tika uchaguzi wa urais, alimteua 
Martha Karua, Rais Ruto huenda 
akawa na angalizo kwenye uteuzi 
wa  wanawake kwenye nyadhifa 
za baraza la mawaziri akiwapa 
nyadhifa nzito na muhimu.

Lakini hivi karibuni Naibu Rais 
Rigathi Gachagua katika maho-
jiano alidokeza kuwa huenda 
ikachukua wiki mbili zaidi kabla 
ya Dk. Ruto kutaja baraza lake la 
mawaziri.

Anaeleza kuwa  Rais huyo 
anapanga kutaja Baraza lake la 
mawaziri pamoja na makatibu 
wakuu kwa pamoja ndiyo maana 
itachukua muda kukamilisha 
orodha.

Sambamba na hayo Tume ya 
Utumishi wa Umma (PSC) kwa 
sasa inapokea maombi kutoka 
kwa watu binafsi wanaotaka ku-
chukua nyadhifa za Katibu Mkuu 
PS, na katiba ya Kenya inaruhusu 
kuwapo fursa hiyo.

Tume ya Utumishi wa Umma 
iliongeza muda  hadi jana Sep-
temba 27, ina jukumu la kupende-

keza kwa Rais watu wanaotaka 
kuteuliwa kuwa makatibu 
wakuu. Tume inatakiwa kuka-
ribisha maombi, kufanya usaili 
kabla ya kuwasilisha majina kwa 
Rais ili awaangalie ikimpendeza 
awateue.

Tayari, baadhi ya washirika 
wake wa karibu, ambao wame-
kuwa pamoja naye katika miti-
fuano ya kampeni, wanauangalia 
ukatibu mkuu na  uteuzi kwenye 
baraza la mawaziri.

Wakati huo huo, baadhi ya 
mawaziri akiwamo Najib Balala 
Wizara ya Utalii, wanashawi-
shi kimya kimya kuwa sehemu 
ya utawala unaokuja, akianza 
kwa kutuma ujumbe kwenye 
mtandao.

 “Nina furaha na unyenyekevu 
na ninamshukuru Rais Kenyatta 
kwa kunipa nafasi ya kutumikia 
taifa. Namkaribisha Rais Ruto. 
Niko tayari kuhudumu katika 
serikali yake wakati wowote in-
apobidi.”

 Itakumbukwa hivi karibuni 
amemteua mtangulizi wake 
Uhuru Kenyatta kuwa mjumbe 
wake wa amani katika Ukanda 
wa Maziwa Makuu na Pembe ya 
Afrika ikiwamo Ethiopia.

Uteuzi unampa fursa ya ya 
kuendelea kuwa kiongozi (mwe-
nyekiti) wa programu  za amani 
za kikanda kwa niaba ya Serikali 
ya Kenya.

“Nimejitolea kuwa serikali ya 
Kenya itaunga mkono juhudi 
hizo zitakazoongozwa na Rais 
Kenyatta na ninataka kukushuk-
uru kwa kukubali kwa ukarimu 

kutuunga mkono na kunisaidia 
katika juhudi hizo,” Rais Ruto 
anasema baada ya uteuzi huo.

Tangazo hilo linakuja wakati 
akitoa hotuba yake ya kwanza 
ya kuapishwa kama Rais katika 
Uwanja wa Kasarani jijini Nai-
robi, mara tu baada ya Uhuru 
kumkabidhi vyombo vya dola na 
mamlaka ya kuliongoza taifa.

Rais Ruto anasema hayo muda 
mfupi baada ya kula kiapo akise-
ma serikali inatambua juhudi na 
diplomasia za watangulizi wake 
katika kukuza amani, usalama na 
utulivu katika eneo hilo, akiahidi 
kuunga mkono kikamilifu juhudi 
zake za kuingilia kati ili Afrika 
Mashariki, Pembe ya Afrika  na 
Ukanda wa Maziwa Makuu kuwe 
na amani amani.

Aidha, anasema Kenya itaen-
delea kuwa mshirika aliyejitolea 
kushirikiana kupata amani, us-
alama na ustawi katika ukanda 
wa Afrika Mashariki, huku ikiwa 
bado ina jukumu muhimu katika 
diplomasia ya kimataifa .

Wakati wa uongozi wa Keny-
atta ilisimamia mipango mbal-
imbali ya amani katika eneo hilo 
ikiwa ni pamoja na kuwa Mwe-
nyekiti wa Baraza la Amani na 
Usalama la Umoja wa Afrika.

Uteuzi wa Kenyatta ulikuja 
muda mfupi  baada ya vikosi vya 
Tigrayan kukubaliana kufanya 
mazungumzo na Serikali ya Ad-
dis Ababa, inayoongozwa na Wa-
ziri Mkuu Abiy Ahmed  chini ya 
uangalizi wa Umoja wa Afrika.

CHANZO: MITANDAO



19Jumatano SEPtEmBa 28,2022

WAZIRI MKUU NETANYAHU ‘BIBI’

Mbabe aliyeongoza serikali miaka 15
kiboko ya Iran, Palestina na Obama

JUKWAA LA VIONGOZI

Na Gaudensia Mngumi

B
ENJAMINI Netanyahu 
ambaye sasa ni Kiongozi 
wa Upinzani na Mwe-
nyekiti wa  chama cha 

Likud –‘ National Liberal Move-
ment,’ anafahamika na wengi 
nje na ndani ya Israeli, kwanza 
akihudumu madarakani kwa 
miaka 15 na kumfanya kuwa wa-
ziri mkuu  aliyekaa muda mrefu 
zaidi madarakani.

Aidha,  alikuwa Waziri Mkuu 
wa kwanza kuzaliwa Israel 
baada ya Azimio lake la Uhuru, 
akijulikana kama Benjamin au   
“Bibi” Netanyahu ni mwanasiasa 
aliyekuwa Waziri Mkuu wa tisa 
wa Israel kuanzia 1996 hadi 1999 
na kisha 2009 hadi 2021. 

Amezaliwa Oktoba, 1949 (leo 
ana miaka 72), katika jiji la Tel-
Aviv leo ukijulikana kama Yaffo. 
Amekulia Jerusalem na kusoma 
sekondari nchini Marekani, 
mama yake ni Myahudi aliyezali-
wa Israeli wakati baba yake Ben-
zion Netanyahu alikuwa Mya-
hudi wa kidini kutoka Poland, 
lakini pia aliishi Palestina.

Babake Netanyahu alikuwa 
Mzayuni ‘Myahudi anayeamini 
kuwa Israeli ni taifa walilopewa 
na Mungu na kwamba ni nchi 
ya ahadi’ akisisitiza kuwa Israeli 
inapaswa kuwepo pande zote 
mbili za Mto Yordani na kukataa 
maelewano na mataifa jirani ya 
Kiarabu.

Mnamo 1967, Bibi Netanya-
hu alijiunga na Jeshi la Israeli, 
akawa komando na msomi na 
kuwa nahodha wakati wa vita 
vya Waarabu na Israeli vya mwa-
ka 1973.

KUINGIA MADARAKANI
Baada ya kutumikia Jeshi la 

Israel, Netanyahu alishika nya-
dhifa mbalimbali lakini alianza 
kupaa baada ya kuongoza  Wiz-
ara ya Mambo ya Nje na kisha   
kushinda katika uchaguzi mkuu 
mwaka 1996.

Kabla ya hapo aliwahi  kuwa 
Naibu Mkuu wa Ubalozi wa Is-
raeli huko Washington, Mareka-
ni 1984, aliteuliwa kuwa Balozi 
wa Israeli  Umoja wa Mataifa.

Alianza kupanda hadi kuwa 
Mwenyekiti wa Chama cha Li-
kud cha mrengo wa kulia mwa-
ka wa 1993, Netanyahu alipanga 
chama hicho kurudi kwenye 
mamlaka ya kisiasa baada ya 
kushindwa katika uchaguzi wa 
1992.

Baadaye, alishindwa na Ariel 
Sharon, alikuwa mwenyekiti wa 
chama hicho na kuupata tena 
baada ya Sharon kuondoka Li-
kud na kuunda chama cha Kadi-
ma mwaka 2005.

Amekuwa Waziri Mkuu mara 
nne, akifanya kampeni chini 
ya kauli mbiu ya “waziri mkuu 
mwenye nguvu”, Likud ilipata 
viti vya kutosha baada ya ku-
unda muungano na vyama vya 
mrengo wa kulia vya Yisrael Be-
iteinu na Shas.

Waziri Mkuu Netanyahu (kushoto) nafasi yake inashikiliwa na Yair Lapid (kulia), lakini wote 
wanasubiri uchaguzi mkuu Novemba mwaka huu. PICHA: MTANDAO

Netanyahu akaribisha uamuzi 
huo, na kusema ilikuwa “siku ya 
kihistoria” kwa Israeli. Jerusalem 
“umekuwa mji mkuu wa Israeli 
kwa karibu miaka 70”, akisema 
katika taarifa yake.

UBABE KWA IRANI
Bibi ana maneno dhidi ya Iran, 

akihutubia  Bunge la Marekani, 
anasema “wakati unakimbia kui-
kabili Iran. “Tarehe ya mwisho 
ya kufikia lengo hili iko karibu 
sana,” anasema.

Bibi hakuwaamini ‘vion-
gozi wa Iran wako timamu na 
anawaambia Iran ni kitisho kwa 
Israeli. Akitishia kuchukua hatua 
za kijeshi  dhidi ya Iran mara kad-
haa. “Nikiwa Waziri Mkuu, Iran 
haitakuwa na bomu la atomiki,” 
anatamba  mwaka wa 2013. “Iki-
wa hakuna njia nyingine, Israeli 
iko tayari kuichukulia hatua za 
kijeshi.

KASHFA  RUSHWA
Netanyahu anashtakiwa  2019 

kwa rushwa akidaiwa kupokea 
zawadi nono ya marafiki wa ma-
milionea kwa madai ya kutafuta 
upendeleo wa udhibiti kwa 
matajiri wa vyombo vya habari 
ili kutangaza habari bora za ku-
wasifia.

Mashtaka dhidi yake yameku-
wa suala kuu wakati wa chaguzi 
tatu ambazo hakuna mshindi wa 
wazi aliyeibuka. Alikana mash-
taka mbele ya jopo la majaji wa-
tatu katika Mahakama ya Wilaya 
ya Jerusalem yenye ulinzi mkali, 
iliyoamua  kwamba ushahidi ka-
tika kesi hiyo utasikilizwa baada 
ya  uchaguzi wa mwaka huu.

KUANGUKIA PUA
Muda wa miaka 12 wa Ben-

jamin Netanyahu kama Waziri 
Mkuu wa Israel ulifika kikomo, 
Juni mwaka jana serikali mpya 
ya mseto inayoongozwa na cha-
ma cha  mrengo wa kulia cha 
Naftali Bennett.

Bennett angeongoza muun-
gano wa vyama vya mrengo wa 
kushoto, wa kati na wa kulia, 
pamoja na chama kinachow-
akilisha raia wa Palestina wa 
Israeli, ambao wanachukua 
asilimia 21 ya idadi ya watu wa 
nchi hiyo. Vyama hivyo havina 
mambo mengi isipokuwa kutaka 
kumng’oa Netanyahu.

Chini ya makubaliano ya 
mzunguko, Bennett angekuwa 
Waziri Mkuu kwa miaka miwili, 
na kisha nafasi yake kuchuku-
liwa na kiongozi wa itikadi kali 
Yair Lapid, mbunifu mkuu wa 
serikali mpya.Yair Lapid anaku-
wa Waziri Mkuu wa 14 wa Israel 
akianza kazi  Julai 1, 2022, la-
kini anayesubiri tena uchaguzi 
mwingine, baada ya Bunge la Is-
rael Knesset, kupiga kura ya kuji-
vunja na kuipeleka nchi  kwenye 
uchaguzi mwingine  Novemba 
kwa mara ya tano katika muda 
wa miaka minne

CHANZO: MITANDAO

Ameandika historia baada ya 
kushinda uchaguzi mwaka 1996, 
2009, 2013 na 2015 na kuongoza 
kwa miaka 15. Kwa wafuasi na 
mashabiki wake  yeye ni msema-
ji hodari wa masuala ya Israeli, 
ni mtetezi aliye tayari kuwaam-
bia umma ukweli hata kama 
hawatapata raha na anayeweza 
kusimama dhidi ya maadui hasa 
Wapalestina na mataifa ya Ki-
arabu.

MBABE WA ‘HAPANA 3’
Netanyahu ana msimamo wa  

maneno haya “hapana tatu” 
kwamba Hakuna Taifa la Pal-
estina,’  hakuna kurudi kwa 
Milima ya Golan hadi Syria’ na 
‘hakuna majadiliano juu ya hali 
ya baadaye ya Yerusalemu.’

Licha ya kupinga mikataba 
mingi ya amani na Wapalestina, 
Netanyahu alitia saini Mkataba 
wa Mto Wye mwaka 1998 na 

Yasser Arafat, aliyekuwa Rais wa 
Mamlaka ya Kitaifa ya Palestina.

Kwa ujeuri,  alijiuzulu wadhifa 
wa Waziri wa Mambo ya Nje, 
Agosti 2005, akipinga mpango 
wa Waziri Mkuu Ariel Sharon 
kujitenga na Gaza, sehemu ya 
ardhi ya Palestina.

KUMCHANA OBAMA
Ni mkosoaji wa Rais wa 

zamani wa Marekani Barrack 
Obama na uhusiano wake na  
Netanyahu unaelezwa kuwa  uli-
kuwa “wa baridi”, kwa sababu  
Obama alitaka kuvumiliana na  
mara kwa mara, akikosoa kue-
ndelea kwa upanuzi wa makazi 
aliyoyaita ‘haramu- illegal’  ya Is-
raeli kwenye ardhi ya Palestina 
inayoikalia kwa mabavu.

Mbabe Netanyahu akimjibu: 
“Tutaendelea kujenga Yerusal-
emu na katika maeneo yote yali-
yo kwenye ramani ya maslahi ya 
kimkakati ya Israeli,”  

KIPENZI CHA TRUMP
Rais wa zamani wa Marekani 

Donald Trump, alikuwa ‘best’ 
wa ‘Bibi’ kwanza kwa kukutana 
na Netanyahu, akisema ame-
upokea ushindi wake kama 
kichocheo tena umekuja baada 
ya miaka nane migumu katika 
mahusiano ya Marekani na Is-
rael chini ya Obama.

Anayasema hayo baada ya  
mkutano wao huko Washing-
ton, DC uliokusudiwa kuashiria 
“kuweka upya” uhusiano kati 
ya wawili hao lakini ukitafsiriwa 
kuwa uliongeza ugumu kwa Wa-
palestina.

Mnamo  Desemba 6, 2017 
Trump alivunja sera za miongo 
kadhaa za Marekani na kutan-
gaza kuwa Marekani inaitambua 
rasmi Jerusalem kuwa mji mkuu 
wa Israel na itaanza mchakato 
wa kuhamisha ubalozi wake 
mjini humo.

• Hajatosheka uwaziri mkuu uchaguzi wa Novemba yumo
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Dondoo: Kulia
5.  Rais wa Palestina aliyefia 
Ufaransa 
6.  taarifa 
8.  tunda la mchungwa 
11.faini 
12.hekta 0.4
15.mkoa unaomaanisha kilele
16.osha nguo   18.choma mkate
19.kansa 
Chini: 
1.  mnyama kama paka mwitu 
ambaye hukamata kuku
2.  Walozi 
3.  siha
4.  mto unaomwaga maji yake 
bahari ya hindi nchini Kenya 
7.  mtu asiye na mali 
9.  bila ya shaka 
10.kilimi, mtapa 
13.nyanyua 
14.isiyozaa  16.toa msaada
17.vunja kanuni za nchi 
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Wachambuzi wa siasa waeleza
mtazamo wao kuhusu sakata hilo

Jaji Francis Mutungi, Msajili wa Vyama vya Siasa, ofisi yake bado haijazungumzia mgogoro wa 
NCCR-Mageuzi, uliofikishwa kwake  miezi kadhaa iliyopita. PICHA: MTANDAO

zake wakilalamikia kuvuliwa 
uongozi na kufukuzwa katika 
chama, huku akijua kuwa kuna 
amri ya mahakama.

Anawataka waache kupiga 
kelele, wasubiri maamuzi ya ma-
hakama kuhusu amri kuzuia cha-
ma kufanya mkutano, kwamba 
ndicho chombo kitakachoamua 
ni upande gani uko sahihi kati 
waliofanya mkutano na wanao-
subiri uamuzi wa mahakama.

“Kwa sasa malalamiko yote 
hayana mashiko, kinachotakiwa 
ni uamuzi wa mahakama, hivyo 
wanapaswa kuwa kimya, waki-
tambua kuwa walishafikisha 
sakata lao kwenye mkondo wa 
sheria,” anawashauri Mwaka-
tobe.

Aidha, anafafanua kuwa 
maamuzi ya wengi kikatiba ni 
uongozi bora, hasa kama yataku-
wa yamefanyika kwa kuzinga-
tia sheria, na kwamba mgogoro 
wa   chama hicho kwa sasa una 
sura mbili.

Sura ya kwanza ni hiyo kuwapo 
kwa amri ya kuzuia kufanyika 
kwa mkutano hadi kwanza ma-
hakama itoe hukumu na pia 
uhalali wa mkutano huo, ambao 
unalalamikiwa na upande wa 
Mbatia,” anasema.

  
MSIMAMO WA NCCR
Katibu wa Itikadi na Uenezi 

wa NCCR-Mageuzi aliyefukuzwa 
katika chama hicho Edward Sim-
beye, anasema upande wao ana-
hitaji hatua mbili zichukuliwe ili 
kumaliza mgogoro huo.

“Kwanza kabisa tunaiamini 
na kuiheshimu mahakama na 
tunaiomba isimamie amri yake, 
kwani imevunjwa, kitendo kili-
chofanywa hakiwezi kuvumilika 
cha kukiuka amri ya mahakama 
kuzuia mkutano,” anasema Sim-
beye.

Anaongeza kuwa wanataka 
kutafuta tafsiri ya kusikilizwa, 

anasema Simbeye.
Anafafanua kuwa kwa mwe-

nyekiti wa taifa, anaitwa kwenye 
Mkutano Mkuu kuhojiwa na ku-
jieleza, na kwamba hilo haliku-
fanyika huku akidai kuwa mku-
tano huo haukuwa na wajumbe 
halali.

Ajielezee mkutano utie majibu, 
hakukuwa na wajumbe wa mku-

tano mkuu, ni vijana toka Manz-
ese na Chang’ombe Dodoma.

“Mkutano huo ulijaa wahuni 
kutoka Manzese na wengine wa 
Chang’ombe Dodoma, sisi tuna-
heshimu mahakama na tunasu-
biri hukumu ya shauri namba 
150 la mwaka 2022, ambalo tu-
liweka kufuatia mgogoro Mei 
mwaka huu kama kikao wakati 

huo kilichotusimamisha kilikuwa 
halali au la,” anasema.

UONGOZI NCCR-MAGEUZI
Mbatia ni mwanaharakati am-

baye tangu mwaka 1992, baada 
ya kuondolewa Chuo Kikuu cha 
Dar es Salaam, alijiunga na vugu-
vugu la mabadiliko ya demokra-
sia nchini na akawa mmoja wa 
waasisi wa NCCR – Mageuzi.

Mbatia ni mtu wa kujituma na 
chama kilimchagua kuwa  mwe-
nyekiti wa kwanza wa vijana wa 
chama hicho kuanzia mwaka 
1992  hadi  1994.

Amewahi kuwa Katibu wa 
Idara ya Oganaizesheni na Uch-
aguzi na kuanzia mwaka 2000 
hadi leo, alichaguliwa kuwa 
mwenyekiti wa NCCR kazi aliyoi-
fanya kwa miaka 22  na sasa anal-
azimishwa kung’atuka na wana-
chama wenzake, jambo ambalo 
hajalikubali akisubiri mahakama 
itoe maamuzi.

Mgogoro wa chama hicho ul-
ianza Mei mwaka huu  wakati 
Mbatia , alipokataa kukaa kando 
ya nafasi yake ya uenyekiti na 
kuanzia hapo mgogoro haujawa-
hi kuzima.

Kamati Kuu ya NCCR- Mageuzi, 
iliwasimamisha kujihusisha na 
shughuli zozote ndani ya chama 
Mbatia na sekretarieti yake yote, 
kazi iliyoanzishwa na Mjumbe 
wa Halmashauri Kuu ya NCCR 
Mageuzi na Mwenyekiti wa Azi-
mio la Kumsimamisha Mba-
tia,  Joseph Selasini.

Akieleza sababu za kumu-
ondoa madarakani anasema  
uongozi wa Mbatia na wenzake 
unasimamishwa  kwa sababu 
Mbatia alifanya majukumu am-
bayo chama hicho hakikubaliani 
nayo  na kuishutumu timu yake 
kuwa  imekwenda kinyume na 
katiba ya chama chao ikiwa ni 
pamoja na kuwagombanisha wa-
nanchama kadhalika kutumiwa 
kisiasa.

kwa madai kwamba Mbatia na 
wengine wamefukuzwa katika 
chama bila kupewa nafasi ya 
kusikilizwa jambo ambalo ha-
wawezi kukubaliana nalo.

Kwa mfano, ibara ya 14 ya 
katiba ya chama inaeleza kuwa 
mwanachama anapotuhumiwa 
anapewa siku 14 kuandika mael-
ezo na kisha anaitwa katika   ki-
kao cha ngazi yake kujieleza,” 

Inatoka  Uk. 13
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Wavunja 
nyumba ya 
kikongwe
wakimtuhumu 
kwa uchawi
Na Nebart Msokwa, RUNGWE

WAKAZI wa Kijiji cha Ibula kilichoko 
Kata ya Kiwira katika Wilaya ya 
Rungwe mkoani Mbeya, wamevunja 
nyumba ya mwananchi mwenzao na 
kuidhuru mifugo yake wakimtuhu-
mu ni mchawi.

Mwananchi aliyevunjiwa nyumba 
ni Lucia Kasebele (54), wananchi 
hao walikuwa wanamtuhumu kuwa 
amekuwa akisababisha vifo vya 
baadhi ya watu kwenye kijiji hicho 
akiwamo kijana.

Mkuu wa Wilaya ya Rungwe, Dk. 
Vincent Anney, alisema mbali na 
wananchi hao kubomoa makazi ya 
bibi huyo, pia walichoma moto baa-
dhi ya maeneo ya nyumba zake na 
kuivunja miguu baadhi ya mifugo.

Alisema kitendo walichokifanya 
wananchi hao ni cha ukatili wa 
kijinsia kutokana na aliyefanyiwa 
vitendo hivyo kuwa mwanamke 
ambaye hakuwa na uwezo wa 
kujitetea, hivyo aliagiza hatua kali 
zichukuliwa dhidi ya wahusika.

Alisema katika wilaya hiyo viten-
do vya ajabu vimekuwa vikiongeze-
ka kila siku hali ambayo inachafua 
taswira ya wilaya hiyo ambayo 
imekuwa kivutio cha wawekezaji 
kutokana na kuwa na hali nzuri ya 
hewa.

Pia aliwataka wananchi wa wilaya 
hiyo kuacha kujichukulia sheria 
mkononi pamoja na kuendelea ku-
shikilia imani potofu kwa maelezo 
kuwa zinazua uhasama miongoni 
mwa wananchi.

Diwani wa Kata ya Kiwira, Mi-
chael Mwamwembe, alisema alipata 
taarifa asubuhi kwamba kuna tukio 
la wananchi kuvamia nyumba ya 
mama huyo na kuibomoa hali ili-
yomfanya akimbie haraka kwenda 
kuangalia.

Alisema kabla hajaondoka aliwasi-
liana na polisi ambao walimwambia 
kwamba wanaelekea katika eneo 
hilo na kwamba alipofika alikuta 
nyumba zimebomolewa na mifugo 
imejeruhiwa lakini wahusika wam-
ekimbia.

Mwamwembe alisema walipo-
fuatilia walibaini kuwa wananchi 
hao walikuwa wanamhisi mama 
huyo kuwa ni mchawi na walitumia 
mbinu hiyo kama njia ya kumfukuza 
kwenye eneo hilo.

Agness Kasebele ambaye ni mmo-
ja wa watoto wa bibi huyo alisema 
alipopata taarifa hiyo alifika na ku-
kuta nyumba imevunjwa na mifugo 
baadhi imevunjwa miguu.

Na Nebart Msokwa, RUNGWE

JESHI la Polisi mkoani Mbeya, 
linawashikilia watu wanne kwa 
tuhuma za kuwatapeli wananchi 
kupitia mitandao ya kijamii wakitu-
mia majina ya wasanii na viongozi 
wa serikali kwa kuwaahidi mikopo 
kwa gharama nafuu.

Aidha, vijana hao wanadaiwa 
kuwa walikuwa wanawaahidi wa-
nanchi hao kuwapatia ajira kwenye 
vyombo mbalimbali vya ulinzi na 

usalama ikiwamo Jeshi la Polisi na 
Jeshi la Kujenga Taifa ( JKT) endapo 
watatoa pesa.

Kamanda wa Polisi wa Mkoa 
wa Mbeya, Kamishna Msaidizi wa 
Polisi, Benjamini Kuzaga aliyase-
ma hayo jana alipozungumza na 
waandishi wa habari kuhusu op-
eresheni mbalimbali ambazo jeshi 
hilo limekuwa likizifanya ndani ya 
mkoa huo.

Aliwataja vijana hao kuwa ni 
Ezekia Simon (19), Amasha Mbey-

ale (24) Shaban Mindu (28) na 
Benny Sanga (28) wote wakazi wa 
Mamlaka ya Mji Mdogo wa Mbalizi 
ambao walikutwa na wakiwa na 
nyaraka mbalimbali walizokuwa 
wanazitumia. Kamanda Kuzaga 
alisema watuhumiwa hao wali-
kuwa wanawatapeli wananchi kwa 
kutumia mitandao ya kijamii hasa 
facebook ambako walikuwa wa-
natengeneza machapisho ya uongo 
yanayoonyesha kwamba wao wa-
natoa mikopo.

“Wamekuwa wakitumia majina 
ya msanii Nandy na Jokate Mwe-
gelo ambaye ni Mkuu wa Wilaya 
ya Temeke mkoani Dar es Salaam 
jambo ambalo baadhi ya watu wali-
kuwa wanawaamini na kuwatumia 
fedha,” alisema Kamanda Kuzaga.

Alisema vijana hao walikuwa 
wanawatapeli pia wananchi kwa 
kuwatumia ujumbe mfupi wa simu 
zinazosema ‘Nafasi za kazi za JKT 
kama una mtoto wako wasiliana 
nasi’ na ‘tuma pesa kwenye namba 

hii’.
Alisema watuhumiwa walipo-

pekuliwa walikutwa na vitu mbal-
imbali ikiwamo laini 36 za simu 
za mitandao mbalimbali, simu za 
mkononi saba, nyaraka mbalim-
bali, picha za watu mbalimbali na 
machapisho mbalimbali.

Kamanda Kuzaga alisema upele-
lezi wa tukio hilo unaendelea na 
watuhumiwa watafikishwa ma-
hakamani kwa ajili ya hatua zaidi 
za kisheria.

Wanne mbaroni tuhuma utapeli wananchi mitandaoni

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya, ACP Benjamini Kuzaga, akionyesha kwa waandishi wa habari jana  baadhi ya 
vifaa walivyokutwa navyo vijana wanne waliokuwa wanawatapeli wananchi kwa kutumia majina ya wasanii maarufu 
na viongozi wa serikali kwa njia ya mtandao. PICHA: NEBART MSOKWA

ndani ya eneo hilo isipodhibitiwa 
mapema Mto Ruaha Mkuu unaweza 
ukapotea na kusababisha miradi ya 
maendeleo inayotegemea mto huo 
ukiwamo Mradi wa Bwawa la kuzali-
sha Umeme la Nyerere kukwama.

Alisisitiza kwamba viongozi 
wakuu wa nchi wameelekeza maz-
ingira kuhifadhiwa ikiwamo chanzo 
cha Mto Ruaha na Hifadhi ya Taifa ya 
Ruaha na kwamba aliamua kwenda 
kufanya ziara hiyo baada ya kuona 
baadhi ya picha kwenye mitandao 
ya kijamii na vyombo vya habari.

Jafo aliwapongeza viongozi wa 
Mkoa wa Mbeya na wa TANAPA kwa 
kuanzisha operesheni maalumu ya 
kuiondoa mifugo hiyo na kwamba 
operesheni hiyo inatakiwa iendelee 
mpaka wahakikishe mifugo yote im-
eondolewa.

Mkuu wa Hifadhi ya Ruaha, Kam-
ishna Msaidizi wa Uhifadhi, Godwell 
Ole Meng’ataki, alisema kwa sasa 
wanaendelea na operesheni ya kui-
ondoa mifugo hiyo ambayo walian-
za tangu Septemba 13, mwaka huu.

Alisema katika kipindi cha mwaka 
mmoja kuanzia Julai 2021 mpaka 
sasa wamekamata mifugo zaidi ya 
16,000 katika matukio 60 na kwam-
ba zaidi ya wafugaji 190 walikamat-
wa na kuchukuliwa hatua mbalim-
bali za kisheria.

Ole Meng’ataki alisema katika 
kipindi hicho cha mwaka mmoja 
wamekusanya zaidi ya Sh. bilioni 1.6 
ambazo zinatokana na faini ambazo 
wafugaji hao wamekuwa wakito-
zwa.

“Tunawatoza Sh. 100,000 kwa 
kila mfugo unaokamatwa lakini 
uzoefu tulionao ni kwamba wafu-
gaji hawa wamekuwa jeuri sana, 
unaweza ukakamata mifugo hata 
800 kwa siku lakini kufika kesho 
yake wanakuwa wamelipa faini na 
wanakuja kuchukua mifugo yao,” 
alisema Ole Meng’ataki.

Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Juma 
Homera, alisema idadi ya mifugo 
iliyoko ndani ya bonde hilo ni mingi 
kuliko hata wanyamapori walioko 
ndani ya hifadhi hiyo jambo ambalo 
linahatarisha uwepo wa hifadhi hiyo.

Alisema askari wa TANAPA wa-
naofanya operesheni ya kuondoa 
mifugo hiyo wanafanya kazi katika 
mazingira magumu kwa maelezo 
kuwa wanaswaga umbali wa zaidi ya 
kilomita 50 kutoka hifadhini mpaka 
kwenye kambi ya Ikoga Mpya.

Hata hivyo Waziri Jafo aliahidi 
kurejea katika eneo hilo na mawa-
ziri wenzake wanaohusika na 
masuala mbalimbali kwa ajili ya ku-
jadiliana namna sahihi ya kuiondoa 
mifugo hiyo.

Idadi ya 
mifugo 
iliyoko 
ndani ya 
bonde hilo 
ni mingi 
kuliko hata 
wany-
amapori 
walioko 
ndani ya 
hifadhi 
hiyo jambo 
ambalo 
linahatari-
sha uwepo 
wa hifadhi 
hiyo.

Na Nebart Msokwa, MBARALI

H
ALI ya Hifadhi ya Taifa ya 
Ruaha bado ni tete kutokana 
na makundi ya mifugo kue-
ndelea kuchungwa ndani ya 

Bonde la Ihefu lenye ardhi oevu am-
balo lipo ndani ya hifadhi hiyo.

Uvamizi huo pia umesababisha 
uharibifu wa mazingira ndani ya hifa-
dhi, hivyo kuiweka ikolojia ya hifadhi 
hiyo kuwa katika hatari ya kupotea.

Juzi Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu 
wa Rais, Muungano na Mazingira, Se-
lemani Jafo alifanya ziara katika eneo 
hilo kwa lengo la kuangalia uharibifu 
wa mazingira uliofanywa na wafugaji, 
aliwataka wafugaji hao kuondoka kwa 
hiari.

Katika ziara hiyo, Waziri Jafo akiwa 
ameongozana na Kamati ya Ulinzi na 
Usalama ya Mkoa wa Mbeya na maofi-
sa wa Mamlaka ya Hifadhi za Taifa 
(TANAPA), walitumia ndege maalumu 
kufanya ukaguzi katika bonde hilo, 
walishuhudia idadi kubwa ya mifugo.

Waziri Jafo alisema mbali na mifu-
go hiyo kuonekana katika makundi 
makubwa lakini wafugaji hao wame-
jenga mazizi pamoja na nyumba za 
kuishi ndani ya bonde hilo, hivyo ku-
sababisha uharibifu mkubwa wa maz-
ingira.

Alisema hali waliyoishuhudia 

Mifugo inavyohatarisha uhai 
wa ikolojia ya Bonde la Ihefu
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HABARI DODOMA

Mwenyekiti wa soko la wafanyabiashara wadogo ‘machinga’ la mitumba Nyerere Square, jijini Dodoma, Jackson Samweli, 
akizungumza na wamachinga kuhusu utaratibu wa kugawiwa vizimba vya kufanyia biashara zao kwenye soko jipya la wazi la 
Machinga Complex katika Barabara ya Bahi, jana. PICHA: PETER MKWAVILA.

Alisema kutokana na kukithiri kwa 
vitendo hivyo, yeyote atakayefanyiwa 
vitendo vya ukatili anapaswa kuri-
poti katika ngazi mbalimbali ikiwamo 
kwenye familia yake, lakini akawa 
na angalizo kwamba taarifa zitolewa 
kwa watu wanaoaminika.

“Msikae kimya mnapofanyiwa vi-
tendo vya ukatili katika familia zenu, 
toeni taarifa ili msije katishwa ndoto 
zenu kutokana na ukatili unaofanywa 
na watu wasiokuwa na ubinadamu 
ndani yao,” aliagiza.

Kiongozi huyo aliwataka wazazi 
kuacha kuwa sehemu ya kukatisha 
ndoto za watoto wao wa kike kwa ku-
wafanyia vitendo vya ukatili ikiwamo 
kuwaozesha katika umri mdogo.

“Leo hii hapa nimeambiwa wahit-
imu wa darasa la saba mwaka huu 
wasichana ndiyo wengi kuliko wa-
vulana lakini unashangaa kadri wa-
takavyozidi kwenda juu ndivyo wana-
vyopungua.

“Inabidi wingi huu wa watoto wa 
kike uendelee hata katika ngazi za juu 
za masomo tuache kuwafanyia ukatili 
ambao unawanyima hata haki yao ya 
msingi ya kusoma kwa kuwaozesha 
katika umri mdogo,” alisema.

Mwalimu Mkuu wa shule hiyo, Be-
nard Maalafu aliwataka wahitimu hao 
wa darasa la saba kuongeza juhudi 
katika masomo yao na kujiandaa vi-
zuri katika mtihani wao wa kuhitimu 
darasa la saba mwaka huu.

Alisema hakuna kitakachowapa 
mafanikio katika maisha yao zaidi 
ya kusoma kwa bidii na kuwa watiifu 
hata huko watakapokwenda katika 
ngazi zingine za masomo.

Mkurugenzi wa shule hiyo, Tibe 
Rwakatare alisema katika kuunga ma-
kono juhudi za serikali kwenye sekta 
ya elimu, wanapanga kuboresha 
utoaji wa elimu mkoani hapa ikiwa ni 
pamoja na kuanza ujenzi wa shule ya 
kisasa ya sekondari mwakani.

Hakuna 
kitakachow-
apa mafani-
kio katika 
maisha yao 
zaidi ya 
kusoma 
kwa bidii 
na kuwa 
watiifu 
hata huko 
wataka-
pokwenda 
katika ngazi 
zingine za 
masomo.

Na Paul Mabeja, DODOMA

K
AIMU Kamishna wa Elimu, 
Wizara ya Elimu, Sayansi 
na Teknolojia amewataka 
watoto kutoa taarifa ya 

vitendo vya ukatili wa kijinsia un-
aofanywa na watu walio karibu nao 
kwa kuwa umekuwa ukikatisha ndo-
to zao.

Venance Manori alitoa rai hiyo 
jana kwenye mahafali ya tatu ya dar-
asa la saba katika Shule ya Msingi St. 
Mary’s - Dodoma.

Alisema watoto wa kike hawapas-
wi kukubali vitendo vya kikatili vi-
navyokatisha ndoto zao za masomo 
walizojiwekea.

“Msikubali ndoto zenu kukatishwa 
na mtu yeyote, siku hizi ukatili una-
fanyika na watu wa karibu katika fa-
milia zenu, anaweza kuwa mjomba, 
kaka au mama yako, usikubali ndoto 
zako kukatishwa,” aliagiza.

Kamishna wa Elimu ataka 
taarifa ukatili kwa watoto

Wadau waanza 
kikao kujadili 
mitaala elimu
Na Augusta Njoji, DODOMA

WADAU wa elimu wameanza 
kikao chao cha ndani kujadili 
rasimu ya mapitio ya mitaala 
na sera ya elimu na mafunzo ya 
mwaka 2014 ili kutoa mwele-
keo wa elimu ya Tanzania.

Pamoja na mambo mengine, 
wadau watapokea mapende-
kezo yaliyoandaliwa na timu 
zilizokusanya maoni ikiwamo 
hatma ya utekelezaji wa sera 
ya elimu inayotaka elimu 
ya lazima kuwa miaka 10 na 
kubainisha gharama za kufanya 
mageuzi kwenye sekta ya elimu 
nchini.

Akifungua mkutano huo juzi 
jijini hapa, Waziri wa Elimu, 
Sayansi na Teknolojia, Prof. 
Adolf Mkenda, alisema wame-
kutana kujadili rasimu ya 
mapitio ya sera na mitaala kwa 
kuwa kwa muda mrefu wame-
kuwa wakikusanya maoni.

“Kwa mara ya kwanza tu-
nakutana kujadili tukiwa na 
rasimu ya sera na mitaala. Kwa 
muda mrefu tumekuwa tukiku-
tana na kukusanya maoni, sasa 
timu zetu zinazopitia sera na 
mitaala zina rasimu, kwa hiyo 
tuna kitu cha kufanyia majadil-
iano yetu,” alisema.

Waziri huyo alisema maoni 
mengi yamepokewa kuhusu 
sera na mitaala na wanaende-
lea kuyapokea.

“Kazi ya sera hatukuwaambia 
waandike sera mpya, hatujaom-
ba kutunga sera mpya, tume-
waambia wachukue Sera ya 
Elimu ya Mwaka 2014, waipitie 
waone ni nini kibaki vilevile au 
nini kibadilishwe kama mabadi-
liko ni makubwa sana lazima 
tuanze na sera mpya.

“Kama mabadiliko ni kidogo 
na ya msingi, basi tunatoa mab-
adiliko mapya ya sera yanaun-
ganishwa yale yote yanayopas-
wa kuongezwa,” alisema.

Kuhusu mitaala, alisema 
wanaipitia na kubainisha kuwa 
ni suala la kiufundi lakini 
kwa sasa linaangaliwa na kila 
mtaalamu na wenye uamuzi 
kulingana na matakwa ya wa-
nanchi.

Alisema kwenye sera ya 
mwaka 2014 ipo lakini suala 
hilo halijatekelezwa.

“Tutaambiwa tunahitaji kuwa 
na walimu wangapi ili tunapo-
fanya mabadiliko tujue tuna-
tumia njia gani kuboresha idadi 
ya walimu na vitendea kazi,” 
alisema.

Naibu Waziri wa Elimu na 
Mafunzo ya Amali Zanzibar, Ali 
Abdulgulam Hussein, alisema 
mkutano huo ni muhimu kwa 
hatma ya maendeleo ya nchi 
kwa kuwa watakapokosea sera 
na mitaala watakuwa wame-
likosea taifa.

“Lazima tujiulize kuwa somo 
au mada zinazofundishwa zi-
naendana na mahitaji yanayoh-
itajika ya ulimwengu wa karne 
ya 21? Tujiulize inakuwaje 
mtoto hadi anamaliza elimu ya 
sekondari au chuo kikuu hana 
ujuzi wowote na anategemea 
kupata kazi ya kuajiriwa?” 
alihoji.

Na Paul Mabeja, DODOMA

HALMASHAURI ya Jiji la Do-
doma imeingia makubaliano 
na uongozi wa Soko la Mwem-
be kufanya ukarabati wa 
miundombinu na ujenzi wa 
vibanda vya wafanyabiashara 
vitakavyoendana na hadhi ya 
makao makuu ya nchi.

Makubaliano hayo yame-
fikiwa kutokana na soko hilo 
kongwe lenye zaidi ya miaka 
35 kukabiliwa na uchakavu 
wa miundombinu mbalimbali 
pamoja na ujenzi holela wa 
vibanda.

Mwenyekiti wa soko hilo, 
Kimolo Rajabu, akizungumza 

na waandishi wa habari jana, 
alisema tayari wameshaingia 
makubaliano na jiji kuanza ku-
fanya ukarabati wa soko hilo.

“Tayari tumeshakutana na 
viongozi wa jiji na kutueleza 
nini wanataka kufanya na 
sasa wafanyabiashara tume-
kubaliana na mapendekezo 
hayo ili kutoa fursa kwa soko 
letu kuboreshwa ili liendane 
na hadhi ya makao makuu,” 
alisema.

Mwenyekiti huyo alisema jiji 
limeshaandaa ramani ambayo 
inaonyesha vibanda vitakavy-
ojengwa pamoja na miundom-
binu mingine.

Rajabu alisema kukamilika 

kwa ukarabati wa soko hilo 
kutasaidia kuongeza kiwango 
cha ukusanyaji wa mapato 
kutokana na idadi kubwa ya 
wafanyabiashara, zaidi ya 200 
waliopo sasa kati soko hilo.

Pia alisema ukarabati huo 
utasaidia wafanyabishara ku-
tambulika kutokana na usajili 
watakaofanyiwa ambao uta-
wasaidia kuaminika na taasisi 
za kifedha.

“Hivi sasa kutokana na nam-
na lilivyo soko letu, ni vigumu 
mtu kukopesheka lakini mara 
baada ya kufanyika kwa ma-
boresho haya na taasisi za 
fedha zitapata wateja wengi 
ambao watahitaji mikopo na 

wenye maeneo ya kuwad-
hamini,” alisema.

Aliongeza kuwa kutokana 
na soko hilo kuwa na wafanya-
biashara wengi wa kuku tayari 
wameshatafuta mwekezaji wa 
kujenga machinjio ya kisasa ili 
kuongeza thamani ya bidhaa 
hiyo.

“Hivi sasa biashara ya kuku 
katika soko hili ni kubwa sana, 
kuna wafanyabiashara wa 
kuku zaidi ya 90 na hakuna 
machinjio na hali hii ya uchin-
jaji holela si salama kiafya la-
kini tunatarajia muda mfupi 
ujao kuwa na eneo safi, zuri na 
salama kwa wafanyabiashara 
na walaji,” alisema Rajabu.

Jiji lashtuka uchakavu miundombinu ya soko 
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Sheria ya Usalama 
Barabarani kufumuliwa  Vijana 

109,000 
hawana 
ajira
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

SERIKALI imesema idadi ya vijana 
wasiokuwa na ajira imefikia 109,868 
sawa na asilimia 27.4 kwa mujibu wa 
takwimu za Ofisi ya Mtakwimu Mkuu 
wa Serikali.

Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais - Kazi, 
Uchumi na Uwekezaji, Mudrik Rama-
dhan Soraga, alibainisha hayo wakati 
wa kikao cha Baraza la Wawakilishi 
jana alipojibu swali la Mwakilishi wa 
Wawi, Bakari Hamad Bakari aliye-
taka kujua takwimu sahihi za vijana 
wasiokuwa na ajira Zanzibar.

Alisema asilimia 27.4 ya vijana 
hawana ajira na serikali imechukuwa 
hatua mbalimbali kukabiliana na 
tatizo la ukosefu wa ajira ikiwamo 
kuibua miradi ya kuwawezesha wa-
nanchi kiuchumi.

Aliitaja miradi hiyo ni pamoja na 
fedha za UVIKO-19 ambazo zimet-
engwa na Serikali ya Zanzibar Sh. 
bilioni 36 kwa ajili ya kuwawezesha 
makundi mbalimbali ikiwamo vijana 
kujiajiri.

Alisema katika fedha zilizotengwa, 
zipo kwa ajili ya vijana waliojikita 
katika ujasiriamali wa kuzalisha 
mazao ya baharini ikiwamo ufugaji 
wa samaki, jongoo wa baharini na 
kaa.

Waziri huyo alisema kuwa zaidi 
ya mabwawa 100 yanatarajiwa 
kujengwa katika mradi wa ku-
wawezesha vijana kupata ajira 
katika uchumi wa buluu wa mazao 
ya baharini.

“Mheshimiwa Naibu Spika, tunali-
fahamu tatizo la ukosefu wa ajira 
kwa vijana wetu ambapo Serikali ya 
Mapinduzi ya Zanzibar imechukuwa 
juhudi mbalimbali kukabiliana na 
tatizo hilo ikiwamo kutenga fedha 
zitakazotumiwa kwa vijana kwa ajili 
ya kazi za ujasiriamali na uwekezaji 
wa miradi midogo na kujiajiri,” 
alisema.

Aliongeza kuwa serikali imeanza 
kujenga vituo vikubwa kwa ajili ya 
kuzalisha ajira kwa vijana katika kazi 
mbalimbali zikiwamo za mikono.

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

KESI 14 za udhalilishaji zina-
zohusu makosa ya kutorosha, 
kubaka na kuingilia kinyume cha 
maumbile zimetolewa hukumu 
katika mahakama mbalimbali 
za  Unguja kwa mwezi Agosti 
mwaka huu.

Kwa mujibu wa taarifa iliyo-
tolewa na Naibu Mkurugenzi wa 
Ofisi ya Mkurugenzi wa Mashta-
ka, Mwanamkaa Muhammed Ab-
dulrahman, kesi hizo zimetolewa 
hukumu katika mwezi tajwa.

Taarifa hiyo iliwataja washtak-
iwa waliotiwa hatiani katika 
Mahakama ya Mkoa Vuga kuwa 
ni pamoja na Haji Ali Haji (28), 
mkaazi wa Kwarara, Unguja ali-
yetiwa hatiani kwa kosa la kuba-

ka na kuhukumiwa kutumikia 
kifungo cha miaka 20 jela.

Alisema washtakiwa wengine 
ni Omar Juma Kombo (33) wa 
Kwarara, Unguja aliyetiwa ha-
tiani kwa kosa la kunajisi mtoto 
wa kiume na kuhukumiwa ku-
tumikia kifungo cha miaka 14; 
na Juma Mohamed Kheir (32), 
mkaazi wa Chuini ametiwa ha-
tiani kwa makosa mawili ya ku-
torosha (kifungo cha miaka saba 
gerezani) na kumwingilia mtoto 
wa kike kinyume cha maumbile 
(kifungo cha miaka 14 gerezani). 
Adhabu zinakwenda sambamba.

Alisema mahakama hiyo pia 
imemhukumu Abdulkadir Zu-
beri Mbarouk (27), mkaazi wa 
Melinne, Unguja kutumikia ki-
fungo cha miaka 10 kwa kosa la 

kubaka;  Mvita Khatibu Mvita 
(43) wa Mtoni Kijundu, amehu-
kumiwa kifungo cha miaka 10 
jela kwa kosa la kutorosha na 
miaka 14 kwa kosa la kulawiti, ad-
habu zinaenda sambamba.

Pia alisema Haji Hassan Haji 
(29) wa Mpendae ametiwa ha-
tiani kwa kosa la kutorosha 
(kifungo cha miaka 10), kosa la 
kubaka (kifungo miaka 20) na 
kuingilia kinyume cha maumbile 
mtoto wa kike (kifungo miaka 
20) na adhabu zinaenda sam-
bamba wakati Seif Juma Nas-
soro (29) wa Miembeni ametiwa 
hatiani kwa kosa la kubaka (ki-
fungo cha miaka 10) na kuingilia 
kinyume cha maumbile (kifungo 
miaka 10).

Alisema Ali Mselem Khamis 

(22), mkaazi wa Mwanakwerek-
we, ametiwa hatiani kwa kosa 
la kumwingilia maharimu na 
kuhukumiwa kifungo cha miaka 
25 jela na Yussuf Hamad Ndaro 
(51) wa Bububu Kijichi ametiwa 
hatiani kwa kosa la kubaka na 
kuhukumiwa kutumikia kifungo 
cha miaka 10 jela.

Taarifa hiyo ilibainisha kuwa 
Mahakama ya Mkoa Mwera 
imewatia hatiani kwa makosa 
hayo ya udhalilishaji Ramadhan 
Juma Ujadi (22) wa Kwambani 
na kuhukumiwa kifungo cha 
miaka miwili jela kwa kosa la ku-
torosha, kosa la kubaka (kifungo 
miaka 27) na kosa la kuingilia 
kinyume cha maumbile (kifungo 
miaka 10), adhabu zinakwenda 
sambamba.

Damas Madama Ndombole 
(55) wa Ndagaa Dongogwe ameti-
wa hatiani kwa kosa la kubaka na 
kuhukumiwa kutumikia kifungo 
cha miaka saba na Haji Mlenge 
Haji (24) wa Ndijani amehukumi-
wa kutumikia kifungo cha miaka 
miwili kwa kosa la kutorosha na 
miaka 20 kwa kosa la kubaka, ad-
habu zinaenda sambamba.

Vilevile, Mahakama ya Mkoa 
Mahonda imewatia hatiani 
mshtakiwa Moh’d Hassan Ali (51) 
wa Makadara kutumikia kifungo 
cha miaka saba kwa kosa la kuba-
ka na Juma Makame Mwinyi (40) 
wa Mahonda kutumikia kifungo 
cha miaka mitatu kwa kosa la 
kutorosha na kosa la kubaka ki-
fungo cha miaka saba, adhabu 
zinakwenda sambamba.

Kesi za udhalilishaji kijinsia zawapeleka jela

Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Omar Said Shabani (kushoto), akijadiliana jambo na Waziri wa 
Elimu na Mafunzo ya Amali, Leila Mohamed Mussa, katika kikao cha Baraza la Wawakilishi, Chukwani Zanzibar 
jana. PICHA: RAHMA SULEIMAN

yowasilishwa na Mwenyekiti wake, 
Yahya Abdalla Rashid.

Dk. Mohamed alisema yame-
kuwapo matukio ya ajali nyingi 
ambazo zingine huwa za kizembe 
zinazosababishwa na madereva 
wanaopuuza sheria.

Alisema njia pekee ya kukabili-
ana na matukio hayo ni kufanya 
marekebisho ya Sheria za Usalama  
Barabarani na kuweka utaratibu 
wa adhabu za faini za papo kwa 
papo ambazo matarajio ya wizara 
zitadhibiti makosa ya kizembe.

Alisema utaratibu wa adhabu 
kama hizo ni maarufu na unatu-
mika katika nchi na hata Tanzania 
Bara (madereva bajaj na pikipiki) 

na umesaidia kwa kiasi kikubwa 
kudhibiti matukio ya ajali za bara-
barani.

Alisema utaratibu kama huo ni 
mzuri na unapunguza na kuziba 
mianya ya rushwa ambayo hufany-
wa kati ya madereva na askari wa 
Jeshi la Polisi ambao ndiyo wanao-
simamia mwenendo wa usalama 
barabarani.

‘’Mheshimiwa Spika, Wizara ya 
Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji 
ipo katika hatua za mwisho za ku-
fanya marekebisho ya sheria hiyo 
ambayo yataanzisha adhabu ya 
faini za papo kwa papo, hatua am-
bayo tunaamini itapunguza ajali,” 
alisema.

Yame-
kuwapo 
matukio ya 
ajali nyingi 
ambazo 
zingine 
huwa za 
kizembe zi-
nazosaba-
bishwa na 
madereva 
wanaopuu-
za sheria.

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

S
ERIKALI imesema ipo ka-
tika mchakato wa kuifanyia 
marekebisho Sheria ya Usa-
firi Barabarani ya Mwaka 

2003 ambayo itaanzisha faini za 
papo kwa papo ili kudhibiti ajali 
za kizembe zinazofanywa na ma-
dereva.

Katika kikao cha Baraza la Wawak-
ilishi jana Waziri wa Ujenzi, Mawasi-
liano na Usafirishaji, Dk. Khalid 
Salum Mohamed, alibainisha hayo 
alipotoa ufafanuzi na kujibu hoja za 
wajumbe waliochangia Taarifa ya 
Kamati ya Mawasiliano, Nishati na 
Ardhi ya Baraza la Wawakilishi  ili-



Na Marco Maduhu, SHIN-

YANGA

-
ba, ametoa msaada wa mago-
doro na vitanda katika kituo cha 
watoto yatima cha Teenagers 
Foundation Tanzania Orphanage 

-

Makamba alitoa msaada huo 

mkono juhudi za wadau katika 
kusaidia watoto wenye uhitaji ili 
waishi katika mazingira mazuri 
pamoja na kusoma kwa bidii na 
kutimiza ndoto zao.

Alisema kusaidia wenye uhitaji 

na kupata thawabu kwa mwe-
nyezi Mungu na kuwataka wa-

dau mbalimbali wa maendeleo 
na wenye nafasi kujenga utama-
duni wa kusaidia watoto ambao 
wanaishi katika mazingira magu-
mu.

“Nimeguswa na kituo hiki cha 
kulelea watoto yatima hapa Ma-
jengo Mapya, hivyo nikaona ni 
vyema na mimi nitoe mchango 
wangu wa kuwasaidia watoto 
hawa kwa kuwapatia vitanda 

alisema Makamba.
“Kwa nafasi niliyo nayo nitaen-

delea kuwatafutia wadau mbal-
imbali ili kuendelea kuwatatulia 
shida ambazo bado zinawakabili 
watoto hawa ikiwamo sehemu 

-
wapatia vitabu ili wasome na 
kutimiza ndoto zao,” aliongeza.

Clemensia Clement, ambaye 
ni mtoto anayesoma kidato cha 

-

mbunge huyo kwa msaada wake 

Naye mwanzilishi wa kituo 
-

ru mbunge huyo kwa kuitikia 
maombi yao na kuamua ku-
waunga mkono katika kutatua 

zinawakabili.

Mbunge Makamba awakumbuka yatima
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SENGEREMA

-
soma darasa la pili katika 

-

wenzake. 
Tukio hilo lilitokea katika kiton-

goji cha Irenza B, mwaloni Kijiji 
-

chosa wilayani Sengerema mkoani 
Mwanza.

Mwenyekiti wa Kijiji cha Iren-

kutokea kwa tukio hilo na kusema 

9:00 alasiri.
Kutokana na tukio hilo, mwe-

nyekiti huyo aliwataka kuwa 
makini na watoto wao na kuwa-

ni hatari kwa maisha yao.
Naye baba mzazi wa mtoto 

huyo, Masumbuko Laurent, alise-

Alisema aliondoka kwenda 
kazini na kuwaacha watoto wake 
wakiwa nyumbani wanajiandaa 
kwenda kanisani.

-
gumza na Nipashe walisikitika na 
kusema kuwa wanatakiwa wawe 
waangalizi kwa kila mtoto kwenye 
maeneo yao.

Polisi wa kituo cha Nyakarilo 
wilayani Sengerema walifika 
katika eneo la tukio na kuchukua 
mwili wa marehemu kisha 
kuupeleka nyumbani kwao kwa 

Mwanafunzi 
afariki kwa 
kuzama 
ziwani

Wenye ulemavu ngozi 
waomba mafuta kushuka

Baadhi yao 
wamekuwa 
wakipata 
shida kupa-
ta mafuta 
kinga na 
wakiyapa-
ta gharama 
yake iko 
juu.

wa yakiuzwa kwa Sh. 40,000 kwa 
chupa bei ambayo inawashinda 

yake wanaamua kutumia mafu-

Phabian aliongeza kuwa ili 
kuondokana na madhara kwa 

vyema wafanyabiashara wa madu-

-
zwa kila sehemu ili wanaoishi viji-
jini wayapate kwa urahisi.

“Tunaomba serikali katika bajeti 

vituo vya afya na hospitali kwa 
gharama nafuu ili kila mmoja wetu 
ayapate kwa urahisi na kulinda ngo-
zi yake,” alisema.

Nisha alisema yeye anaagi-

-
laam kupitia kwa rafiki yake ambaye 
ni mlemavu wa ngozi na kwamba 
huwa anamtumia chupa moja hadi 
mbili kulingana na fedha aliyo nayo.

baadhi yao wamekuwa wakipata 
shida kupata mafuta kinga na waki-
yapata gharama yake iko juu.

Charles alisema kila 

zilivyo na wengi wanaofika huwa 
zinakuwa zimeharibiwa na jua.

Alisema mwenye ulemavu wa 
ngozi hatakiwi kufanya kazi juani 
na kwamba kutokana na ugumu 
wa maisha, wanajikuta wakifanya 
hivyo na kusababisha ngozi zao ku-
haribka.

KAHAMA

W
A FA N YA B I A S H A -
RA wa madu-

nchini wameomb-
-

kwa watu wenye ulemavu wa ngo-
zi (albino) ili kuwasaidia kumudu 
gharama za kuyanunua.

Kadhalika, watu wasiokuwa na 
ulemavu wa ngozi wametakiwa 
kujiepusha kutumia mafuta hayo 
hayo kwa kuwa yanaweza kuwasa-

Mwenyekiti wa Chama cha Watu 

Kahama, Nisha Phabian, alisema 
hayo jana wakati akizungumza 
na waandishi wa habari ofisini 
kwake.

-

Mbunge wa Viti Maalum, Salome Makamba (kulia), akikabidhi msaada wa magodoro 10 kwa mwanzilishi wa kituo 
cha kulelea watoto Yatima cha Teenagers Foundation Tanzania, Elias Fue, eneo la Majengo Mapya, Kata ya Ngokolo, 
Manispaa ya Shinyanga, juzi. PICHA: MARCO MADUHU

waliozungumza na 
Nipashe walisikitika 
na kusema kuwa 
wanatakiwa wawe 
waangalizi kwa kila 
mtoto kwenye mae-
neo yao.
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HABARI KIMAtAIfA

NAIROBI, Kenya

WAKILI Paul Gicheru, ambaye alishtak-
iwa katika Mahakama ya Kimataifa ya 
Uhalifu wa Jinai (ICC) kwa madai ya kuwa-
hujumu mashahidi ambao walikuwa watoe 
ushahidi dhidi ya Rais wa Kenya William 
Ruto amefariki dunia.

Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa 
jana na BBC, vyombo vya habari nchini 
Kenya viliripoti kuwa Gicheru alikutwa 
amefariki nyumbani kwake mtaa wa Karen 
jijini Nairobi Jumatatu usiku, ambapo chan-
zo cha kifo chake hakikubainishwa.

Gazeti la Daily Nation linaripoti kuwa fa-
milia yake imethibitisha kifo hicho.

Wakili huyo alishtakiwa kwa makosa ya 
kuzuia haki itendeke kwa kuwashawishi 
mashahidi wa Mahakama hiyo kwa rushwa.

Alijisalimisha kwa mahakama ya ICC No-
vemba 2, 2020, baada ya hati ya kukamat-
wa kwake kutolewa Machi 10, 2015 kuhusi-
ana na ghasia za baada ya uchaguzi mkuu 
wa Kenya.

Mahakama hiyo ilimshtaki Paul Gicheru 
na wengine wawili kwa kuingilia mfumo 
wa sheria na kuwashtumu kwa kuingilia 
mashahidi wa waendesha mashtaka katika 
kesi dhidi ya wanaodaiwa kuwa waandaaji 
na wafadhili wa ghasia za mwaka 2007.

Mahakama ya ICC inamshutumu Gicheru 
na wengine na kufanya njama ya kuwasili-

ana na mashahidi, kuwadanganya na ku-
tumia njia za ufisadi kulikowachochea ku-
jiondoa kwenye kesi hiyo.

Rais William Ruto na Rais aliyeondoka 
madarakani Uhuru Kenyatta walikuwa 
miongoni mwa watu sita walioshtakiwa 
na mahakama ya ICC kwa jukumu wal-
ilotekeleza kwenye ghasia za baada ya uch-
aguzi.

Baada ya miaka kadhaa, mwendesha 
mashtaka wa ICC alitupilia mbali kesi dhi-
di ya Kenyatta mwaka 2015, huku ya Ruto 
nayo ikifuata mkondo huo mwaka mmoja 
baadaye akilaumu kuingiliwa kwa masha-
hidi.

   BBC

Wakili aliyejisalimisha ICC
 Kenya amefariki dunia

CONGO, DRC

SERIKALI nchini Jamhuri ya Kidemokra-
si ya Congo imeondoa amri ya kutotoka nje 
usiku katika mji wa Goma ulioko mashariki 
mwa nchi hiyo, eneo ambalo mamlaka ya 
kijeshi iliweka amri hiyo kwa ajili ya kulin-
da usalama.

Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa 
jana na DW, mamlaka ya kijeshi  mkoani 
Kivu Kaskazini iliondoa amri hiyo iliyodu-
mu kwa zaidi ya mwaka moja kwa ajili ya 
kufuatilia hali ya usalama katika mkoa huo.

Amri hii iliyokosolewa na baadhi ya ma-
shirika ya kiraia kwanza itafanya kazi ka-
tika mji wa Goma huku maeneo mengine 

katika jimbo hilo yakiendelea kuzingatia 
amri ya kutotoka nje usiku.

Baadhi ya raia wakiwamo wafanyabi-
ashara za usiku, waendesha bodaboda, 
wenye migahawa pamoja na hoteli katika 
mji wa Goma walisema wameridhika na 
kuondolewa kwa hatua hiyo iliyosababisha 
kuporomoka kwa uchumi wao.

Ilielezwa kuwa licha ya kuwekwa kwa 
mkoa huu chini ya utawala wa kijeshi hadi 
sasa zaidi ya mwaka mmoja, mji wa Goma 
bado ni miongoni mwa miji isiyo na usala-
ma mashariki mwa Congo.

Inasema kuna ongezeko la visa vya uka-
tili yakiwamo mauaji yanayotekelezwa na 
magenge ya watu wenye silaha pamoja na 

utekaji nyara watoto hali inayoongeza hofu 
kwa wananchi wanaovilaumu vyombo vya 
usalama kwa uzembe katika utendaji kazi 
wao jambo ambalo mara nyingi limekuwa 
likisababisha mvutano kati ya raia na seri-
kali ya Congo.

Mashirika ya kiraia pamoja na wanaha-
rakati wanaotetea demokrasia waliendelea 
kuitisha mgomo wa siku mbili kulalamikia 
ukosefu wa usalama katika mkoa wa kivu 
kaskazini.

Katika siku ya pili baadhi ya wananchi 
walisalia majumbani mwao kuitikia wito 
huo huku baadhi ya maduka na masoko 
yakiwa yamefungwa.

   DW

Marufuku yatolewa kutoka nje usiku Goma

Wagombea 
urais wajiandaa 
kampeni Nigeria
ABUJA, Nigeria

SERIKALI ya Nigeria inatarajia ku-
tangaza kuanza kwa kinyang’anyiro 
cha uchaguzi wa urais leo na kwamba 
wagombea 18 wana matumaini ya 
kuchukua uongozi wa nchi hiyo yenye 
watu wengi zaidi barani Afrika.

Kwa mujibu wa RFI, wagombea wakuu 
wawili walioko katika kinyang’anyiro 
hicho ni Atiku Abubakar wa Chama cha 
People’s Democratic Party (PDP) na 
Bola Ahmed Tinubu wa Chama tawala 
cha Congress of Progressives (APC) 
ambao watamrithi Rais wa nchi hiyo, 
Muhammadu Buhari ambaye atakamili-
sha mihula yake miwili hivi karibuni. 

Ilielezwa kuwa taifa hilo kubwa la 
Afrika Magharibi ambalo liliingia katika 
mfumo wa demokrasia mwaka 1999, 
wagombea wa vyama viwili vikuu ha-
waonekani kuwa na uhakika wa kuweza 
kushinda katika awamu ya kwanza ya 
uchaguzi.

Prof. Dapo Thomas wa Chuo Kikuu 
cha Lagos, alisema tofauti na chaguzi 
sita zilizopita, uchaguzi wa mwaka 
2023 hautakuwa na wagombea wawili.

Tinubu na Abubakar, wote wanatajwa 
kuwa wana umri zaidi ya miaka 70 na 
matajiri wa kupindukia, watalazimika 
kuwashawishi wapigakura katika nchi 
ambayo asilimia 60 ya watu ni chini ya 
miaka 25.

Mgombea mwingine Peter Obi wa 
Chama cha Labour na gavana wa zama-
ni, ametajwa kuibuka miezi ya karibuni 
huku akiungwa mkono na vijana pamoja 
kuwa na wafuasi wengi mtandaoni.

Inasema jumla ya wagombea 18 
akiwamo mwanamke mmoja watashiriki 
upigaji kura utakaofanyika Februari 25, 
2023, ambapo wananchi wa Nigeria pia 
watachagua wawakilishi wao bungeni.

Kampeni hiyo ambayo itafunguliwa 
rasmi leo itachukua muda wa miezi 
mitano, ambapo wachambuzi wa siasa 
walisema inaweza kuzidisha mizozo 
ndani ya vyama na migawanyiko katika 
nchi ambayo tayari ina mgawanyiko 
mkubwa kati ya waislamu wa kaskazini 
na wakristo wa kusini.

MGAWANYIKO KASKAZINI NA KUSINI
Mojawapo ya mada kuu ya uchaguzi 

wa rais wa 2023 ni hali maalum ya 
Nigeria kugawa maeneo, kulingana na 
makubaliano hayo ya kimya kimya, 
uchaguzi wa urais lazima ubadilishwe 
kila mihula miwili kati ya mgombea 
kutoka kaskazini, hasa Mwislamu na 
kutoka kusini Mkristo.

Ilielezwa kuwa kanuni hiyo inalenga 
kudumisha uwiano katika nchi yenye 
makabila zaidi ya 250 na ambapo mivu-
tano kati ya jamii ni ya mara kwa mara.

Nigeria imekuwa ikipitia mzozo 
mkubwa wa kiuchumi tangu janga la 
Corona pamoja na mashambulizi ya 
Russia nchini Ukraine, ambayo yame-
sababisha bei ya chakula na mafuta 
kupanda juu.

   RFI

Mke wa waziri mkuu wa zamani wa Japan Shinzo Abe, Akie Abe (katikati), akiwa amebeba majivu ya mume wake wakati wa mazishi. 
PICHA; MTANDAO
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Mobeto, 
baba 
Levo 
baLaa 
zito
Na Mwandishi Wetu 

MWANAMITINDO na mja-
siriamali, Hamisa Mobeto, 
amepuuzia mbali madai ya 
Baba Levo kuwa, Diamond 
Platnumz anampatia fedha 
nyingi kwa ajili ya ma-
tunzo ya mtoto.

Kupitia ukurasa wake 
wa Instagram, Baba Levo 
aliweka maoni hayo 
muda mchache tu baada 
ya kutoa ushauri mrefu 
kwa Ommy Dimpoz 
kumaliza tofauti zake na 
baba yake mzazi.

Ommy, aliweka wazi 
kwamba, hakuna mtu 
yeyote anayeweza 
kumuambia kitu kuhusu 
baba yake kwa kile 

alichosema mzee huyo alimtelekeza na 
Baba Levo alimtaka kumsaidia ili aondo-
kane na umaskini.

Na baadaye Baba Levo alimtania Mobe-
to kwamba, naye asije akasema Diamond 
hamshughulikii mwanawe, jambo ambalo 
lilikanushwa vikali na kusema mwa-
nawe anamtegemea yeye mwenyewe 
katika kila kitu na Diamond hajawahi 
kutoa hata senti.

“Kwako ushahidi tunao, tajiri 
anamwaga mahelaaaa,” aliandika 
Baba Levo.

“Tajiri gani kwanza tuanzie 
hapo? Anazimwaga wapi huenda 
nikakusaidia tukaenda kuziokota,” 
alijibu Mobeto.

“Basi mama, huenda kweli hatoi 
chochote,” Baba Levo alitania 
tena.

Na Mwandishi Wetu

BAADA ya msemaji wa Klabu ya Yanga, Haji 
Manara, kutangaza kupitia Instagram yake kuwa 

ameongeza mke mwingine, msanii wa muziki wa 
Bongo Fleva, Nasib Abdul ‘Diamond Platnumz’, 
amesema kuwa na yeye yupo njiani kuoa.

Usiku wa jana Manara alifunga ndoa na 
kuongeza mke wa tatu baada ya miezi kad-
haa nyuma kufunga ndoa na mwanamke 
wa pili.

Hii ni ndoa ya tatu kwa Manara baada 
ya mwaka mmoja nyuma kufunga ndoa 
ya kwanza na miezi mitano iliyopita 
alifunga ndoa na mwanamke mwingine.

Kupitia mahojiano aliyofanya na 
vyombo vya habari, Manara alithibiti-
sha kuwa aliachana na mke wake wa 
kwanza, hivyo alibaki na mke mmoja 
ambaye alifunga naye ndoa miezi kadhaa 

nyuma.
Na Diamond, kupitia ukurasa wake wa 

Instagram alimpongeza Manara na kusema 
na yeye yupo njiani kuoa InshAllah.
“Nami niko njiano kuoa IshAllah,” aliandika 

Diamond.
Diamond mkali wa Bongo Fleva tayari ana 

watoto wawili na mrembo Zarinah Hassan maarufu 
Zari The Boss Lady.
Pia, amezaa na Hamisa Mobeto mtoto mmoja wa 

kiume na Tanasha Donna kutoka Kenya ambaye naye 
amezaa naye mtoto mmoja wa kiume.

DiaMonD: 
nipo 

njiani 
kuoa

DiaMonD: 
nipo 

njiani 
kuoa

Na Mwandishi Wetu

MSANII Amber Lulu 
ameibuka na kumsifia nyota 
wa kike wa Bongo Fleva 
kutoka familia ya WCB, 
Zuhura Othman maarufu 
kama Zuchu kuwa ana 
uzuri wa asili.

Lulu ambaye awali 
alikuwa kama video 
Vixen kwenye nyimbo 
za wasanii wa Bongo 
Fleva kabla ya kujikita 
kwenye muziki we-
nyewe, amesema uzuri 
alionao Zuchu ni wa 
kuzaliwa nao.

Kupitia ukurasa wake 
wa Instagram (Insta Sto-
ry), Lulu aliandika kuwa 
amegundua Zuchu ni mzuri 
sana.

“Zuchu ana uzuri wa asili 
na hili halina ubishi wowote. 
Kitu kizuri lazima kisifiwe na 
huo ndio ukweli.”

LuLu aMsifia zuchu 
kwa uzuri wa asiLi
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KIPANGA: SIMBA KIPIMO SAHIHI 
KWETU KUWAVAA WATUNISIA CAF

Na Mwandishi Wetu

MICHUANO ya Kombe la 
Azam Sports Federation kwa 
Mkoa wa Dar es Salaam, yenye 
lengo la kuendeleza vipaji 
vya soka nchini,  inatarajiwa 
kuanza kesho katika Uwanja wa 
Karume.

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Kaimu Katibu Mkuu wa 
Chama cha Soka Mkoa wa Dar 
es Salaam, Ramadhan Missiru, 
alisema maandalizi yote kuele-
kea michuano hiyo yamekami-
lika na timu zipo tayari.

“Maandalizi yamekamilika 
kwa asilimia 99, timu zote zipo 
tayari kwa ajili ya michuano 
hiyo,” alisema.

Missiru alizitaja timu ambazo 
zitashiriki michuano hiyo kuwa 
ni Global Weries, Huduma, 
Magereza, Eagle, Navy, Tandika 
United, Farwa na timu ya 
Wauza Matairi.

Katibu huyo alisema mch-
ezo wa funguzi kesho utakuwa 
kati ya Global Weries dhidi ya 
Huduma huku Septemba 30, 
mwaka huu, timu za Magereza 
na Eagle zikitarajiwa kupamba-
na katika Uwanja wa Karume.

Oktoba Mosi, timu ya Navy 
itacheza na Tandika United, 
Oktoba 2, mwaka huu, Farwa 
itachuana na Wauza Matairi.

Kombe la Azam 
Dar kuanza kesho

Singida Big Stars 
tayari kuivaa Azam

Na Aam Fungamwango

STRAIKA wa zamani wa Yanga, Mo-
hamed Hussein ‘Mmachinga’, amesema 
amechoka kuona rekodi yake ya kuwa 
mfungaji bora wa muda wote anaende-
lea kuwa nayo, sasa anataka ivunjwe na 
mchezaji yeyote wa Ligi Kuu, huku akim-
taka Fiston Mayele kuifanya kazi hiyo.

Mchezaji huyo ambaye ni kinara wa 
upachikaji mabao wa muda wote wa Ligi 
Kuu Tanzania Bara, akipachika mabao 26 
kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara (zamani 
Ligi Daraja la Kwanza) mwaka 1996, alise-
ma anamtaka Mayele msimu huu avuke 
idadi hiyo ya mabao kwenye ligi ili avunje 
rekodi ambayo anaishikia mpaka sasa.

“Haiwezekani miaka yote rekodi nii-
shikilie mimi tu, siyo vizuri na siyo vema 
kwenye soka ambalo linaendelea, rekodi 

hii inatakiwa ivunjwe, sasa wa kuivunja ni 
nani? Nataka wachezaji wanaocheza Ligi 
Kuu Tanzania Bara wajitume ili waivunje, 
ila nina imani na Meyele, jitahidi na kuzi-
di kujituma, akijitahidi anaweza kuivunja 
msimu huu, nakumbuka huko nyuma 
Meddie Kagere alifikisha hadi mabao 23, 
angekuwa makini kidogo tu angeweza ku-
vunja,” alisema mchezaji huyo wa zamani 
ambaye kwa sasa ni mmoja wa makocha 
wasaidizi wa Yanga Princess.

“Kwa kweli jinsi anavyocheza, anajua 
jinsi gani ya kujiweka kwenye sehemu 
nzuri, sisi wanamichezo tunasema kukaa 
kwenye njia za mipira na alivyoanza kwa 
kasi tofauti na msimu uliopita, anaweza 
aongeze juhudi,” alisema.

Kuhusu mchezo kati ya Yanga na Al 
Hilal ya Sudan, alisema utakuwa ni mgu-

mu, lakini ameitaka timu hiyo kuimaliza 
mechi hiyo nyumbani ili kujiweka kwe-
nye mazingira mazuri kuelekea mchezo 
wa marudiano ugenini.

“Yanga inatakiwa mechi ya nyumbani 
lazima ishinde, mabao matatu kwenda 
mbele, mechi ni lazima iishe nyumbani, 
na hii hamasa ya mashabiki ni kweli wa-
natakiwa kuwa wengi kuleta hamasa ili 
wachezaji wafanye vizuri,” alisema Mm-
achinga ambaye amewahi kuichezea Sim-
ba kwenye miaka yake ya mwisho kabla 
ya kutundika daluga.

Akiizungumzia Ligi Kuu Tanzania 
Bara, alisema kinachotakiwa kwa Yanga 
ni kukusanya pointi mapema kwani kila 
raundi zinavyozidi kwenda mbele zina-
zidi kuwa ngumu.

Mmachinga amfunda Mayele Yanga

Na Adam Fungamwango

WAKATI Simba leo usiku ikitarajia 
kucheza dhidi ya Kipanga FC kwenye 
mechi ya kirafiki itakayopigwa Uwanja 
wa Amaan visiwani Zanzibar, Kocha 
Msaidizi wa timu hiyo, Hamisi Has-
san, amesema kwao ni fahari na faraja 
kucheza na timu hiyo kwani watapata 
kipimo sahihi cha kucheza mechi yao ya 
Kombe la Shirikisho dhidi ya Club Afric-
ain kwa sababu zote ni timu bora Afrika.

Kocha huyo alisema kuwa anachoo-
na ni kwamba Simba na Club Africain 
wapo kwenye levo moja, hivyo kitu wa-
takachokipata kwenye mechi hiyo kita-
wasaidia sana kwa mechi ya raundi ya 
kwanza ya Kombe la Shirikisho.

“Simba ni timu nzuri na bora kwa sasa 
Afrika, iko kwenye nafasi ya 14, nadhani 
inaizidi hata hiyo Club Africain, yaani 
tuongee tu kama watu wa ufundi, tusiwe 
kama mashabiki, hii ni timu kubwa na 
imetuzidi kwa mbali sana huo ndiyo 
ukweli kwa hiyo wachezaji wetu hata 
ukiwaangalia kila mmoja anatamani 

kucheza mechi hii, kila mtu anatamani 
kucheza na Pape Sakho, Clatous Chama, 
Aishi Manula, Moses Phiri ili nao waweke 
historia,” alisema kocha huyo.

Alisema analishukuru Shirikisho la 
Soka Zanzibar (ZFF), kwa kuwataya-
rishia mechi hiyo kubwa kwa ajili ya 
kujiandaa na mechi yao hiyo ambayo 
anasema itakuwa ngumu.

“Tayari tumeongea na wachezaji 
wetu, tumewaweka sawa kisaikolojia, 
tumewaambia kuwa mechi itakuwa na 
watu wengi na wanacheza na timu kub-
wa na kama wakiweza kuonyesha uw-
ezo, basi wanaweza kufanya vema hata 
kwenye hiyo mechi kwa sababu Simba 
ina uwezo sawa na timu tunayocheza 
nayo, au inaizidi. Tunajua wenzetu wana 
wachezaji wazuri ambao unatakiwa 
uwe na tahadhari nao, ni wazoefu na 
rahisi kukuadhibu, hivyo sisi ni lazima 
tuwe na ‘plan’ (mpango) namba moja 
na ikishindikana twende namba mbili,” 
alisema kocha msaidizi huyo.

Kipanga imeingia kwenye raundi 
ya kwanza ya michuano hiyo baada 

ya kuiondosha Al Hilal Wau ya Sudan 
kwa mikwaju ya penalti 4-3, kutokana 
na matokeo ya sare ya bao 1-1 ilizopata 
timu zote mbili zikicheza nyumbani na 
ugenini.

Kuelekea kwenye mechi hiyo, Meneja 
Habari na Mawasiliano wa Klabu ya 
Simba, Ahmed Ally, amesema kambi ipo 
shwari tofauti na mijadala inayoendelea 
kuwa hakuna utulivu.

Ahmed alisema wapo tayari kwa 
mechi hiyo ambayo itakuwa ya pili, 
huku akikanusha taarifa zinazozagaa 
kuwa hakuna maelewano baina ya baa-
dhi ya wachezaji wa timu hiyo.

“Kilichotokea ni kwamba Dejan (Geor-
gijevic) alimshutumu Okrah (Augustine) 
kuwa alikaa sehemu nzuri hakumpa pasi 
na hiyo ilitokea wakati wanafanyiwa ma-
badiliko, lakini yalisemwa yakaisha na 
hii ilitokea wakati damu inachemka na 
inatokea kwenye soka popote duniani, 
kwa hiyo niwatoe hofu wanachama na 
mashabiki wa Simba kuwa kambi ina 
utulivu,” alisma Ahmed.

Balozi wa Promosheni 
ya ‘Wakishua Twenzetu 
Qatar’ kushuhudia 
Kombe la Dunia, 
Feisal Salum’ Fei Toto’, 
akizungumza na balozi 
mwenzake kwa njia ya 
mtandao, Aishi Manula, 
wakati wa uzinduzi 
wa promosheni hiyo 
inayoendeshwa na 
Kampuni ya Tigo na 
Kampuni ya Hisense, 
aliyeshika vipaza sauti 
ni Meneja Mawasiliano 
wa tiGO, Woinde 
Sishaeli. Kampeni hiyo 
inalenga kuwapeleka 
Qatar mashabiki 50 wa 
soka nchini kwenda 
kushuhudia fainali hizo 
wakilipiwa kila kitu. 
PICHA: JUMANNE JUMA

Na Camila Bonanza, TUDARCo

TIMU ya Singida Big Stars 
imewasili jijini Dar es Salaam na 
kuanza kujifua katika Uwanja 
wa Uhuru tayari kwa mchezo 
wao ujao wa Ligi Kuu Bara dhidi 
ya Azam FC utakaopigwa dimba 
la Azam Complex, Chamazi.

Msemaji wa Singida Big Stars, 
Hussein Massanza, amesema 
wamejiandaa kupata ushindi 
baada ya kutofanya vizuri ka-
tika mechi mbili mfululizo dhidi 
ya Dodoma Jiji FC na Mbeya 
City, ambazo walitoka sare.

Alisema wachezaji wote 
waliosafiri nao wapo fiti kwa 
mchezo huo huku straika Med-
die Kagere aliyekuwa katika 
majukumu na Timu ya Taifa ya 
Rwanda, akitarajiwa kujiunga na 
wenzake kabla ya mchezo huo.

Timu hizo zitakutana zikiwa 
na alama sawa (pointi nane) kila 
moja baada ya kushuka dimbani 
mara nne, lakini kwenye msima-
mo wa ligi hiyo, Azam ikishika 
nafasi ya nne juu ya Singida Big 
Stars kutokana na idadi kubwa 
ya mabao ya kufunga.

WAKISHUA...



Bellingham kutua liverpool
KIUNGO wa kati wa England na Borussia Dortmund, 

Jude Bellingham mwenye umri wa miaka 19, ambaye 
amehusishwa na uhamisho wa kwenda Liverpool, ana-
lengwa na Real Madrid na huenda wakamsajili msimu 
ujao wa uhamisho. (Marca)

mudryk awaniwa newcastle
KLABU ya Newcastle United inafikiria kuwasilisha 

dau la pauni milioni 50 kumnunua winga wa Shakhtar 
Donetsk na Ukraine, Mykhaylo Mudryk mwenye umri 
wa miaka 21. (Mail)

leao ang’ang’aniwa milan 
MKURUGENZI wa Ufundi wa AC Milan, Paulo Maldini, 

amesema mshambuliaji wa Ureno, Rafael Leao mwenye 
umri wa miaka 23, ambaye amehusishwa na kuhamia 
Chelsea, anajua mustakabali wake uko katika klabu 
hiyo ya Serie A licha ya matatizo ya uhamisho wa awali 
kuathiri mazungumzo ya kuongeza mkataba wake hapo 
San Siro. (Dello Sport)

dumfries awindwa chelsea
CHELSEA wanapanga kuongeza ofa ya msimu wa 

majira ya joto waliyotoa kwa mlinzi wa Inter Milan na 
Uholanzi, Denzel Dumfries hadi euro milioni 50, lakini 
watakuwa tayari kumtoa kwa mkopo mchezaji huyo 
mwenye umri wa miaka 26, katika klabu hiyo ya Serie A 
kwa miezi sita iwapo mkataba huo utafanyika. (Corriere 
dello Sport)

denzel ataka taji inter
MLINZI wa zamani wa PSV Eindhoven, Denzel Dum-

fries amesema ripoti kuwa anasakwa na Chelsea na 
Manchester United “kunanipendeza” lakini analenga 
kurejesha taji la Serie A akiwa na Inter. (De Telegraaf, 
Express)

martinez atakiwa united
MANCHESTER United wanamfuatilia kwa karibu 

mlinda mlango wa Aston Villa na Argentina, Emiliano 
Martinez mwenye umri wa miaka 30. (Football Insider)

milan kupelekwa sokoni
INTER Milan haijapiga hatua yoyote katika mazun-

gumzo ya kuongezwa muda wa Milan Skriniar, ambaye 
mkataba wake unakamilika msimu ujao wa majira ya 
joto, kwa hiyo Paris St-Germain wanaweza kumnunua 
mlinzi huyo wa Slovakia mwenye umri wa miaka 27, ka-
tika kipindi cha uhamisho wa majira ya baridi Januari. 
(La Gazzetta dello Sport)

diaz kurudishwa madrid
REAL Madrid inapanga kumrejesha winga wa Hispa-

nia, Brahim Diaz mwenye umri wa miaka 23, ambaye 
zamani alikuwa Manchester City, kutoka kwa muda wa 
mkopo katika klabu ya AC Milan ili kuchukua nafasi ya 
Marco Asensio mwenye miaka 26, mkataba wake utaka-
pokamilika msimu ujao. (Football Espana)

esensio safi Barca
MARCO Asensio tayari amesaini mkataba wa awali na 

wapinzani wa Real Madrid, Barcelona ambao utadumu 
kwa miaka minne kuanzia msimu ujao wa majira ya joto. 
(RAC1)

fernandez hatakiwi liverpool
LIVERPOOL haijapinga uwezekano wa kumnunua ki-

ungo wa kati wa Benfica na Argentina, Enzo Fernandez 
mwenye umri wa miaka 21, ambaye ana kipengele cha 
kutolewa cha euro milioni 120 katika mkataba wake. 
(Liverpool Echo)

zisikupite
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dondoo za soka 
MAGAZETI YA ULAYA

PARIS, Ufaransa

LIONEL Messi anatamani an-
gecheza na Neymar kwa muda 
mrefu zaidi kule Barcelona, lakini 
amependa kuunganishwa tena na 
Mbrazil huyo pale Paris Saint-Ger-
main.

Neymar na Messi walianzisha 
urafiki na uhusiano mkubwa uwan-
jani kwa miaka minne wakiwa 
pamoja kule Camp Nou.

Walikuwa sehemu ya timu ya 
Barca iliyoshinda mataji mawili ya 
Ligi Kuu Hispania, LaLiga, mataji 
matatu ya Copa del Rey na Ligi ya 
Mabingwa Ulaya, kati ya mataji 
mengine, kabla ya PSG kuvunja 
rekodi ya uhamisho wa dunia na 
kumsajili Neymar kwa euro milioni 
222.

Licha ya kuingiza fedha nyingi, 
Barca walikumbwa na mdororo wa 
uchumi na klabu hiyo kushindwa 

kumpa Messi mkataba mpya mwa-
ka jana.

“Mimi na Neymar, tumefahami-
ana kwa muda mrefu, tangu Bar-
celona,” alisema Messi akiiambia 
TUDN.

“Ningependa tungecheza kwa 
muda mrefu zaidi Barcelona.

“Lakini sasa nimekutana naye 
tena Paris na tuna furaha kuwa 
pamoja. Ninapenda kucheza naye.”

    Tumefahamiana kwa muda mrefu, tangu Barca, laki-
ni sasa nimekutana naye tena Paris na tuna furaha...
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Messi: NapeNda zaidi 
kucheza Na NeyMar



BARCELONA, Hispania 

BARCELONA wamethibitisha kuwa 
Ronald Araujo atafanyiwa upasuaji 
wa jeraha la paja baadaye wiki hii, na 
anatarajiwa kukosa Kombe la Dunia 
mwaka huu nchini Qatar.

Beki huyo alipata tatizo katika me-
chi ya kirafiki ya Uruguay dhidi ya Iran 
na akarejea Katalunya kwa uchunguzi 
zaidi.

Na Barcelona walithibitisha Jumata-
tu kwamba jeraha hilo litahitaji upa-
suaji, na taarifa ilisema: “Mchezaji wa 
kikosi cha kwanza Ronald Araujo ata-
fanyiwa upasuaji Jumatano ( jana) kwe-
nye mguu wake wa kulia. Operesheni 
hiyo itafanywa na Dk. Lasse Lempain-

en, chini ya uangalizi wa wahudumu 
wa afya wa klabu mjini Turku nchini 

Finland. Upasuaji utakapokamilika 
kutakuwa na taarifa nyingine ya mati-
babu.

“Majeraha hayo yalitokana na mche-
zaji aliyekuwa kwenye majukumu ya 
kimataifa wakati wa mchezo kati ya 
Iran na Uruguay ambapo alilazimika 
kutoka uwanjani baada ya dakika tano 
za mchezo.”

Araujo amecheza mechi saba kwe-
nye kikosi cha kwanza katika msimu 
wa sasa wa 2022/23. 

Ripoti kutoka Hispania zinasisitiza 
kuwa Araujo anaweza kukosa kucheza 
kwa kipindi cha hadi miezi mitatu, na 
ingawa haikuwekwa wazi katika taarifa 
ya Barcelona,   atakosa kuichezea Uru-
guay kwenye Kombe la Dunia.

habari michezo
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LONDON, England 

K
OCHA Gareth Southgate amekataa kuwalaumu 
Harry Maguire au Nick Pope baada ya makosa yao 
makubwa yao kusababisha sare ya mabao 3-3 dhi-
di ya Ujerumani kwenye Ligi ya Mataifa ya Uefa, 

Jumatatu.
Maguire beki wa Manchester United alizomewa na 

mashabiki jina lake liliposomwa na alifanya kosa la kump-
asia mpira mpinzani wake, Jamal Musiala na kisha kum-
fanyia madhambi kwenye eneo la hatari na kusababisha 
penalti.

Ilkay Gundogan alifunga mkwaju huo wa penalti kabla 
ya Kai Havertz kufanya matokeo kuwa 2-0, lakini ‘Simba 
Watatu’ hao walirudi mchezoni na kuwa mbele kwa ma-
bao 3-2, yakifungwa na Luke Shaw, Mason Mount na Harry 
Kane.

Hata hivyo, Nick Pope alifanya kosa lililomuwezesha 
Havertz kuuwahi mpira na kufunga bao lake la pili na la 
tatu kwa Ujerumani na hivyo mchezo kumalizika kwa sare 
hiyo.

Kuhusu kosa la penalti ya Maguire, Southgate alisema: 
“Ni vigumu kutofautisha upande mmoja na mwingine. Ku-
peana mpira ndio tatizo, lakini tazama, kama kundi wame-
kutana wiki hii. Kimekuwa kipindi kigumu wao, lakini wa-
mecheza vizuri.

“Kwa kiasi, siku zote tunakabiliwa na shinikizo. Tuliche-
za mechi ya kirafiki dhidi ya Ivory Coast Machi. Wiki hii 
tumejifunza kiasi kikubwa. Imebidi kupiga hatua mbele na 
kuja pamoja - itatunufaisha kwa muda mrefu.”

Kuhusu Pope, alisema: “Ni makosa na bila shaka ataku-
wa anajilaumu, lakini timu inapaswa kuwa pamoja na tu-
mefanya hivyo wiki nzima.

“Usiku wa leo ( juzi), makosa kadhaa yametugharimu, la-
kini nitazingatia ukweli kwamba walicheza kwa ari kubwa 
na walionyesha imani ambayo hatujaonyesha katika mi-
chezo michache iliyopita. Nadhani umati uliona hivyo.”

England haitacheza tena hadi mechi yao ya kwanza ya 
Kombe la Dunia dhidi ya Iran Novemba 21, mwaka huu.

Southgate 
awatetea 
Maguire, PoPe

Araujo hatihati Kombe la Dunia

%%%%%
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Na Mwandishi Wetu

MWOGELEAJI chipukizi wa 
Klabu ya FK Blue Marlins, Lo-
rita Borega, amevunja rekodi 
nne katika mashindano ya 
wazi yaliyomalizika hivi kari-
buni kwenye Bwawa la Kuo-
gelea la Shule ya Kimataifa ya 
Tanganyika (IST) Masaki, Dar 
es Salaam.

Mbali ya kuvunja rekodi 
hizo, Lorita ambaye alishinda 
nafasi ya kwanza kwa wao-
geleaji wenye umri kuanzia 
miaka tisa na 10 katika mash-
indano hayo baada ya kuku-
sanya jumla ya pointi 116, pia 
ameweza kushinda medali 
tano za dhahabu, moja ya  
fedha na kikombe baada ya 
kuwapiku waogeleaji wengine 
16 katika mashindano hayo 
yaliyoandaliwa na Chama cha 
Kuogelea Tanzania (TSA).

Akizungumza baada ya 
mashindano hayo kumalizika, 
Lorita alisema amejisikia far-
aja kubwa kuibuka mshindi 
wa jumla katika mashindano 
hayo huku ikiwa ni mara yake 
ya pili kushiriki.

“Mashindano yalikuwa ma-
gumu na kila muogeaji aliku-
wa anawania nafasi ya kwan-
za, namshukuru Mungu kwa 
mafanikio niliyopata na sasa 

nina wapa pongezi makocha wangu, 
wazazi wa Klabu ya FK Blue Mar-
lins, waogeaji wenzangu na wazazi 
wangu kwa kunipa sapoti kubwa,” 
alisema Lorita ambaye anasoma da-
rasa la sita katika Shule ya DIS.

Mwogeleaji huyo alishinda medali 
kwenye shindano la mita 50 katika 
mtindo wa butterfly, mita 100 (but-
terfly), mita 50 (freestyle), mita 100 
(Individual Medley) na mita 100  ka-
tika mtindo wa freestyle.

Pia alishinda medali ya fedha ka-
tika mtindo wa breaststroke  mita 
50. Lorita pia alivunja rekodi na 
kuweka mpaka katika staili ya but-
terfly ya mita 50 kwa kutumia muda 
wa sekunde 35.27 kuiondoa rekodi 
ya Sydney Hardeman aliyoiweka 
mwaka 2018 kwa kutumia muda wa 
sekunde 37.38.

Lorita pia alivunja rekodi katika 
staili ya butterfly kwenye mita 100 
kwa kutumia muda mpya wa da-
kika 1.23.60 na  kuiondoa rekodi ya 
Sydney aliyoiweka mwaka 2018 ya 
muda wa 1.24.24.

Matokeo hayo yanaonyesha kuwa 
Lorita alivunja rekodi ya mita 50 ka-
tika staili ya freestyle kwa kuweka 
muda wa sekunde  32.62 na kuifuta 
rekodi ya Crissa Dillip ya sekunde 
32.72 na vile vile kuifuta rekodi ny-
ingine ya Crissa ya dakika 1.11.62 

kwa kutumia muda mpya wa dakika 
1.11.60 katika mtindo wa freestyle. 
Crissa aliweka muda huo mwaka 
2021.

Lorita avunja rekodi nne 
michuano kuogeLea taifa

CEO mpya aipa jeuri
Yanga kuitoa Al Hilal

atatusaidia kufikia malengo na Yanga 
kufika mbalimbali katika michuano ya 
Afrika.

“Kwa sasa tunakabiliwa na mch-
ezo wa kimataifa, kwa uzoefu wake 
tunaimani tutapiga hatua katika mechi 
hizo na michuano ya Afrika ambayo 
Yanga tuna malengo makubwa,” alise-
ma Hersi.

Naye Mtine alisema anafurahi ku-
fanya kazi Yanga kwa sababu ni klabu 
kubwa na atahakikisha kwa ushiriki-
ano mkubwa wa uongozi watafikia 
malengo yanayotarajiwa.

Alisema ana uzoefu mkubwa katika 

utendaji na kufahamu soka la Afrika 
jambo ambalo litasaidia katika kuifiki-
sha klabu hiyo katika malengo yanay-
otarajiwa.

“Nimefurahi kuja Tanzania na ku-
fanya kazi Yanga katika klabu kubwa, 
ninaimani kwa ushirikiano na viongozi 
na sekta mbalimbali katika uongozi wa 
klabu hii, tutafikia malengo yanayota-
rajiwa kwa klabu kufanya vizuri katika 
michuano ya kimataifa, ikiwamo ku-
pata matokeo mazuri katika michezo 
iliyopo mbele yetu,” alisema Mtine.

Wakati huo huo, Yanga imetambu-
lisha mfumo mpya wa website, App 
ambao utawasaidia wanachama na 
mashabiki kupata nafasi ya kujisajili, 
lakini pia kupata taarifa za klabu yao.
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mwamuzi pambano la 
mandonga afungiwa
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meridhishwa na maamuzi yali-
yotolewa na kamati ya utendaji 
ni maamuzi ambayo nimey-
apokea kwa mikono miwili, 
ilikuwa bahati mbaya kwani 
nimechezesha mapambano 
mengi sijawahi kufanya kosa 
kama hilo,” alisema Mkarafuu.

Alisema jambo hilo alikuwa 
analihitaji na kukiri kufanya 
kosa kwenye pambano hilo na 
kitu ambacho atajirekebisha.

Aliomba radhi mashabiki 
pamoja na wadau wa mch-
ezo huo na kuahidi kuendelea 
kushirikiana nao bega kwa 
bega.

Mwogeleaji Lorita Borega akiwa ameshika 
kikombe cha ushindi wa jumla katika mashindano 
ya wazi ya Taifa huku akipongezwa na baba 
yake. MPIGAPICHA WETU



Na Saada Akida 

ZIKIWA zimebaki takriban siku 11 kabla 
ya Yanga kuikaribisha Al Hilal kwenye 
mechi ya kwanza ya raundi ya kwanza ya 
Ligi ya Mabingwa Afrika, uongozi wa kla-
bu hiyo umemtambulisha rasmi Mtendaji 
wao Mkuu (CEO), Mzambia Andre Mtine, 
ambaye wameingia naye mkataba wa 
miaka miwili akichukuwa nafasi ya Senzo 
Mbatha aliyemaliza ‘kandarasi’ yake hivi 
karibuni.

Mtine amewahi kufanya kazi katika 
klabu mbalimbali hapa Afrika ikiwamo 
Zesco ya kwao Zambia, TP Mazembe ya 
DR Congo na kuhudumu katika Shirik-
isho la Soka Afrika (CAF) katika kitengo 
cha fedha.

Yanga sasa inajivunia uzoefu CEO huyo 

ambaye anamjua vema Kocha Mkuu wa 
Al Hilal ya Sudan wa sasa, Florent Ibenge, 
tangu akiwa anafanya kazi nchini Congo 
kabla ya wote kuondoka.

Tayari imeelezwa Mtine ameanza 
kushusha hesabu zote zitakazoisaidia 
Yanga kuwashangaza matajiri hao wa Su-
dan, ikiwamo mikakati ya kocha wa timu 
hiyo, Ibenge ambaye ni raia wa DR Congo.

Kutokana na uzoefu na kufahamu 
uwezo wa Mtine katika soka, mabosi wa 
Yanga wameshaanza kuchukua tahadha-
ri na hesabu zote na CEO huyo kuzingatia 
mechi mbili ili kupata matokeo chanya 
dhidi ya Al Hilal.

Yanga itaanzia nyumbani dhidi ya Al 
Hilal Oktoba 8, mwaka huu, kabla ya timu 
hizo kurudiana baada ya wiki moja nchi-
ni Sudan, na mshindi wa jumla atatinga 

hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa 
Afrika.

Akizungumza na gazeti hili jana, Rais 
wa Yanga, Hesri Said, alisema kwa uzoe-
fu wa Mtine, anaamini timu yao itafikia 
malengo makubwa katika mipango yao 
kwenye Ligi ya Mabingwa Afrika waki-
anza dhidi ya Al Hilal ya Sudan.

Alisema baada ya mchakato wa kupitia 
maombi ya waliomba kazi, Mtine am-
ekidhi vigezo kwa sababu ya kuhudumu 
kufanya kazi sehemu mbalimbali katika 
soka la Afrika.

“Tumempa mkataba wa miaka miwili 
na kumtambulisha Mtine, tunaimani na 
uzoefu wake kwa kuhudumu katika 
nchini mbalimbali za soka ikiwamo CAF, 

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042

UKUrasa  30

    Aanika ‘madini’ yote ya Ibenge, pia ana taaluma 
ya ukocha huku...   
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Southgate awatetea Maguire, Pope

Rais wa Yanga, Mhandisi Hesri Said (kulia), akimtambulisha Mtendaji Mkuu (CEO) mpya wa klabu hiyo, Mzambia 
Andre Mtine, jijini Dar es Salaam jana. MPIGAPICHA WETU
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CEO mpya aipa jEuri 
yanga kuitOa al Hilal

Mwamuzi 
pambano la 
Mandonga 
afungiwa
Na Shufaa Lyimo

KAMATI ya Utendaji ya Chama 
cha Waamuzi wa Ngumi za Kulip-
wa Tanzania, imemfungia  mwa-
muzi, Habibu Mkarafuu, kutoji-
husisha kuchezesha mapambano 
kwa kipindi cha miezi miwili.

Mkarafuu amekumbwa na 
rungu hilo la kufungiwa kuto-
kana na kufanya makosa ya wazi 
katika pambano alilochezesha 
Jumamosi iliyopita kati ya   bon-
dia Karimu Mandonga na  Salum 
Abeid kutoka (Tanga), ambalo 
lilifanyika mkoani Mtwara.

Akizungumza na waandishi 
wa habari jijini Dar es Salaam 
jana, Katibu Mkuu wa Chama 
cha Waamuzi wa Ngumi Tanza-
nia, Emanuel Mlundwa, alisema  
baada ya kamati hiyo kukutana, 
imetoa maamuzi hayo mpaka 
hapo atakapopata kozi ya miezi 
miwili.

Alisema kamati imebaini kuwa 
waamuzi wengi hapa nchini 
hawajapitia kozi na semina ya 
kuwasaidia kuzifahamu vema 
sheria za mchezo huo.

“Kamati ya Utendaji imemfun-
gia Mwenyekiti wa Chama cha 
Waamuzi, Habib Mkarafuu baada 
ya kubainika kufanya makosa ya 
wazi katika pambano alilolichez-
esha Septemba 24, mwaka huu 
mkoani Mtwara kati  ya bondia 
Karim Mandonga na Salum Abeid 
ili iwe fundisho kwa wengine,” 
alisema Mlundwa.

Katibu huyo alisema 
wameamua kuchukua maamuzi 
hayo haraka kwani makosa hayo 
yanaharibu taswira ya mchezo 
wa ngumi hapa nchini.

Alisema pambano ambalo 
litafanyika Septemba 30, mwaka 
huu jijini Dar es Salaam litachez-
eshwa na mwamuzi Antony Ruta, 
ambaye ataichukua nafasi ya 
Mkarafuu.

Kwa upande wa Mkarafuu, 
alisema ameridhika na maamuzi 
yaliyotolewa na kamati hiyo.

“Ni-
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HUYU HAPA...
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